
โอมิครอนนิวไฮ1.6หม� น

ปรับแผนเรียนออนไซต

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลเน� องในวันมาฆบูชา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

พระบรมมหาราชวัง ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  และสมเด็จพระเจาลูกเธอ 

เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยเสด็จในการนี้ดวย 

ในหลวง-พระราชินี

เสด็จฯวันมาฆบูชา

งัดไมเด็ดกรีดแผลทุจริต-ลมเหลว/ไพบูลยนําทีมปอง

หนา...2หนา...2
‘ภูมิใจไทย’ เสริมแกรง ‘บิ๊กตู’
ลดอำนาจตอรอง-ทักษิณกลัวแพ
‘ภูมิใจไทย’ เสริมแกรง ‘บิ๊กตู’
ลดอำนาจตอรอง-ทักษิณกลัวแพ

             
|

‘แรมโบ’กะซวก‘โทนี่’

ปชป.เมืองคอนเดือด!

ไทยโพสต • “ในหลวง-พระราชินี” ทรง

บําเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา พสกนิกรทุก                                                             

สารทิศเฝาฯ รับเสด็จ ท่ัวไทยทําบุญตักบาตร

ถวายเปนพุทธบูชา

วันท่ี 16 กุมภาพันธ เวลา 17.51 น.                                                        

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จ

พระนางเจาฯ พระบรมราชินี เสด็จพระ 

ราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง จากพระที่                                                              

นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการ                                                                

ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆ                                                                       

บูชา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดา 

ราม พระบรมมหาราชวัง

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจาลูกเธอ 

เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรม

หลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  

และสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณ 

วรี นารีรัตนราชกัญญา โดยเสด็จในการนี้

ดวย

เม� อเสด็จฯ เขาพระอุโบสถวัดพระศรี                                                             

รัตนศาสดาราม พระบาทสมเด็จพระเจาอยู 

หัว ทรงจุดเทียนรุง ทรงรับกระทงดอกไม

จากเจาพนักงานพระราชพิธีวางบนพานหนา                                                                   

ฐานชุกชี ทรงจุดธูปเทียนเคร� องนมัสการ

ทายท่ีน่ัง แลวทรงจุดเทียนหวงบูชาพระพุทธ

มหามณีรัตนปฏิมากร  ทรงจุดธูปเทียนเคร� อง

นมัสการทายท่ีน่ัง บูชาพระพุทธยอดฟาจุฬา

โลกย และพระพุทธเลิศหลานภาไลย ทรง

จุดธูปเทียนเคร� องนมัสการทองใหญ ที่หนา

ธรรมาสนศิลา ทรงกราบ สมเด็จพระนาง

เจาฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเคร� อง

นมัสการทองทิศ ที่หนาธรรมาสนศิลา ทรง

กราบ 

จากนั้น พลอากาศโทภักดี แสง-ชูโต  

รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองพระ

ราชพิธี เฝาทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกลา

ทูลกระหมอมถวายเทียนชนวน พระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงหยิบเทียนชนวน

จุดไฟที่โคมไฟฟา ซึ่งเจาพนักงานพระราช                                                            

พิธีถือถวาย และพระราชทานเทียนชนวนที่

ทรงจุดใหพลอากาศโทภักดี  แสง-ชูโต รักษา

ราชการแทนผูอํานวยการกองพระราชพิธี 

เชิญไปถวายเจาอาวาสพระอารามหลวง จุด

เทียนรุงที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานไป

จุดเปนพุทธบูชา 5 พระอาราม ไดแก วัด

ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, วัดบวรนิเวศวิหาร,                                                          

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม, วัดเบญจม 

บพิตรดุสิตวนาราม และวัดนิเวศธรรมประ 

วัติ อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรี 

อยุธยา เสร็จแลว พระสงฆ 30 รูป 

ไทยโพสต • ปวยโอมิครอนทํานิวไฮ 

16,462 ราย เสียชีวิต 27 ราย “สธ.-ศธ.”   

ถก 3 มาตรการยกระดับความปลอดภัยเปด                                                         

เรียน On-Site รับมือนักเรียนติดเชื้อทั้ง 

“การเรียน-การสอบ” พรอมฉีดวัคซีนครูและ

นักเรียนอายุ 5-18 ป “บิ๊กตู” หวง “กทม.” 

โควิดพุง เรงเดินหนาฉีดวัคซีนครบเกณฑ

เม� อวันที่ 16 ก.พ. ศูนยบริหารสถาน                                                         

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ราย                                                             

งานสถานการณการแพรระบาดในประเทศ 

ไทยวา พบผูติดเชื้อรายใหม 16,462 ราย 

เปนการติดเชื้อในประเทศ 16,185 ราย มา                                                           

จากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 15,976 

ราย คนหาเชิงรุก 209 ราย เรือนจํา 141 

ราย เดินทางมาจากตางประเทศ 136 ราย 

ทําใหมียอดผูติดเชื้อสะสม 2,639,062 ราย 

หายปวยเพิ่ม 10,868 ราย ทําใหมียอดหาย

ปวยสะสม 2,478,251 ราย อยูระหวาง

รักษา 138,295 ราย อาการหนัก 699 ราย 

ใสทอชวยหายใจ 155 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 27 

ราย เปนชาย 12 ราย หญิง 15 ราย เปนผู

เสียชีวิตที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป 21 ราย 

ไทยโพสต • “แรมโบอีสาน” ซัดกลับ    

“โทนี่” รวมงานกัน 20 ป ผิดหวังพบวา

ตนเองอยูกับหัวหนาโจรที่ทุจริตคอรรัปชัน  

เผย “เจาแม็กซ” เปนหมาฉลาด กัดเจาของ

เพราะรูวาเปนคนไมดี แฉโครงการมูลคา 

2.2 ลานลานบาทสมัยย่ิงลักษณมี “เส่ีย ป.” 

เดินทางไปพบ พูดคุยเร� องผลประโยชน สวน

แบงคาคอมมิชชั่น มีอักษรยอ ช. อยูปกกิ่ง

เปนคนวางแผนเดินเกมเร� องเงินทอน

หลังเพจเฟซบุก CARE คิด เคล� อน 

ไทย โพสตขอความบางสวนของนายทักษิณ 

ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี นักโทษหนีคุก

คดีคอรรัปชัน หรือโทนี่ วูดซัม รวมสนทนา

ในรายการ Care Talk x Care ClubHouse 

ตอน “จุดส้ินสุดรัฐบาลตู พลิกเกมสูของแพง” 

ซึ่งมีเนื้อหาโจมตีรัฐบาล

เม� อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2565 นาย

เสกสกล อัตถาวงศ ผูชวยรัฐมนตรีประจํา

นายกรัฐมนตรี กลาวกรณีนายทักษิณพูดถึง

ตนเองและเลาเร� องเลี้ยงสุนัข 50 ตัวใน

บานวา อยากจะชี้แจงขอเท็จจริงวาไมมีใคร

รูจักนายโทนี่เทากับตนเองแลว เพราะเปน

คนที่ทําใหนายโทนี่ไดเปน ส.ส.สมัยแรกใน

ป 2538 ในนามพรรคพลังธรรม เพราะนาย

โทนี่ใหอดีต ผบ.ทบ.คนหนึ่งโทร.ตามตนเอง

รัฐสภา • ระเบิดศึกอภิปรายทั่วไปไมลงมติ

วันแรก ฝายคานเขยาขวัญบ๊ิกตู-ครม. โวส่ัน                                                     

คลอน รบ.ได ขูแฉเร� องไมชอบมาพากล 

รมต.เลี่ยงกฎหมาย หลังบานมีเอี่ยวเงินๆ 

ทองๆ พท.ล็อกเปายิงถลมรัวๆ  รถไฟฟาสี

เขียว-สีสม-เหมืองทองอัครา จัดหนัก 29 

ขุนพล กาวไกล 18 คนเรียงหนาสับ 22 ชม. 

วันพฤหัสบดีที่ 17 ก.พ.นี้ เปนวัน

แรกของการประชุมสภาผูแทนราษฎรเพ� อ

พิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายท่ัวไปเพ่ือซัก

ถามขอเท็จจริงหรือเสนอแนะปญหาตอคณะ

รัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 ที่                                                     

ส.ส.ฝายคาน 173 คน เขาช� อกันเพ� ออภิ 

ปรายทั่วไปรัฐบาลในประเด็นตางๆ 

โดยมีความเคลื่อนไหวจากฝ่ายค้าน

และรัฐบาล เริ่มที่ฝายคาน พ.ต.อ.ทวี สอด

สอง ส.ส.บัญชีรายช� อและเลขาธิการพรรค

ประชาชาติ เปดเผยวา พรรคประชาชาติ

ไดเวลาในการอภิปรายจากวิปฝายคานรวม                                                         

เวลา 60 นาที ซึ่งเบื้องตนมี ส.ส.ขออภิปราย

รวม 4 คน ซึ่งการอภิปรายทั่วไปครั้งนี้ตาม

รัฐธรรมนูญมาตรา 152 ยอมไมใชการมา                                                      

ชมรัฐบาล ขณะเดียวกัน ก็ไมใชการอภิปราย

ไมไววางใจรัฐบาล  โดยปจจุบันพบเห็นได                                                       

ชัดเจนวา ประชาชนเดือดรอนอยางมาก

จากการที่รัฐบาลบริหารงานผิดพลาด โดย                                                     

เฉพาะเร� องปญหาเศรษฐกิจ แตคนใกลตัว                                                       

รัฐบาลกลับมีชีวิตสุขสบาย ดังนั้น ส.ส.พรรค

ประชาชาติจะอภิปรายชี้ใหเห็นวารัฐบาล

บริหารงานผิดพลาดอยางไร

“การอภิปรายรอบนี้จะมีการอภิปราย

สวนหนึ่งที่จะชี้ ใหเห็นวามีคนในรัฐบาล 

รัฐมนตรีบางคนบริหารงานในลักษณะเลี่ยง

ที่จะไมปฏิบัติตามกฎหมาย คือมีกฎหมาย

อยู แตไมทําตามกฎหมาย จนสอไปในทาง

ที่อาจจะเหมือนการทุจริต ตรงนี้ ส.ส.พรรค

ประชาชาติก็จะมีการอภิปรายดวย คือเปน

ลักษณะการทํางานของรัฐมนตรีบางคนที่

สอไปในทางวาอาจมีผลประโยชนขัดกัน ไม

โปรงใส มีกฎหมายอยูแตไมทําตาม” เลขา   

ธิการพรรคประชาชาติระบุ 

นายสุรเชษฐ ประวีณวงศวุฒิ ส.ส. 

บัญชีรายช� อ และแกนนําพรรคกาวไกล กลาว

เชนกันวา การอภิปรายรอบนี้ รับรองไดวา                                                          

พรรคกาวไกลจัดหนักเหมือนที่ผานมาทุก

แมตช ที่พรรคกาวไกลเวลาตรวจสอบรัฐ 

บาลทั้งตอนอภิปรายไมไววางใจและตอน

อภิปรายทั่วไป รอบนี้ก็เชนกัน ก็จัดหนักแน� 

นอน โดยในสวนของพรรคตอนนี้หารือกัน

รอบลาสุด จะมีคนอภิปรายประมาณ 17-

18 คน ที่ผานมาไดมีการหารือกันในเร� อง

ประเด็นเนื้อหาการอภิปรายอยางเขมขน

ระหวาง ส.ส.ที่จะอภิปราย 

ลุน ครม.

หนุนเงินตัดออยสด

‘ทักษิณ’ ตายเพราะปาก

หมอตํารวจ

เคียฟ/มอสโก • รัสเซียพยายามแสดงให

โลกเห็นวากําลังถอนทหารกลับท่ีต้ังแลว โดย

เผยภาพรถถังเคลื่อนออกจากไครเมียเพิ่ม

อีกแหง แตสหรัฐและนาโตไมปกใจเช� อ “โจ 

ไบเดน” ระบุรัสเซียยังมีทหารกวา 150,000 

นายใกลชายแดนยูเครน อีกดานกระทรวง

กลาโหมยูเครนโดนโจมตีไซเบอร แตทํา 

เนียบเครมลินปฏิเสธวาไมรูเร� อง

รายงานของรอยเตอรและเอเอฟพี

เม� อวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ 2565 กลาว

วา กระทรวงกลาโหมของรัสเซียแถลงใน

วันเดียวกันวา การฝกทางยุทธวิธีที่ไครเมีย 

ยุติลงแลว และทหารจากมณฑลทหารภาค

ใตกําลังเคล� อนกลับจุดวางกําลังถาวร โดย

สถานีโทรทัศนของทางการรัสเซีย

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพฤหัสบดีที่  17  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2565  แรม  1  ค่ํา  เดือน  3  ปฉลู

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16
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อานตอหนา 15

ปที่ 26 ฉบับที่ 9227

อิสรภาพแหงความคิด

ตีปบถอนทหาร

สหรัฐยังไมเช� อ

ถลมเว็บยูเครน
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เปดฉากขย้ี‘บ๊ิกตู’
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2 ในประเทศ

ตัดสินใจในสิ่งที่ 

ประชาชนไดประโยชน

ปนไปตามคาดกับความเห็นทางการเมืองที่ตามมา 

หลังรัฐบาลประกาศลดอัตราการเก็บภาษีสรรพ

สามิตน้ํามันดีเซลลงลิตรละ 3 บาท เปนเวลา 3 

เดือน เพ� อหวังชวยลดตนทุนการผลิตและการขนสง จะ

ไดเปนการชวยแกปญหาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะสินคาราคา

แพง ก็ทําใหมีความเห็นทางการเมืองตามมา

เชน ความเห็นของ คุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธุ 

ประธานพรรคไทยสรางไทย ที่ ใหความเห็นตามมาทันที

วา กอนหนานี้ ไดเรียกรองใหรัฐบาลยกเลิกการจัดเก็บภาษี

สรรพสามิตจากน้ํามันทุกชนิดเปนเวลา 1 ป เพ� อลดภาระ

คาใชจายของประชาชนในสถานการณวิกฤตเศรษฐกิจ การ

ที่เรียกรองใหรัฐบาลยกเลิกการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจาก

น้ํามันทุกชนิดนั้นไม่ ได้ทําเพื่อหาคะแนนเสียงหรือความ

นิยมทางการเมือง แตเปนการเรียกรองที่มาจากเหตุผลทาง

เศรษฐกิจทั้งสิ้น กลาวคือ 1.ภาษีสรรพสามิตเปนภาษีที่จัด 

เก็บจากสินคาฟุมเฟอย เชน เคร� องสําอาง หรือน้ําหอม หรือ

สินคาที่มีผลกระทบตอสุขภาพและสังคม เชน บุหรี่ สุรา 

ไพ หรืออาบอบนวด หรือสินคาที่รัฐตองลงทุน เชน ระบบ

โทรคมนาคม เปนตน เพ� อเอาเงินภาษีดังกลาวมาใชจายและ

เยียวยาผลกระทบจากการบริโภคสินคาเหลานั้น สวนน้ํามัน

เปนปจจัยการผลิตที่จําเปน จึงไมควรถูกจัดอยูในสินคาที่

ตองจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 2.ประเทศไทยเปนประเทศที่พึ่ง

พาการสงออก (export led growth economy) ซึ่งผูประกอบ

การไทยจะตองแขงขันกับผูประกอบการอ� นๆ ทั่วโลก แตการ

ที่ผูประกอบการไทยตองแบกตนทุนคาน้ํามันที่แพง เพราะ

อัตราภาษีสรรพสามิตที่สูงจะทําใหอํานาจการแขงขันลดลง 

ไมเปนผลดีตอการสงออกที่เปนเคร� องยนตทางเศรษฐกิจที่

สําคัญยิ่งของประเทศ 3.ทราบดีวารัฐบาลมีรายไดจากการ 

จัดเก็บภาษีสรรพสามิตที่มาจากน้ํามันถึงปละ 200,000 ลาน

บาทเศษ อันเปนรายไดหลักของรัฐบาล หากรัฐบาลสูญ

เสียรายไดจากภาษีสรรพสามิตจากน้ํามัน จะทําใหฐานะ

ทางการคลังของรัฐบาลเปราะบางมากขึ้น แตในภาวะวิกฤต

เศรษฐกิจที่ประชาชนยากลําบาก รัฐบาลจะตองเลือกทาง

ที่ทําใหประชาชนอยูรอด เพราะประชาชนคือผูที่ตองชําระ

หนี้ เม� อประชาชนรอดและกลับมาแข็งแรง รัฐบาลก็จะได

ภาษีในรูปแบบอ� นคืนมา และในตอนทาย แกนนําพรรคไทย

สรางไทยบอกวา ดวยเหตุผลดังกลาวจึงเรียกรองใหรัฐบาล

ไดทบทวนการลดอัตราการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากน้ํามัน

ทุกประเภทเปนเวลาอยางนอย 1 ป เพราะน้ํามันทุกชนิด

เปนตนทุนของคนไทยทุกคน ทั้งนี้ เพ� อเปนการลดภาระและ

เพิ่มอํานาจการแขงขันใหกับประชาชนที่จะตองเปนผูชําระ

หนี้ที่รัฐบาลกอขึ้น

ขณะที่ นายธนกร วังบุญคงชนะ  โฆษกประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรี บอกไววาการลดการเก็บภาษีสรรพสามิตดัง

กลาว คาดการณวาจะทําใหภาครัฐสูญเสียรายไดภาษีสรรพ

สามิตสินคาน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันประมาณ 17,100 

ลานบาท จากปริมาณน้ํามันที่มีการชําระภาษี 4 เดือนแรก

ของปงบประมาณ 2565 ที่จัดเก็บลดลงประมาณ 5,700 

ลานบาทตอเดือน เปนระยะเวลา 3 เดือน แตจะเปนการชวย

เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมการ

ผลิต การเกษตร การทองเที่ยวและบริการ และการขนสง

แน�นอนวาการตัดสินใจทางการเมืองทุกอยางยอม

ตองมีคนเห็นดวย ไมเห็นดวย อยางไรก็ตาม การตัดสินใจ

ดังกลาวของรัฐบาลที่ ใชกรอบเวลา 3 เดือน แมบางฝาย

อาจมองวายังนอยเกินไป แตรัฐบาลโดยกระทรวงพลังงาน

และกระทรวงการคลัง ก็คงมีเหตุผลในการตัดสินใจ ซึ่ง

สุดทาย หากการตัดสินใจใดๆ ถาประชาชนสวนใหญได

ประโยชน ชวยบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนและผู

ประกอบการ ก็เช� อวา คนสวนใหญยอมสนับสนุนการตัดสิน

ใจในเร� องนั้น. 

เ

นายวิษณุ เครืองาม 

รองนายกรัฐมนตรี

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผูแทนราษฎร ย้ําหลาย

ครั้งวา การย� นญัตติตามมาตรา 152 ไมเหมือนมาตรา 151 

เพราะมาตรา 152 เปนการอภิปรายทั่วไป ไมมีการลงมติ 

สวนมาตรา 151 เปนการอภิปรายไมไววางใจ คนละเร� องกัน 

ประธานสภาคงมีวิธีควบคุมเกมในสภาใหอยูในกรอบไดอยูแลว 

เพ� อใหอยูในลักษณะของการซักถามและเสนอแนะ ไมใชการ

ดาทอ และอยาใหเปนการอภิปรายไมไววางใจ.

ยงัไมถงึกบันาหนกัอก-หนกัใจอะไรกนัมากมาย
น�าจะวันน้ีและพรุงน้ี...17-18 ก.พ. ท่ีจะไดฤกษ ได

เวลา สําหรับบรรดาพลพรรคฝายคานและฝาย

แคนทั้งหลาย ในการ อภิปรายทั่วไป ตามมาตรา 

152 ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งยอมตางออกไปจากการ อภิปราย

ไมไววางใจ ตามมาตรา 151 หรือคงไมตองเสียเวลา ลง

มติ วาจะเอา-ไมเอารัฐบาล หรือเอา-ไมเอา บิ๊กตู อะไร

ประมาณนั้น...

แตไมวาจะอภิปราย อภิเปรย กันในรูปไหน แบบ

ไหน...สุดทาย ก็คงหนีไมพนตองหันไป ดา รัฐบาลนั่นแหละ

เปนหลัก หรือถือเปนจังหวะและโอกาส ที่จะได ลากไส 

ไดกระชากเอาตับ-ไต-ไส-พุง มามและปอด ตลอดไปจน

เซงจี๊ ออกมาสับ ออกมาตม ออกมาทอด โดยจะใสเกลือ ใส

กระเทียม-พริกไทย ลงไปดวยหรือไม อยางไร อันนั้น...ก็คง

ขึ้นอยูกับฝไม-ลายมือ ขึ้นอยูกับ สูตรการปรุง ของบรรดา

ฝายคานและฝายแคน วาจะสามารถกอใหเกิด ความ     

แซบบบบ หรือ ความจืดชืด ไปไดถึงขั้นไหน เพราะเทาที่                                                        

ผานมา...ไมวาจะอภิปรายตามมาตราไหนตอมาตราไหน 

โดยลักษณะความเปนไปของรสชาติ น�าจะหนักไปทาง น้ํา

ลางหัวลาน นั่นแหละ ซะมากกวา...

คือยังไมถึงกับไดน้ํา-ไดเนื้อ ไดเร� อง-ไดราว มากมาย

ซักเทาไหร...สงผลใหรัฐบาล ไมวาจะเปนนายกรัฐมนตรี 

รัฐมนโท หรือรัฐมนใดๆ ก็แลวแต ยังคงสามารถเดงเชือก 

ฉากหลบ มุดจั๊กกะแรฝายตรงขาม ออกมาเตนย็อกๆ 

แย็กๆ กลางเวทีไดเชนเดิม ตลอดชวง 3 ปที่ผานมา ยิ่ง

สําหรับคราวนี้...ถือเปนการ ดา แบบไมตอง ลงมติ ซะอีก

ดวย ความเขมขน เขมขลัง เลยน�าจะลดนอยถอยลงไปมั่ง

ไมมาก-ก็นอย หรืออยางที่คุณพี่ โทนี่-โทนาฟ ทานไดไลฟ

สด ไวใน คลับเหา เม� อวันวานนั่นแหละวา น�าจะเปนแค 

ฉายหนังตัวอยาง พอใหเกิดความเปรี้ยวๆ เค็มๆ กันไปตาม

สภาพ หรือคงตองรอจังหวะชวงที่เปดใหมีการ ลงมติ อีก

ประมาณ 2-3 เดือนขางหนาโน�นเลย ถึงจะพอไดแซบบบบ 

พอไดรับประทาน ลาบเลือด กันแบบสดๆ ซิงๆ...

แตก็นั่นแหละ...ไมวาจะมีการ ลงมติ ในชวงหลายๆ ครั้ง

ที่ผานมา ดวยเหตุเพราะจํานวนของฝายคานและฝายแคน ยัง

ไงๆ ยอมตองนอยกวาฝายรัฐบาลอยูแลวแน�ๆ ไมวาจะลาบ

ไก ลาบวัว หรือลาบกอย กันซักกี่ครั้งตอกี่ครั้ง รัฐบาลทานก็

สามารถ ขอ...อยายอมแพแอๆๆๆ ไปไดเสมอๆ ไมถึงกับตอง 

ถอยดีกวา...ไมอาววววดีกวา ดังที่ฝายผูดา หรือผูอภิปราย 

ปรารถนาและตองการเอาเลยแมแตนอย ความหนักหน�วง 

รุนแรง ความเจ็บปวด รวดราว จากการดา การแลเนื้อ เถือ

หนัง กันกลางสัปปายะสภาสถาน หรือสัปปะรังเคยะสถาน 

มันจึงแทบไมไดเปนตัวชี้วัด-ตัดสิน การอยู-การไปของรัฐบาล

แตอยางใด แตขึ้นอยูกับจํานวนมือ จํานวนเสียง ของทั้งฝาย

รัฐบาลกับฝายคานและฝายแคนนั่นแหละ วามันจะมาก-จะ

นอยไปกวากันและกันไปถึงขั้นไหน...

หรือพูดงายๆ วา...มันคงตองรอ ฝายคลุมเครือ อยาง

ประเภทฝาย ผูกองแปง หรือกลุม 15 กลุม 16 อะไรประมาณ

นั้นนั่นแหละวา สุดทาย...จะออกไปในรูปไหน หรือลูกไหน จะ

เอา บิ๊กปอม แตไมคิดจะเอา บิ๊กตู และ บิ๊กปอก หรือจะยัง

คง เลิฟ มี เลิฟ มาย ดอก กันตอไป อันนี้นี่เอง...ที่อาจถือเปน

ตัวชี้วัด ตัดสิน หรือเปนตัวชี้ขาด ยิ่งกวาการพนละอองเรณู

เกสรของใครตอใครเปนไหนๆ โดยที่ทุกวันนี้ หรือมาถึง ณ วัน

นี้...ก็ยังไมน�าจะมีใครสามารถสรุปคําตอบไดชัดเจน วาไผเปน

ก็
ไผ ใครเปนใคร ทุกสิ่งทุกอยางยังคงคลุมๆ-เครือๆ ไมรูวา

จะออกหัว ออกกอย ออกหมู ออกจา หรือออกสารวัตรกัน 

แน�!!!

ดังน้ัน...ยอมแน�นอนน่ันแหละวา ภายใตสีสัน บรรยากาศ

เชนนี้ ยอมน�าจะสงผลใหราคาสินคาประเภท กลวย ยอม

เปนอะไรที่แพงหูฉี่ หูดับ-ตับไหม ยิ่งเขาไปทุกที เผลอๆ...

อาจแพงกวาราคาน้ํามันดีเซลและเบนซิน ระดับเปนรอยๆ 

พันๆ บารเรลเอาเลยก็ไมแน� ดวยเหตุเพราะการยายขาง 

ยายฝาย เปลี่ยนขาง เปลี่ยนฝาย เพียงแคไมกี่มือ ไมกี่เสียง 

ในชวงจังหวะที่จะตอง ลงมติ อะไรตอมิอะไรก็แลวแต อาจ

สงผลใหรัฐบาลทั้งรัฐบาล มีอัน ลมครืน เอาเลยก็เปนได 

ไมมีโอกาสอยูยาวววว ไปถึงเอปง เอเปก ดังที่ปรารถนาและ

ตองการไดเลยแมแตนอย...

ดวยเหตุนี้...สําหรับการดาวา ดาทอ ดาเช็ด ดาตะเม็ด 

ที่จะเริ่มตนกันในวันนี้ ก็คงแทบไมตองเสียเวลาลางหู แคะ

หู รอฟง รอชมอะไรกันมากมาย คือคงเปนแค หนังตัวอยาง 

อยางที่คุณพี่ โทนี่-โทนาฟ ทานวาเอาไวจริงๆ นั่นแหละ 

หรือถึงแมจะตองรอคอย ลอยคอ ไปถึงชวง อภิปรายไมไว

วางใจ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 151 กันอีกรอบ แตถาหาก 

ฝายคลุมเครือ ยังไมถึงกับคิดจะเอา ไมคิดจะ เห็นควรดวย 

กับฝายคานและฝายแคน ทานนายกฯ บิ๊กตู ของหมูเฮา ก็

ยังน�าที่จะเดงเชือก ฉากหลบ มุดจั๊กกะแรฝายตรงขาม ตัด

เวทีออกมาเตนย็อกๆ แย็กๆ ไดเชนเดิม ไมวาจะ สภาฯ ลม 

หรือ ครม.ลม อีกซักกี่ครั้ง กี่หน ก็ตามที...

ปดทายดวยวาทะวันน้ี...จาก Peter T. Mcintyre... 

“Confidence comes not from always being right 

but from not fearing to be wrong. – ความมั่นใจ...

มิไดเกิดจากการเปนฝายถูกเสมอ หากเกิดจากการไมกลัว

ที่จะเปนฝายผิด...”

















รรคภูมิใจไทย (ภท.) ภายใตการนําของ “อนุทิน  

ชาญวีรกูล” รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.

สาธารณสุข วากันวาหลายคนอยากมารวมงานมาก

ที่สุดในโมงยามนี้ 

ทามกลางพรรคการเมืองตางๆ ในฝายรัฐบาล นักการ

เมือง เลือดไหลออก และรอคอยโบกมือลา ทําให “บิ๊กตู” 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกฯ หวงเสถียรภาพของ

รัฐบาล วาอาจไปไมรอด หลัง พปชร.มีมติขับ 21 ส.ส.กลุม 

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา ส.ส.พะเยา ไปสังกัดพรรคเศรษฐกิจ

ไทย ตามมาดวยเหตุการณในสภาลมแบบถี่ยิบ   

“บิ๊กตู” จําเปนตองยอมออกปากใชบริการพรรคภูมิใจ

ไทยวา “หนูชวยหน�อยนะ” กระทั่งหัวหนาพรรคภูมิใจไทยให

คํามั่นกับนายกฯ ดวยจํานวนเสียงของฝายรัฐบาล 260 เสียง 

ที่พานายกฯ อยูรอดปลอดภัยจนครบ 4 ป และยังไดทําหนาที่ 

เปนเจาภาพประชุมเอเปกในปลายปนี้ 

สําหรับ 260 เสียงนั้น ถูกคาดหมายวานอกจากมือ ส.ส.                                                                   

ฝงรัฐบาลแลว ยังมีของฝายคานเทคะแนนให “อนุทิน” และ  

“ศักดิ์สยาม ชิดชอบ” รมว.คมนาคม และเลขาธิการ

พรรค ยกมือไววางใจมากถึง 269 เสียง ในครั้งการอภิปราย

ไมไววางใจเม� อ 4 ก.ย.64 ขณะที่เสียงไมไววางใจก็ลดลงตาม

ลําดับ 

โดย 6 เสียงที่เทคะแนนให ไดแกพรรคกาวไกล 5  

เสียง คือ นายเกษมสันต มีทิพย ส.ส.บัญชีรายช� อ, นายขวัญ

เลิศ พานิชมาท ส.ส.ชลบุรี, นายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชี

รายช� อ, นายพีรเดช คําสมุทร ส.ส.เชียงราย, นายเอกภพ  

เพียรพิเศษ ส.ส.เชียงราย และจากพรรคประชาชาติ 1 เสียง  

คือ นายอนุมัติ ซูสารอ ส.ส.ปตตานี

นอกจากนี้ยังพบวามี ส.ส.พรรคเพ� อไทย ไมปรากฏวา

ลงมติ และในอดีตมีความผูกพันกับคนภูมิใจไทย อาทิ นาย

จาตุรงค เพ็งนรพัฒน ส.ส.ศรีสะเกษ, นายชัยยันต ผลสุวรรณ 

ส.ส.ปทุมธานี, นายธีระ ไตรสรณกุล ส.ส.ศรีสะเกษ, นายวุฒิชัย      

กิตติธเนศวร ส.ส.นครนายก และยังมีพรรคเพ� อชาติ งดออก

เสียง 4 เสียง จาก ส.ส.ทั้งหมด 5 คน คือ น.ส.ปยรัฐชย      

ติยะไพรัช, นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล,นางลินดา เชิดชัย 

และนายอารี ไกรนรา ส.ส.บัญชีรายช� อ เปนตน 

ลาสุด “อนุทิน” ยังสรางความมั่นใจให “นายกฯ” เพิ่ม

ขึ้น ดวยการเปดตัว 3 ส.ส.ที่ถูกขับออกจาก พปชร.ทั้ง “2 พอ

ลูกชางเหลา” คือ “เอกราช ชางเหลา” ส.ส.บัญชีรายช� อ  

และ “วัฒนาชางเหลา” ส.ส.ขอนแกน และ “สมศักดิ์ พันธ

เกษม” ส.ส.นครราชสีมา รวมสังกัดคนภูมิใจไทย  

สงผลใหขณะนี้ พรรคเลือดน้ําเงินมีตัวเลข ส.ส.อยาง

เปนทางการ 65 เสียง แตใชงานได 62 เสียง เพราะอีก 

3 เสียงหยุดปฏิบัติหนาที่ 

รวมทั้งยังมีกระแสขาววา “ตระกูลสมชัย” แหงเมือง

อุบลราชธานี โดย “นวลนภา สมชัย” ภรรยาของ นายอิสสระ  

สมชัย อดีต ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคประชาธิปตย และอดีต

แกนนํา กปปส.ที่เวลานี้ถูกโทษแบนทางการเมือง ปรากฏตัว  

ที่ประชุมพรรคภูมิใจไทย 

เชนเดียวกับ “ตระกูลแทนทรัพย” คือ “สัมฤทธิ์ แทน

ทรัพย” ส.ส.ชัยภูมิ พรรคพลังประชารัฐ ที่มีขาววาอาจ

ตัดสินใจยายซบคายสีน้ําเงิน ซึ่งกอนหนานี้ลูกสาว “ไอเดียร” 

สุชาดา แทนทรัพย อดีตผูสมัคร ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรค    

พปชร.ก็เปนหน�วยลวงหนาแลว  

การเขาเสริมทัพใหภูมิใจไทย นอกจากเปนการเสริม

ใยเหล็กใหตัวเองแข็งแกรงแลว ยังชวย บิ๊กตู ลดอํานาจ

ตอรอง หรือถูกบีบจากฝายการเมืองที่ตองการใหปรับ ครม.                                                                   

โดยเฉพาะจากฝาย ร.อ.ธรรมนัส ใชหรือไม จากเดิมที่กวน                                                               

นี้จะมีอํานาจตอรองถึง 21 เสียง แตถูกทอนเหลือเพียง 18   

เสียง และอีก 2 เสียงกอนหนาหยุดปฏิบัติหนาที่ จึงสามารถ 

ใชงานจริงไดจํานวน 16 เสียง 

ขณะเดียวกัน นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน และ  

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม แกนนําพรรค พปชร.  

สายตรงตึกไทยคูฟา ยังออกระบุซ้ําวา พรรคเศรษฐกิจไทย

มี ส.ส.อีก 5 คนในกลุมผูกองธรรมนัสอยากกลับ พปชร. แต

ไมสามารถกลับไดก็จริง แตก็มั่นใจวาจะเปนตัวชวยงานฝาย

รัฐบาลได 

หากสถานการณเปนเชนนั้นจริง กําลังในมือ ผูกอง                   

ธรรมนัส จะเหลือ ส.ส.เพียง 11 คน และไมรูจะถูกทอนอีก

หรือไม  

รวมทั้งยังมีเร� องรองที่ กกต. หลังจาก พปชร.มีมติขับ  

21 ส.ส.จาก พปชร.ไมชอบดวยกฎหมายหรือไม ที่ไปสมัคร

เปนสมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทย อาจจะขัดกฎหมาย เพราะไม

อนุญาตใหเปนสมาชิกทั้ง 2 พรรคการเมือง  

สุดทาย หาก กกต.พบวาวินิจฉัยวามีความผิด ถูกย� นให

ศาลรัฐธรรมนูญตัดสิน ส.ส.เหลานั้นอาจจะตองหยุดปฏิบัติ

หนาที่ หรือสิ้นสภาพ ส.ส.ไปในที่สุด และจํานวนมือในสภาก็

จะหายไป สงผลให “บิ๊กตู” หายใจไดสะดวก  

เชนเดียวกับฝายตรงขามอยางเพ� อไทย ที่มีชะตากรรม

เดียวกันกับ “กวนผูกองธรรมนัส” ก็ถูกลดทอนอํานาจเชนกัน

หรือไม   

ถึงขนาด “โทนี วูดซัม” หรือ ทักษิณ ชินวัตร อดีต

นายกรัฐมนตรี โดดขวางพรอมปูดเร� องวา

“มี ส.ส.ฝายคานดอดประชุมพรรครัฐบาล รับวัคซีนเข็ม

ใหญ 20-30 ลาน พรอมระบุวารูช� อหมด”

นี่เปนอาการกลัวแพของ “ทักษิณ” จึงรีบออกมาสกัด 

ส.ส.เพ� อไทย เพราะเกรงวาจะถูกดูดไปหมด อดชนะแลนด

สไลด.

‘ภูมิใจไทย’ เสริมแกรง ‘บิ๊กตู’  

ลดอํานาจตอรอง-ทักษิณกลัวแพ

พ
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3บทความ-ในประเทศ

ฐบาลจะอยู่ครบเทอมหรือไม่ครบเทอม จะเลือกต้ังปีน้ีหรือ

ปีไหน ตอนน้ีแต่ละพรรคการเมืองต่างก็ตระเตรียมขบวน

ทัพ เพื่อสู้ศึกใหญ่สภาผู้แทนราษฎรแล้วจ้ะท่ันผู้ชม ท้ัง 

ส.ส.และอดีต ส.ส.เดินกันให้ขวักไขว่ในเขตของตัวเอง

ขืนโผล่เอาตอนใกล้เลือกต้ัง จะโดนชาวบ้านเหน็บเอาได้

ว่า ไม่เลือกต้ังก็ไม่เคยจะเห็นหน้า! 555

ส่องพรรคประชาธิปัตย์ การเลือกต้ังคร้ังท่ีแล้วโดนถล่ม

เละเป็นประวัติการณ์ หลายคนอดเข้าไปประเดิมน่ังเก้าอ้ีใน

รัฐสภาหมื่นล้าน แต่ก็ยังคงทำาหน้าท่ี ส.ส.อย่างมืออาชีพ พิทักษ์

รักษาผลประโยชน์ให้ประเทศ ประชาชน

ท่ีผ่านมา วัชระ เพชรทอง ก็เป็นหน่ึงในน้ัน โดยระหว่าง

รัฐบาลชุดน้ีทำางาน เขาก็ทำา

หน้าท่ีเป็น “ผู้แทนนอกสภา”

และเมื่อคร้ังพรรคประชา 

ธิปัตย์ยังไม่ชัดเจนว่าจะส่งผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานครหรือ

ไม่ เจ้าตัวก็เคยประกาศจะลง

สมัครชิงเก้าอ้ีพ่อเมืองหลวงเสีย

เองด้วย ฮ่า..

แต่เมื่อพรรคชัดเจนว่าจะ

ส่ง “ดร.เอ้” สุชัชวีร์ สุวรรณ 

สวัสด์ิ ท่ีกำาลังเป็นทอล์กออฟ

เดอะทาวน์ “เดอะแจ๊ก” ก็ไม่ได้

พูดอะไรต่อ อาจเพราะกำาลังง่วน

อยู่กับงานใหม่!!!

ปะหน้า วัชระ ฝากประกาศว่าเลือกต้ังใหญ่รอบท่ีจะถึง

น้ี “จะลงชิงเก้าอ้ี ส.ส.เขตหนองแขม ทวีวัฒนา” แทน “เอก

นัฏ พร้อมพันธ์ุ”

แถมตอนน้ีมีสโลแกนประจำาตัวว่า “ผู้แทนนอกสภายัง

ทำางานตลอดเวลา พร้อมรับใช้พ่ีน้องเขตหนองแขม ทวีวัฒนา 

อยากใช้วัชระ เลือกวัชระ เพชรทอง กล้าพูด กล้าทำา  กล้าชน 

พร้อมรับใช้ประชาชน”

เรื่อง “กล้าชน” ของ “เดอะแจ๊ก” ไม่ใช่แค่คำาโฆษณาชวน 

เชื่อ เพราะมักจะเห็นข่าวการตรวจสอบทุจริตก่อสร้างรัฐสภา

แบบกัดไม่ปล่อยอยู่เสมอ ชนดะท้ังกับบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่

จนถึงข้าราชการระดับซีอีโอ ฟ้องมาฟ้องกลับกันเละเทะ แต่เจ้า

ตัวก็บ่ย่ันแม้แต่น้อย

ล่าสุด เห็นไปป้วนเป้ียนอยู่หน้าเคาน์เตอร์รับยื่นหนังสือ

ฝ่ังสภา เอาคำาพิพากษาศาลอาญาไปให้สภาท่ีเก่ียวข้องกับการ

ขยายเวลาก่อสร้างรัฐสภา และบอกว่าถ้าคณะกรรมการสืบสวน

ข้อเท็จจริงของสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนฯ ชุดไหน มีมติ

ว่าสำานักงานได้ขยายเวลาถูกต้องตามกฎหมาย ตนจะไปยื่นร้อง

เรียนต่อ ป.ป.ช.ให้เอาผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา ม.157!!!

น่ีแหละ “เดอะแจ๊ก” วัชระ หัวหมู่ทะลวงฟัน!

มินน่ีเมาธ์ 

ท้าชิง ส.ส.หนองแขม

รั

‘ราชบณัฑติ’แจงชื่อเมอืงหลวงใช2้แบบ

‘กรุงเทพเมืองฟ้าอมร’

วัชระ เพชรทอง

าร “พาดหัวข่าว” น่ี 

“พลาด” นิดเดียว 

ทำาเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่, ทำาเรื่องไม่เป็นเรื่องให้

เป็นเรื่องได้ ชนิด “เปล่ียนโลก” ถึงข้ันน้ัน

อย่างอังคารท่ี ๑๕ ก.พ.๖๕ ครม.มีมติ ปรับปรุงแก้ไขการ

กำาหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง 

เช่น “กรุงเทพมหานคร”..........

จาก Krung Thep Maha Nakhon; Bangkok 

เป็น Krung Thep Maha Nakhon (Bangkok) 

ตามท่ี “สำานักงานราชบัณฑิตยสภา” ปรับปรุง

เท่าน้ันแหละ สื่อหลายสำานักพาดหัวโครม......

“ราชบัณฑิตยสภา ประกาศเปล่ียนชื่อเมืองหลวง Bang-

kok เป็น Krung Thep Maha Nakhon” บ้าง

“มติ ครม.ประกาศชื่อ กทม.เป็น Krung Thep Maha 

Nakhon (Bangkok) ตามราชบัณฑิต” บ้าง

เป็นใคร ใครก็ต้องด่า ครม....

“ว่างมากรึไง เรื่องฉลาดๆ ท่ีควรทำาไม่มีแล้วรึไง ถึงได้ขยัน

ทำาแต่เรื่องโง่ๆ แบบน้ี”!

แต่ถ้า “ฉุกคิด” ซักนิด อ่านเน้ือข่าวซักหน่อย แทนท่ีจะด่า 

ครม.ต้องกลับไปด่าสื่อด้วยซ้ำาว่า

“สื่อพาดหัวมักง่ายจะพากันไปตายท้ังหมด”!

ความจริง ไม่มีการ “เปล่ียนชื่อ” เมืองหลวงแต่อย่างใด 

เป็นแค่ “คณะกรรมการจัดทำาพจนานุกรมชื่อภูมิศาสตร์สากล” 

สำานักงานราชบัณฑิตยสภา

ปรับปรุงการเขียนชื่อประเทศ, ดินแดน, เขตการปกครอง 

และเมืองหลวง ให้สอดคล้อง “สภาพการณ์ปัจจุบัน” และ ครม.

อนุมัติตามน้ัน เท่าน้ัน

“กรุงเทพฯ” ก็ยังคงกรุงเทพฯ “บางกอก” ก็ยังคงบางกอก

เหมือนเดิม

 ไม่มีการเปล่ียนชื่อ ชนิดต้องเรียกเป็นอื่น ต้องแก้เอกสาร

ท้ังราษฎร์-ท้ังหลวง แต่อย่างใด

ก็ดูนะ ชื่อ “ทางการ” ท่ีใช้และรับรู้ในโลกสากลอยู่เดิม

“กรุงเทพมหานคร......

“Krung Thep Maha Nakhon; Bangkok” 

“ราชบัณฑิตยสภา” ปรับปรุงใหม่ เป็น 

“กรุงเทพมหานคร”......

“Krung Thep Maha Nakhon (Bangkok)” 

ก็เหมือนเดิม แค่เปล่ียนเครื่องหมายจากอัฒภาค (;) นำา

อ่านแถลงการณ์ “สำานักงานราชบัณฑิตยสภา” หลังถูกวิจารณ์

แหลกดูก็พอจะเห็น

สำานักงานราชบัณฑิตยสภา

“กรุงเทพ มหานคร” ใช้ได้ท้ัง Krung Thep  Maha  Nakhon  

และ  Bangkok

สำานักงานราชบัณฑิตยสภา โดยคณะกรรมการจัดทำา

พจนานุกรมชื่อภูมิศาสตร์สากล

ได้ปรับปรุงแก้ไขการกำาหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการ

ปกครอง และเมืองหลวง ให้ถูกต้องและชัดเจน 

โดยมีผู้เช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชาจากกระทรวงการต่าง

ประเทศร่วมพิจารณาด้วย 

เพื่อให้ส่วนราชการ นำาการกำาหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขต

การปกครองและเมืองหลวงดังกล่าว ไปใช้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

และสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

ท้ังน้ี หลังจากคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบในหลักการร่าง

ประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำาหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขต

การปกครอง และเมืองหลวง แล้ว 

จะอยู่ในข้ันตอน ของ.......

“คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ” ท่ี

เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา 

ประกอบกับข้อสังเกตของกระทรวงการต่างประเทศ ก่อน

ดำาเนินการต่อไป

 เห็นม้ัย.....

เขาเน้นใช้เป็น “มาตรฐาน” ในส่วนราชการ เพื่อให้สอดคล้อง

สภาพการณ์ปัจจุบัน

ส่วนท่ีไม่เป็น “ทางราชการ” จะใช้ Bangkok หรือ BKK หรือ

เอาเต็มยศ Krung Thep  Maha  Nakhon  ซ่ึงเป็นสากลอยู่แต่เดิม

แล้ว ก็ตามสบาย 

ท้ังโลกรู้อยู่แล้ว Krung Thep ...Bangkok...Thailand ครือกัน!

อย่างอังกฤษ สหรัฐฯ ออสเตรเลีย ใช้ UK ใช้ USA ใช้ Aussie 

ก็รู้ ด้วยเข้าใจกันท้ังโลก 

ในความ well known แม้กระท่ังกับไทย เรียกชื่อเล่น ชื่อย่อ 

เพื่อสะดวกสื่อสารท่ัวไป ก็ใช้ได้และเข้าใจกันท่้ังโลก

อย่าทำาตัวเป็น “รู้มาก ยากนาน, รู้น้อย พลอยรำาคาญ” กัน

ไปทุกเรื่องนักเลย!

กรุงเทพ: Krung Thep บางกอก: Bangkok เป็นท่ีรู้จักในความ

เป็น “เมืองหลวงราชอาณาจักรไทย” เป็นสากลโลก

ข้ีเกียจค้น แค่จ้ิมถามอาจารย์กู ในวิกิพีเดีย ก็บอกไว้หมด

แล้ว ว่า

“บางกอก” น่ี ฝร่ังเป็นคนเรียกต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา 

เป็นแค่หมู่บ้านเล็กๆ อยู่ปากแม่น้ำาเจ้าพระยา คงเพราะแถบน้ัน

มีต้นมะกอก

หรือเรียกตามชื่อ “วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร” 

ซ่ึงขณะน้ันชื่อ “วัดบางมะกอก” โดดเด่นอยู่ปากแม่น้ำา

เมื่อ “สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก” ข้ึนเสวยราช ทรง

พระนาม “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช” 

ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์จักรี 

ทรงย้ายจาก “กรุงธนบุรี” ข้ามมาสร้างพระบรมมหาราช

วัง “เมืองหลวงใหม่” ฝ่ังตรงข้าม ต้ังชื่อว่า “กรุงรัตนโกสินทร์อินท์            

อโยธยา” ถึงปัจจุบันวันน้ี ๒๔๐ ปีพอดี

“พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว” รัชกาลท่ี ๓ ทรง

แก้เป็น “กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินท์ มหินทอยุธยา” 

ต่อมา “พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” รัชกาล

ท่ี ๔ ทรงเปล่ียนคำาว่า “บวร” เป็น “อมร” เปล่ียนคำาว่า “มหินท

อยุธยา” สนธิศัพท์เป็น “มหินทรายุธยา”

 และทรงเติมสร้อยนามต่อ.....

 เปล่ียนการสะกดคำา “สินท์” เป็น “สินทร์” เป็นท่ีมาของ 

“ชื่อเต็ม” ของกรุงรัตนโกสินทร์ กินเนสส์บุ๊ก บันทึกไว้ว่า “เป็น

เมืองท่ีมีชื่อยาวท่ีสุดในโลก” 

“กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหา

ดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมร

พิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธ์ิ”

ชื่อเต็ม “กรุงเทพมหานคร” ถอดเป็นอักษรโรมัน คือ 

“Krungthepmahanakhon Amonrattanakosin Mahinthara-

yutthaya Mahadilokphop Noppharatratchathaniburirom 

Udomratchaniwetmahasathan Amonphimanawatansathit 

Sakkathattiyawitsanukamprasit”

“กรุงเทพมหานคร” มาเรียกตอนรวมจังหวัดธนบุรีเข้ากับ

จังหวัดพระนคร เป็น “กรุงเทพมหานคร” เรียกย่อว่า กรุงเทพฯ 

และ กทม.เมื่อปี ๒๕๑๕ สมัยจอมพลถนอม กิตติขจร น่ีเอง

สรุป......

ชื่อ “กรุงเทพมหานคร” กับชื่อ “บางกอก” ใช้แทนกันได้เป็น

ท่ีรู้จัก-เข้าใจ บันทึกอยู่ใน “ทำาเนียบโลก” นานนมกาเล

“ต่างชาติไม่งง”

มีแต่คนไทยด้วยกันน่ีแหละ

“ง้ง...งง”!?

หน้า ;Bangkok เป็น (Bangkok) ในเครื่องหมายวงเล็บเท่าน้ัน 

ถ้าจะถามว่า........

“แค่น้ี สำานักงานราชบัณฑิตยสภา ต้องทำาให้ยุ่งยากไปทำาไม? 

แค่เปล่ียน ; เป็น (...)”

ตรงน้ีไม่ทราบ แต่ในความเห็นผม เล็กๆ น้อยๆ น่ีแหละแต่

มันลึกซ้ึงทางเทคนิคและกฎหมาย ด้านการกำาหนดชื่อประเทศ, ดิน

แดน, เขตการปกครอง และเมืองหลวง

ยามอยู่ปกติ มองไม่เห็นความจำาเป็น แต่อนาคต เราจะรู้หรือ 

ว่าเหตุการณ์ในอดีต ท่ีชาติตะวันตกล่าอาณานิคม จะไม่เกิดข้ึนอีก?

ท่ีเราเสียดินแดนไปมากมาย ไม่เพราะแค่ “เส้นดินสอ” ท่ี

ฝร่ังเศสมันลากเอาตามใจชอบดอกหรือ?

ฉะน่้ัน ราชบัณฑิตย์ปรับปรุงคร้ังน้ี ใช่ว่า “ไม่มีอะไรจะทำา” 

หากแต่ด้วยวิสัยทัศน์และบทเรียนเก่าๆ ทำาให้ท่านต้องคิดรอบ-มอง

ไกล 

อย่าคิดแค่ ; และ (...) ไร้สาระ 

ข้ึน “ศาลโลก” หลักฐานประจักษ์เขาไม่สน ก็เห็นอยู่มิใช่หรือ 

เขาสนแต่ “เส้นดินสอประจักษ์”

เราเสียดินแดนให้ตะวันตก ๑๔ คร้ัง แล้วจะรอให้เกิดคร้ังท่ี 

๑๕ ก่อนค่อย “รู้ง้ี...” อย่างน้ันหรือ?

ท่ีปรับปรุงชื่อน้ี ใช่ว่าราชบัณฑิตย์ คิดเอง-ทำาเอง 

ในภาวะ “โลกหมุนกลับ” ด้วยแผ่นดินอุดมสมบูรณ์ของไทย ท่ี

ท่ัวโลกมองเห็น มีแต่คนไทยเท่าน่้ันท่ีมองไม่เห็น ก็อย่าคิดว่าการล่า

ดินแดนจะไม่เกิดข้ึนอีก

หากแต่มันต้องมีสัญญาณบ่งบอกควรระวัง หลายฝ่ายจึงร่วม

คิด-ร่วมกล่ันกรอง หาทางอุดร่องช่องโหว่ทุกด้านแต่เน่ินๆ

ก

ฮานอย

 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รอง

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

ช้ีแจงเรื่องท่ี ครม.รับทราบการ

ปรับปรุงแก้ไขการเรียกช่ือทับ

ศัพท์ของชื่อเมืองหลวงในหลาย

ประเทศตามท่ีราชบัณฑิตยสภา

เสนอว่า สำาหรับประเทศไทย

เป็นการปรับเครื่องหมายเพียง

เล็กน้อย จากเดิมท่ีราชบัณฑิต

สภากำาหนดไว้ เรื่องการทับศัพท์

ภาษาอังกฤษ ท่ีคำาว่า Bangkok 

จะอยู่หลังเครื่องหมายอัฒภาค 

(;) คือ Krung Thep Maha Na-

khon; Bangkok กทม. เป็น Krung 

Thep Maha Nakhon (Bang-

kok) กทม. โดยเก็บชื่อเดิมไว้ใน

วงเล็บ ท้ังน้ีเพื่อใช้เป็นมาตรฐาน

ของทางราชการเท่าน้ันเอง ท้ังน้ี 

ราชบัณฑิตยสภายืนยันแล้วว่า

กรุงเทพมหานครใช้ได้ท้ัง Krung 

Thep Maha Nakhon และ Bang-

kok

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้

ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าว

ถึงกรณีราชบัณฑิตยสภาประกาศ

เปล่ียนชื่อเมืองหลวง จาก Bang-

kok เป็น Krung Thep Maha 

Nakhon (Bangkok) ว่า ชื่อเป็น

เพียงนามธรรม และไม่น่าจะถือ

เป็นการเปล่ียนชื่อ เนื่องจากชื่อ

ทางการมีมานานแล้ว เพียงแต่เข้า

คณะรัฐมนตรีก่อนประกาศออกมา

เท่าน้ัน ซ่ึงหากเปล่ียนแล้วในช่วง

แรกชาวต่างชาติอาจจะยังไม่คุ้น

ชิน ต้องใช้เวลาเพราะส่วนใหญ่

รู้จักกรุงเทพฯ ในนาม Bangkok

ดร.สมเกียรติ โอสถสภา                                            

อดีตอาจารย์ประจำาคณะเศรษฐ 

ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โพสต์เฟซบุ๊กระบุใจความช่วง

หน่ึงถึงเร่ืองดังกล่าวว่า “เม่ือ

คนเดินทางทางอากาศระหว่าง

ประเทศ หรือติดต่อค้าขาย

ระหว่างชาติ การท่องเท่ียว 

Bangkok คือชื่อเมือง คือ Brand 

ของประเทศ เขียนย่อว่า BKK 

ทุกชาติเรียกว่า Bangkok อย่า

เปล่ียนม้ากลางศึก ขอชื่อคณะ

กรรมการท่ีทำาเรื่องน้ีด่วนเลย จะ

สื่อสารคมนาคมกันว่ากระไร มัน

ผิดกาลเทศะนะครับ”

“ประเทศยังยุ่งไม่พอหรือ

ไร ลองโทรศัพท์คุยระหว่าง

ประเทศกับคนต่างชาติดูซีครับ 

ว่าให้ใช้ชื่อเมืองใหม่ สะกดตัว

อักษรเมืองใหม่ไปด้วยชื่อ Bang-

kok กว่าจะทำาให้รู้จักท่ัวโลกและ

ยอมรับกันใช้เวลาหลายสิบปีนะ

ครับ เหนื่อยมาก คนบางกลุ่มเอา

ไว้ใช้งานบางอย่างเท่าน้ัน ครม.

คิดไม่เป็นเหรอ” ดร.สมเกียรติ

ระบุ.

บิ๊กป้อมเร่งแก้ค้ามนุษย์

ลุ้นดันไทยขึ้นเทียร์2ปีนี้
กรุงเทพฯ • เมื่อวันพุธ พล.ต.อ. 

ธรรมศักด์ิ วิชชารยะ รอง

เลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่าย

การเมือง ในฐานะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการ

ค้ามนุษย์ (ปคม.) รายงานว่า 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน

กรรมการ ปคม.ได้รับทราบผล

การจัดทำารายงานความก้าวหน้า

การต่อต้านการค้ามนุษย์ต่อสภา 

คองเกรส สหรัฐอเมริกา โดย

สำานักงานติดตามและต่อต้าน

การค้ามนุษย์ กระทรวงการต่าง

ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ J/TIP 

Office เป็นท่ีเรียบแล้ว   และได้

กำาชับเร่งรัดหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ขับเคลื่อนงานให้ความก้าวหน้า

ยกระดับมาตรฐานสู่สากล และ

ให้แล้วเสร็จภายในส้ินเดือน

มีนาคม 2565 ตามวงรอบของ

การประเมินผลจัดลำาดับเทียร์ใน

รายงานประจำาปี 2565 เพื่อให้ไทย

กลับข้ึนไปอยู่ในกลุ่มเทียร์ 2 ให้ได้

ตามเป้าหมาย  

ตามรายงาน 2022 TIP In-

terim Assessment สหรัฐอเมริกา

จัดทำาเฉพาะ 45 ประเทศท่ีถูกจัด

อันดับในกลุ่มเทียร์ 2 เฝ้าจับตา

มองในปี 2564 

ในส่วนท่ีเ ก่ียวข้องกับ

ประเทศไทยน้ัน มีประเด็นความ

ก้าวหน้าท่ีถูกหยิบยกข้ึนเป็นภาพ

บวก อาทิ การจัดต้ังศูนย์คัดแยกผู้

เสียหายจากการค้ามนุษย์ เพื่อช่วย

เหลือให้ท่ีพักพิงแก่ผู้ท่ีอาจเข้าข่าย

เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ในระหว่างการคัดกรองเบ้ืองต้น 

จนถึงการคัดแยกเพื่อระบุตัวผู้เสีย

หายอย่างเป็นทางการ, การออก

กฎกระทรวงแรงงานให้ใช้สัญญา

จ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ 

4 ภาษา ได้แก่ ไทย, เมียนมา, 

กัมพูชา และลาว 

นอกจากน้ี ได้รับทราบ

ความก้าวหน้าในการจัดต้ังศูนย์คัด

แยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

โดยได้มอบสำานักงานตรวจคน

เข้าเมือง, สำานักงานตำารวจแห่ง

ชาติ และกระทรวงแรงงานเป็น

เจ้าภาพ ท้ังในด้านการปรับปรุง

อาคารสถานท่ี และระบบเครื่อง

มืออุปกรณ์สำาหรับห้องซักถาม

และเฝ้าฟัง ในการน้ี นายสุชาติ ชม

กล่ิน รมว.แรงงาน ได้มอบหมาย

ให้กระทรวงแรงงานสนับสนุนงบ

ประมาณ และจัดทีมงานร่วมกับ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จัดทำาร่างข้ัน

ตอนและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน

ภายในส้ินเดือนมีนาคม 2565 เพื่อ

ทำาให้การต่อต้านการค้ามนุษย์ของ

รัฐบาลไทยก้าวสู่มาตรฐานระดับ

สากลในภูมิภาคน้ี

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุ

สรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม กล่าวว่า ได้ดำาเนินการ

ตามนโยบายของ พล.อ.ประวิตร 

โดยส่ังการให้กระทรวงดิจิทัลฯ 

สนับสนุนการพัฒนาระบบเฝ้า

ฟังการซักถามสัมภาษณ์ และ

จัดการฐานข้อมูลสำาหรับการให้

ความช่วยเหลือผู้ท่ีอาจเข้าข่าย

เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ท่ีเข้ารับบริการ จนเสร็จส้ิน

กระบวนการคัดแยกและดำาเนิน

คดีโดยยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง 

ตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนและ

พันธกรณีระหว่างประเทศ โดย

ได้รับรายงานว่ามีความก้าวหน้า

ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์แล้ว.

โยนครม.เคาะค่าโดยสารรถไฟฟ้า

กรุงเทพฯ • เมื่อวันพุธ พล.ต.อ. 

อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึง

ความคืบหน้ารถไฟฟ้าสายสีเขียว 

โดยเฉพาะในเร่ืองการกำาหนด

ราคาค่าโดยสารสูงสุดท่ี 65 บาท

ว่า ตรงน้ันก็แล้วแต่ท่ีประชุม

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าจะให้

ผ่านแค่ไหนเพียงใด ต้องรอการ

ประชุมคร้ังต่อไป หากให้คาด

เดาคร้ังต่อไปคือวันท่ี 22 ก.พ.น้ี 

ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทยได้เปิดเผยว่า จะมี

การนำาเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียว

เข้าสู่ท่ีประชุม ครม.ในคร้ังต่อไป

พล.ต.อ.อัศวินกล่าวด้วย

ว่า ทั้งนี้ในส่วนของรายละเอียด

ที่กระทรวงคมนาคมสอบถาม

เข้ามาทั้ง 4 ข้อนั้น ในส่วน

ของ กทม.ก็ได้ตอบกลับไปแล้ว 

โดยตอบผ่านไปยังกระทรวง

มหาดไทยเพื่อนำาสู่ที่ประชุม 

ครม. ส่วนประเด็นราคาค่า

โดยสารสูงสุดไม่เกิน 65 บาท

สามารถทำาได้หรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่

กับ ครม. ส่วนจะถูกลงแค่ไหนก็

ต้องหารืออีกครั้ง โดย กทม.ใน

ฐานะผู้ปฏิบัติก็พร้อมดำาเนินการ

ตามที่มีมติออกมา  และอยากให้

ประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุด.

กรุงเทพฯ • ราชบัณฑิตยสภาออกประกาศช้ีแจงชื่อ “กรุงเทพ 

มหานคร” ใช้ได้ท้ัง Krung Thep Maha Nakhon และ Bangkok 

รองโฆษกรัฐบาลเผยปรับเพื่อใช้เป็นมาตรฐานทางราชการเท่าน้ัน 

ด้าน “ดร.สมเกียรติ” เตือนอย่าเปล่ียนม้ากลางศึก

จากกรณีมีการรายงานข่าว

ทางโลกโซเชียลว่า ราชบัณฑิต

สภามีการประกาศเปล่ียนช่ือ

เมืองหลวงของประเทศไทย จาก 

Bangkok เป็น Krung Thep Maha 

Nakhon ก็ทำาให้มีการวิพากษ์

วิจารณ์ถึงเรื่องน้ีอย่างกว้างขวาง

โดยช่วงกลางดึกท่ีผ่าน

มา เพจเฟซบุ๊กของ “สำานักงาน

ราชบัณฑิตยสภา” ออกมา

โพสต์ช้ีแจงถึงเร่ืองดังกล่าวว่า 

สำานักงานราชบัณฑิตยสภา โดย

คณะกรรมการจัดทำาพจนานุกรม

ชื่อภูมิศาสตร์สากล ได้ปรับปรุง

แก้ไขการกำาหนดชื่อประเทศ ดิน

แดน เขตการปกครอง และเมือง

หลวง ให้ถูกต้องและชัดเจน โดยมี

ผู้เช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชาจาก

กระทรวงการต่างประเทศร่วม

พิจารณาด้วย เพื่อให้ส่วนราชการ

นำาการกำาหนดชื่อประเทศ ดิน

แดน เขตการปกครองและ

เมืองหลวงดังกล่าวไปใช้ให้เป็น

มาตรฐานเดียวกันและสอดคล้อง

กับสภาพการณ์ปัจจุบัน

ท้ังน้ี หลังคณะรัฐมนตรี

มีมติเห็นชอบในหลักการร่าง

ประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี 

เร่ืองกำาหนดช่ือประเทศ ดิน

แดน เขตการปกครอง และเมือง

หลวงแล้ว จะอยู่ในข้ันตอนของ

คณะกรรมการตรวจสอบร่าง

กฎหมาย และร่างอนุบัญญัติ

ท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจ

พุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนรอบพระธุตังคเจดีย์ วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในวัน

มาฆบูชา ประจำาปี 2565

พิจารณา ประกอบกับข้อสังเกต

ของกระทรวงการต่างประเทศ 

ก่อนดำาเนินการต่อไป อย่างไร

ก็ตาม “กรุงเทพมหานคร” ยังคง

ใช้ว่า Krung Thep Maha Nakhon 

หรือ Bangkok ได้เช่นเดิม

ส่วนชื่อเมืองหลวงอื่นๆ ท่ี

จะมีการเปล่ียนแปลงและเพ่ิม

เติม ตัวอย่างเช่น เมืองหลวง

ของมาเลเซีย เพ่ิมช่ือ “กัวลา

ลุมปูร์” นอกเหนือจากช่ือเดิม

คือ กัวลาลัมเปอร์, เมืองหลวง

ของอิตาลี เพ่ิมชื่อ “โรม่า” นอก

เหนือจากชื่อเดิมคือ โรม, เมือง

หลวงของเยอรมนี เพ่ิมชื่อ “แบร์

ลีน” นอกเหนือจากช่ือเดิมคือ 

เบอร์ลิน, เมืองหลวงของสวิต

เซอร์แลนด์ เพ่ิมชื่อ “แบร์น” นอก

เหนือจากชื่อเดิมคือ เบิร์น, เมือง

หลวงของเวียดนาม เพ่ิมชื่อ “ห่า

โหน่ย” นอกเหนือจากชื่อเดิมคือ 



นายแพทยใหญวา

“ตั้งเปาหมายจะทํา 2-3 เร� อง เร� องหนึ่งก็คือการทําให โรง

พยาบาลตํารวจเปนโรงพยาบาลที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการ

ใหบริการประชาชน รวมทั้งตํารวจและครอบครัว เนนทั้งเร� อง

สาธารณสุข การรักษาโรค และปองกันโรค

อีกเร� องคือ ให โรงพยาบาลตํารวจเปนโรงเรียนแพทย เหมือน

จุฬาฯ ศิริราช รามาฯ จะไดชวยผลิตแพทยชวยประเทศชาติไดอีก

ทาง โรงพยาบาลตํารวจก็จะมีการพัฒนาแพทยเปนหมอรักษาคนไข

และอาจารยสอน ไดประโยชนทั้งโดยตรงและโดยออม”

คุณหมอจงเจตน เปนผูรับผิดชอบ ดําเนินการกอสรางอาคาร

มหาภูมิพลราชานุสรณ (มภร.) ซึ่งเปนอาคารบริการทางการแพทย 

(Medical Complex) สูง 20 ชั้น พื้นที่ใชสอย 70,000 ตารางเมตร

อาคารใหญที่สุดของโรงพยาบาลตํารวจ เน� องในวาระเฉลิม

ฉลองโรงพยาบาลตํารวจครบรอบ 60 ป เปนสัญลักษณของการเริ่ม

ตนกาวเขาสูยุคแพทยตํารวจสมัยใหม

อาคารหลังนี้รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณเฉพาะการกอสราง

อาคารประมาณ 2,000 ลานบาท คุณหมอจงเจตนไดติดตอ

ประสานงานขอรับการสนับสนุนจากสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 

ไดเงินเพิ่มมาประมาณ 1,000 ลานบาท เพ� อตกแตงภายในและ

จัดหาเคร� องมือแพทย ซึ่งก็ยังไมเพียงพอ

จึงไดจัดทําโครงการสรางพระนิรันตรายใหประชาชนทั่วไป

เชาบริจาคบูชา หารายไดใหมูลนิธิโรงพยาบาลตํารวจ ในพระบรม

ราชินูปถัมภ เพ� อจัดซื้ออุปกรณและเคร� องมือทางการแพทยไวใช

ในอาคาร มภร.ตอไป

คุณหมอจงเจตนไดเลาวา

“ภาพที่อยากใหคนมองเรา ตอไปนี้โรงพยาบาลตํารวจตอง

สวยงาม อบอุน มีคุณหมอตํารวจเกงๆ มีเจาหนาที่พยาบาล ที่

ตอนรับสู ยิ้มแยมแจมใส

โรงพยาบาลตํารวจตั้งอยูในทําเลที่ดีที่สุดในประเทศไทย (สี่

แยกราชประสงค) ทามกลางหางสรรพสินคา มีแตคนอยากได

เม� อกอนนี้เราบอกใหคนมาสมัครหมอ เขาไมคอยมากัน 

เดี๋ยวนี้แยงกันสมัคร วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ คนเลือกอันดับ 1 

มากกวาคณะครุศาสตร จุฬาฯ”

ปจจุบัน โรงพยาบาลตํารวจเปนโรงพยาบาลของรัฐที่ให

บริการทางการแพทยแบบองครวม ครบทุกสาขาทางการแพทย 

รักษาพยาบาลดวยคุณภาพและมาตรฐาน ISO 9002 โดยยึดผู

ปวยเปนศูนยกลาง ใหบริการอยางตอเน� องดวยการพัฒนาบุคลากร 

อุปกรณทางการแพทย และอาคารสถานที่ เพ� อรองรับการให

บริการปจจุบัน และขยายขอบเขตการใหบริการอนาคต

การใหบริการรักษาพยาบาลครอบคลุมและครบวงจร อาทิ 

ศูนย โรคหัวใจ หน�วยไตเทียมและการปลูกถายไต หน�วย ICU 

ศัลยกรรมประสาท โครงการปลูกถายอวัยวะ หน�วยโรคผิวหนัง 

หน�วยโรคตอมไรทอ คลินิกโรคเบาหวานที่มีประสิทธิภาพสูง 

สามารถใหบริการสัปดาหกวา 500 ราย และเปดศูนยบําบัดผูปวย

ไฟไหมน้ํารอนลวก ซึ่งมีเพียงไมกี่แหงในประเทศ

ในชวง 60 ป โรงพยาบาลตํารวจมีเร� องราวเกิดขึ้นเปนครั้ง

แรกเปนนวัตกรรมทางการแพทยครั้งสําคัญ ที่ตองบันทึกไวใน

ประวัติศาสตรการรักษาพยาบาลของประเทศหลายประการ เชน

First GIFT นพ.จงเจตน อาวเจนพงษ เม� อคร้ังเปนแพทย

ประจําบาน ไดใชเทคนิคทํา GIFT ใหกําเนิดเด็กคนแรก นับเปนผล

งานความสําเร็จทางวิชาการคร้ังสําคัญของวงการแพทยไทย และ

สรางช� อเสียงใหกับโรงพยาบาลตํารวจในหมูผูมีบุตรยากจนถึงทุกวันน้ี

การปลูกไตนอกโรงเรียนแพทยเปนครั้งแรกของเมืองไทย 

เม� อวันที่ 14 กันยายน 2532 ทีมแพทยหน�วยงานไต โรงพยาบาล

ตํารวจ สามารถปลูกถายไตใหแกคนไขไดสําเร็จ

ในปนั้นไดผาตัดเปลี่ยนไตใหผูปวยซึ่งเปนตํารวจ 3 นาย 

และประชาชน 1 ราย ทุกราย ไตใหมทํางานไดดี ผูปวยสามารถใช

ชีวิตไดตามปกติ
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4 บทความ

องบอกวา “รัฐนาวาลุงตู” ชางสรรหาเร� องไมเวนแตละ

วันจริงๆ กอนหนาน้ีก็ ปูดขาววาดวย “คาเหยียบแผนดิน” 

ใหคนเขาดาโขมงกันแลว ลาสุดการประชุมคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) เม� อวันท่ี 15 ก.พ. “สํานักงานราชบัณฑิตยสภา” ก็

เสนอรางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร� อง กําหนดช� อ

ประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง โดยท่ีประชุม 

ครม.ก็เห็นชอบเสียดวย แตใหรับขอสังเกตของกระทรวงการตางประ 

เทศไปประกอบการพิจารณากอนดําเนินการตอไปได โดยช� อท่ีมีการ                                                  

ปรับเปล่ียนท่ีมีการยกมาใหเห็นก็มีอาทิ “กัวลาลัมเปอร” เพ่ิมเปน                                                                                            

“กัวลาลุมปูร” “โรม” เปน “โรมา” “เนปาล” เปน “สหพันธสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยเนปาล” ...• แตท่ี ถูก

สังคมและนักวิชาการดากันใหขรม

มากท่ีสุดคงไมพนการแกเมืองของ

ประเทศไทย จากท่ีใชวา “Bangkok” 

แกใหเปน “Krung Thep Maha Nakhon; 

(Bangkok)” โดยระบุวาเก็บช� อเดิมไว

ในวงเล็บอยู แตดูเหมือนสังคมจะไม

ยอมรับเสียแลว พอๆ กับละมุนภัณฑ

หรือซอฟตแวร หรือ “Metaverse” ท่ี

ใหใชวา “จักรวาลนฤมิต” น่ันเอง งาน

น้ีตองปรบมือให “ดร.สมเกียรติ โอสถ

สภา” อดีตอาจารยคณะเศรษฐศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ท่ีไดยกประโยคของคนจีน ท่ีวา “เจ๊ียะ

ปาบอส� อ” พรอมใหคําแปลวา “กินอ่ิมแลวไมทําอะไร นอกจากหา

เร� องไปเร� อย” มากับขอเสนอเร� องดังกลาวและ มติ ครม.ท่ีออกมา 

...• ตองบอกวามติเร� องดังกลาวกลายเปน “ทอลกออฟเดอะทาวน” 

จนทําให “รัชดา ธนาดิเรก” รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

ตองออกมาช้ีแจงวา ยังสามารถใชไดท้ัง “Krung Thep Maha 

Nakhon” และ “Bangkok” ซ่ึงการ

ดําเนินการคร้ังน้ีเพ� อใชในรูปแบบราช 

การเทาน้ัน ก็ตองบอกวาการช้ีแจงไม                   

ไดชวยใหอะไรดีข้ึนมาเลย เพราะถึง

แมจะบอกวาใชสําหรับราชการน้ัน แต                    

ความจริงมันตองครอบคลุมสังคมท้ัง                    

หมดอยูดีในอนาคตหากยังดึงดันท่ีจะ                                                      

ใช ...• ประเด็นน้ีรอนไมเฉพาะการ 

เมือง 2-3 ฝายเทาน้ัน โดยเฉพาะฝาย

ตรงขามรัฐบาลตางนํามาลอเลียนกัน

อยางสนุกสนาน ไมวาจะเปน “สุชาติ                 

สวัสด์ิศรี” อดีตศิลปนแหงชาติ ท่ีออกมาประชดวาการเปล่ียนช� อ 

“Bangkok” เปนภาษาอังกฤษใหยาวข้ึนไมมีอะไรจะทําหรืออยางไร 

ทําไมไมเปล่ียนเปน “Kalaland” จะไดหมดเร� อง ในขณะท่ีบางสวน

ก็บอกวาเปล่ียนช� อ “Bangkok” ไมน�าฮือฮามาก แตหากเปล่ียน

ช� อนายกรัฐมนตรีจาก “Prayut” มาเปน “Thaksin” จะฮือฮาไม

เฉพาะในไทย แตจะดังไปท่ัวโลกดวยซํ้า ...• เอยถึง “ทักษิณ” ไม

พูดถึง “โทน่ี วูดซัม” ท่ีมาหลอนในชวงคํ่าวันอังคารในรายการ Care 

Talk x Care ClubHouse ของกลุมแครคิดเคล� อนไทยตามใบส่ัง

นายเหนือไมได แลวก็เหมือนเคย ท่ีจุด

ประเด็น ดารัฐบาลใหสาวกและเอฟ

ซีเอาไปปลามปล้ืมและแชรตอตลอด

สัปดาหเพ� อไมใหโลกลืม แตดูจากราศี

และโหงวเฮงของพ่ีโทน่ีท่ีท้ังดึงท้ังฉีดโบ

ท็อกซแลวก็สงสารอยางย่ิงวา สติสตังค

เร่ิมไมอยูกับรองกับรอยแลว เพราะใน

การวิจารณ์รัฐบาลล่าสุดท้ังเร่ืองโคตร

ประชานิยมเอย การเล้ียงหมาเอย หรือ

การทําตัวเปนพญาหงสเอย ก็เปนส่ิงท่ี                                          

“โทน่ี” เคยเปนตนตํารับและทํามาหมด                                                   

แลวท้ังส้ินมิใชเหรอ หรือวาวันน้ี “แมว”                                                        

ลืมสองกระจกดูตัวเองจะ ...• จึงไมแปลกท่ีเสียงตอบโตแมวจะมา

จากท่ัวสารทิศ ไมวาจะเปน “นพ.วรงค เดชกิจวิกรม” หัวหนาพรรค

ไทยภักดี ท่ีระบุวา  “คนโกงชาติแลวหนี ยังกลาออกมาสอนคนน้ัน

คนน้ีแบบไมสํานึก เฮงซวยมากกวา” หรือ “ดร.เสรี วงษมณฑา” 

นักวิชาการดานส� อสารมวลชนและการตลาด ท่ีระบุวา “บานเมือง

วุนวาย เพราะคนเล้ียงหมาเปนคนช่ัว เล้ียงหมาใหช่ัวตามส่ัง” ...• 

แลวก็ไมพลาดเม� อ “ดร.เสกสกล อัต

ถาวงศ” ผูชวยรัฐมนตรีประจํานายก

รัฐมนตรีท่ีถูก “ทักษิณ ชินวัตร” ฟาด

แรงในรอบน้ี โดยนําไปเปรียบเทียบ

กับหมา และถูกวาดภาพเปนก้ิงกือไส                                                   

เดือนน้ัน ก็สวนหมัดตรงเชนกันวา “ก้ิง 

กือ ไสเดือนคนนี้แหละ ที่เคยทําให

นายทักษิณไดเปน ส.ส. เปนนายกฯ มา

แลว และหากตัวเองจะเปรียบเปรย 

นายโทน่ีบาง ก็คงเปรียบเปนตัวเงินตัว                                                       

ทองก็ได เพราะกินแตของสกปรก ซาก

ปลาตายในนํ้าไมไดมีประโยชนอะไร 

แตกตางกับก้ิงกือไสเดือนท่ียังเปนประโยชนกับดินไวปลูกพืช” แสบ

ถึงทรวงไหมละน่ี ...• งานน้ี “ดร.แรมโบ” สวนหมัดตรงแลว แตไมรู

วาบรรดาสาวกในพรรคเพ� อไทยท่ียังอยูกันจะรูสึกรูสาอยางไรบาง                                                                       

เม� อนายใหญและลูกนายใหญมองวาเปนแคหมาท่ีเล้ียงไวเพ� อเลีย

ตีนเทาน้ัน โดยเฉพาะบรรดาคนเดือนตุลาฯ ท้ังหลายท่ีพรํ่าบอกเร� อง

ประชาธิปไตยความเทาเทียมท้ังหลาย งานน้ีนายใหญเขากดข่ีพวก                                                                                     

คุณตํ่าช้ันกวามนุษยปุถุชนอีกนะจะ หรือเพราะผลประโยชนตอบแทน

มันอุดปากพวกหมาท้ังหลาย จนลืมความเปนคนไปหมดแลว ...•

ทักษิณ ชินวัตร

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา

รัชดา ธนาดิเรก

ารวจเปนหน�วยงานที่มีหนาที่หลักในการปฏิบัติหนาที่สืบ 

สวนสอบสวน  ปองกันปราบปรามอาชญากรรม ตลอดจน

รักษาความสงบเรียบรอยใหกับประชาชน

ตํารวจยังมีหน�วยงานที่สนับสนุนการปฏิบัติหนาที่

หลักดังกลาวอีกหลายหน�วยงาน และหน�วยงานสนับสนุนที่สําคัญ

หน�วยงานหนึ่งคือ แพทยตํารวจ

ปจจุบันแพทยตํารวจเปนหน�วยงานเรียกวา สํานักงานแพทย

ใหญ สํานักงานตํารวจแหงชาติ สถานที่ทําการตั้งอยูที่บริเวณทิศ

ตะวันออกของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ริมถนนพระราม 1 แขวง

ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

มีนายแพทยใหญ ขาราชการตํารวจซ่ึงเปนแพทย เปนผูบังคับ

บัญชาสูงสุด หน�วยงานในสังกัดที่สําคัญคือ โรงพยาบาลตํารวจ

โรงพยาบาลตํารวจ เปดใหบริการรักษาพยาบาลประชาชน

ทั่วไป ตํารวจและครอบครัว มีแพทยตํารวจจํานวนกวา 250 นาย 

พยาบาลตํารวจและบุคลากรทางการแพทยซึ่งเปนสหวิชาชีพ 

จํานวนกวา 1,200 คน รวมกันปฏิบัติหนาที่ดูแลรักษาพยาบาลผู

ปวย มีปริมาณเตียงรองรับผูปวยไดจํานวน 800 เตียง

กิจการการแพทยตํารวจ มีประวัติความเปนมายาวนาน 

กวา 100 ป

ยุคเริ่มตน ตั้งแตป พ.ศ.2441 พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่ 5 ไดมีพระบรมราชานุญาตให

สรางโรงพยาบาลสําหรับรักษาหญิงโสเภณี เพ� อปองกันโรคติดตอ

ที่เกิดกับประชาชน

ชาวบานเรียกวา โรงพยาบาลวัดโคก ตั้งอยูหลังวัด

พลับพลาไชย มีเตียงผูปวย 19 เตียง สังกัดกรมสุขาภิบาล 

กระทรวงนครบาล แตยังไมไดเปดบริการ เพราะไมมีงบประมาณ

กิจการแพทย กรมพลตระเวน จึงไดขอเชาเปนโรงพยาบาล

ตํารวจสําหรับพลตระเวน เพ� อรักษาตํารวจที่เจ็บปวย พิสูจน

บาดแผลและชันสูตรพลิกศพ เพ� อประกอบการพิจารณาคดีตางๆ มี

แพทยเปนชาวตางชาติและชาวไทยหลายทาน

ป พ.ศ.2558 โรงพยาบาลวัดโคกถูกเปล่ียนช� อเปนโรงพยาบาล

กลาง และโอนยายไปสังกัดกองสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย

กรมตํารวจจึงไดจัดตั้งสถานพยาบาลใหมเรียกวา กองแพทย

กลาง กรมตํารวจ  ตั้งอยูที่สถานีตํารวจนครบาลพระราชวัง

ป พ.ศ.2477-2491 กองแพทยกลาง กรมตํารวจ มีการ

เปลี่ยนแปลงการจัดหน�วยงานเปนระดับแผนก (ลดลง) และก็ยก

ฐานะกลับมาเปนกองแพทย

ยุคบุกเบิก ตั้งแตป พ.ศ.2495  พล.ต.อ.เผา ศรียานนท 

อธิบดีกรมตํารวจ ในขณะนั้น ไดใหความสนใจและพัฒนากิจการ

แพทยตํารวจอยางจริงจัง

ไดดําเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลตํารวจ โดยใหใชที่ดินสวน

หนึ่งของกรมตํารวจ นับเปนจุดเริ่มตนของโรงพยาบาลตํารวจใน

ปจจุบัน

กอสรางอาคารหลังแรก อาคารชาติตระการโกศล 

(ราชทินนามของ พล.ต.อ.หลวงชาติตระการโกศล) อดีตอธิบดี

ตํารวจ ผูริเริ่มสรางโรงพยาบาลตํารวจ และอาคารโอวบุนโฮว ซึ่ง

ไดมาจากเงินบริจาค มีเตียงรองรับผูปวยไดจํานวน 50 เตียง

โรงพยาบาลตํารวจไดรับความนิยมมากขึ้นตามลําดับ ประชา 

ชนมาใชบริการเขารับการรักษาพยาบาลจํานวนมาก จึงไดมีการกอ 

สรางอาคารอีกหลายอาคาร เพ� อรองรับจํานวนผูปวยที่เพิ่มมากขึ้น

ยุคปจจุบัน ตั้งแตป พ.ศ.2522 โรงพยาบาลตํารวจไดยก

ฐานะหน�วยงานจากระดับกองบังคับการ ขึ้นเปนกองบัญชาการ  

มีนายแพทยใหญ (เทียบเทาผูบัญชาการ) เปนผูบังคับบัญชา  

ปรับโครงสรางขยายหน�วยงานมากขึ้น

แบงสวนราชการภายในเปน 4 กองบังคับการ คือ กองบังคับ 

การอํานวยการ โรงพยาบาลตํารวจ, วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ, 

สถาบันนิติเวช และงานโรงพยาบาลดารารัศมี

เพ� อรองรับบุคลากรทางการแพทยใหมีความเจริญกาวหนา

ในวิชาชีพ ทั้งแพทย พยาบาล และสหวิชาชีพตางๆ มิฉะนั้นจะ

ประสบปญหาสมองไหล ขอลาออก หรือยายออกไปหน�วยงานอ� น 

ทําใหเกิดความเสียหายได

โรงพยาบาลตํารวจเจริญเติบโตและพัฒนาอยางรวดเร็ว เปด

คลินิกทุกโรคหลัก มีการกอสรางอาคารใหมเพิ่มขึ้นจาก 200 เตียง 

เปน 400 เตียง จัดตั้งวิทยาลัยพยาบาล

จัดตั้งโรงพยาบาลดารารัศมี เปนโรงพยาบาลตํารวจภาค 

เพ� อเปนศูนยในภูมิภาค ตามพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาล

ที่ 9

พระองคยังไดมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดําเนินทรง

เปดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซึ่งเปนอาคารสูงหลังแรกของโรง

พยาบาลตํารวจ (สูง 14 ชั้น) เม� อวันที่ 16 มกราคม 2535

อาคารหลังน้ี เปดบริการเพ� อรองรับการรักษาผูปวยอุบัติเหตุ

และฉุกเฉินจากอุบัติภัย ที่มีสถิติเพิ่มขึ้นมากอยางตอเน� อง (ประ 

มาณ 2,000 รายตอป) ประกอบดวยหอผูปวย 308 เตียง หอง ICU 

หน�วยงานผูปวยนอกครบบริบูรณ และมีลานจอดเฮลิคอปเตอรบน

ดาดฟาดวย

ป พ.ศ.2555 โรงพยาบาลตํารวจครบรอบ 60 ป (นับแตตั้ง

โรงพยาบาลตํารวจ เม� อ พ.ศ.2495) ในยุคสมัย พล.ต.ท.นพ.จงเจตน 

อาวเจนพงษ เปนนายแพทยใหญ (ยศและตําแหน�งขณะนั้น)

คุณหมอจงเจตน จบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราช

พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล วุฒิบัตร สาขาสูตินรีเวชวิทยา มหา

บัณฑิตดานบริหารธุรกิจ (MBA) ศศินทร เชี่ยวชาญการรักษาผูมี

บุตรยาก และการบริหารจัดการ

ผลงานทางดานการแพทยที่สําคัญ  เปนแพทยผูประสบ

ความสําเร็จในการรักษาผูมีบุตรยากโดยเทคนิคกิฟต (GIFT) และ

การรักษาผูชายที่เปนหมันใหมีบุตรโดยใชเทคโนโลยีเทเซ/อิ๊กซี่ 

(TESE/ICSI) เปนรายแรกของประเทศไทย

ดํารงตําแหน�งสําคัญอ� นๆ อาทิ นายกแพทยสมาคมแหง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ นายกสมาคมแพทยทหาร

แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ นายกสมาคมศิษยเกา

มหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ รวมทั้งไดรับรางวัล

บุคคลตัวอยางแหงป 2553

คุณหมอจงเจตน เปนผูซึ่งมีวิสัยทัศน ริเริ่ม พัฒนา ปรับปรุง 

วางรากฐานให โรงพยาบาลตํารวจเจริญกาวหนาแบบกระโดดขาม

เปนสถาบันทางการแพทยยุคใหม

เปนผูมีสวนสําคัญที่ผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ในชวง

เวลาท่ีกลาวไดวาเปนยุคกาวหนาท่ีสุดยุคหน่ึงของโรงพยาบาลตํารวจ

คุณหมอจงเจตน เคยใหสัมภาษณ เม� อครั้งเขารับตําแหน�ง

การสองกลองดึงนิ่วในทอน้ําดี สําเร็จเปนครั้งแรกของเมือง

ไทยเม� อป พ.ศ.2526 หน�วยโรคทางเดินอาหาร โรงพยาบาลตํารวจ

ไดประสบความสําเร็จการรักษาการสองกลองดึงนิ่วในทอน้ําดี 

ปรากฏเปนทางการครั้งแรกของเมืองไทย

ตลอดหลายปท่ีผานมาผูปวยไดรับการรักษาดวยวิธีน้ีเปนมาตร 

ฐานและผลสําเร็จการรักษาใกลเคียงกับรายงานของตางประเทศ

ศูนยผาตัดสมองและไขสันหลังของโรงพยาบาลตํารวจ มี

ความพรอมทั้งดานเคร� องมือและวิทยาการที่ทันสมัย ไดรับการ

ยอมรับในระดับแนวหนาของประเทศ และติดอันดับ 1 ใน 5 ของ

โลกดานการผาตัดสมองใหญ

การผาตัดมะเร็งสมองโดยใชสารเรืองแสงนําทางเปนแหง

แรกในเอเชียแปซิฟก ประสาทศัลยแพทย โรงพยาบาลตํารวจได

พัฒนาการผาตัดโดยใชสารเรืองแสงผาตัดรักษาเสนเลือดพองใน

สมอง และผาตัดมะเร็งในสมอง นับวาเปนประโยชนอยางยิ่ง

ในป พ.ศ.2564 โรงพยาบาลตํารวจใหบริการรักษาพยาบาล 

ผูปวยทั้งหมด จําแนกไดดังนี้

ผูปวยใน ยอดรวมจํานวน 15,490 ราย ประชาชนทั่วไป 

จํานวน 10,045 ราย (คิดเปนรอยละ 65) ตํารวจและครอบครัว 

จํานวน 5,445 ราย (คิดเปนรอยละ 35)

ผูปวยนอก ยอดรวมจํานวน 821,372 ราย ประชาชนทั่วไป

จํานวน 492,080 ราย (คิดเปนรอยละ 60) ขาราชการตํารวจและ

ครอบครัว จํานวน 329,292 ราย (คิดเปนรอยละ 40)

งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรประจําปจากรัฐบาล ไมเพียง

พอตองไดรับเงินบริจาคจากผูมีจิตศรัทธาสนับสนุนดวยอีกทางหนึ่ง

ป พ.ศ.2526 พล.ต.ต.นพ.ไมตรี เรืองตระกูล ผูบังคับการ

โรงพยาบาลตํารวจ ในขณะนั้น และ พ.ต.อ. (ญ) บุปผชาติ อักษร

นันท หัวหนากลุมงานสังคมสงเคราะห เล็งเห็นถึงอุปสรรคในการ

ใหความชวยเหลือผูปวย ซึ่งบางครั้งระเบียบราชการไมเอื้ออํานวย  

จึงไดดําเนินการจัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลตํารวจขึ้น

ป พ.ศ.2546 ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนาง

เจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง รับ

มูลนิธิไวในพระบรมราชินูปถัมภ

ปจจุบัน นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ดํารงตําแหน�ง

ประธานมูลนิธิฯ พล.ต.อ.นพ.จงเจตน อาวเจนพงษ เปนรอง

ประธาน, พล.ต.ท.นพ.โสภณรัชต สิงหจารุ นายแพทยใหญโรง

พยาบาลตํารวจ เปนเลขาธิการมูลนิธิฯ

วัตถุประสงคของมูลนิธิฯ เพ� อสงเคราะหการรักษาพยาบาล

ประชาชน ตํารวจและครอบครัว สงเสริมสนับสนุนการดําเนินการ

ของโรงพยาบาลตํารวจ ในอันที่จะอํานวยประโยชนใหแกผูปวยใน

ทุกๆ ดาน สงเสริมสนับสนุนการศึกษา อบรม คนควา วิจัย ของ

เจาหนาที่โรงพยาบาลตํารวจ ฯลฯ

ป พ.ศ.2562 มูลนิธิไดจายเงินสนับสนุนกิจการโรงพยาบาล

ตํารวจ จํานวนเงิน 113,306,475.66 บาท, ป พ.ศ.2563 

จํานวนเงิน 89,747,373.11 บาท และป พ.ศ.2564 จํานวนเงิน 

78,373,944.67 บาท

ผูมีจิตศรัทธาสามารถรวมบริจาคเงินสนับสนุนการสราง

อาคารทางการแพทย และการจัดซื้ออุปกรณทางการแพทยประจํา

อาคาร เพ� อชวยเหลือเพ� อนมนุษยใหพนจากทุกขเวทนา เพราะ

ความพิการและการเจ็บปวยตางๆ

มูลนิธิโรงพยาบาลตํารวจฯ จะดําเนินการขอเคร� องราช

อิสริยาภรณใหตามสิทธิ์ของผูบริจาค รวมทั้งการออกใบเสร็จเพ� อ

นําไปหักภาษีไดตามกฎหมาย

ขอเชิญชวนพี่นองประชาชนทุกหมูเหลา รวมทําบุญบริจาค

เงินใหมูลนิธิโรงพยาบาลตํารวจฯ เพ� อสนับสนุนการดําเนินการ

ของโรงพยาบาลตํารวจ ไดที่ “มูลนิธิโรงพยาบาลตํารวจ ใน

พระบรมราชินูปถัมภ” เลขที่ 492/1 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2207-6000 ตอ 10243-10245 

โทรสาร 0-2253-7999.

ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์

ต
ตํ

หมอตํารวจ

เสกสกล อัตถาวงศ

โรคประจําถิ่น (Endemic) คือ โรคที่เกิดขึ้นประจําใน

พื้นที่ อาจเปนเมือง ประเทศ กลุมประเทศ หรือทวีป โดย

มีรากศัพทภาษากรีกที่แปลวา ภายในหมูผูคน และมีอัตรา

ปวยคงที่และคาดการณได เชน ไขหวัดใหญ ไขเลือดออกใน

ประเทศไทย โดยโรคที่จะกลายสภาพเปนโรคประจําถิ่นนั้น 

พิจารณาจาก 3 ปจจัย คือ ตัวเชื้อโรคเอง ตัวคนที่ติดเชื้อ 

และสิ่งแวดลอมที่เอื้อใหเกิดสมดุลระหวางเชื้อกับคน.

โรคประจําถิ่น



มื่อวันอังคาร ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระ 

ทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอแต่งต้ัง ศาสตราจารย์

กิตติคุณ ดร.อมรา พงศาพิชญ์ ดำารงตำาแหน่งผู้แทน

ไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วย                                                                     

สิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental  Commission 

on Human Rights:  AICHR) สำาหรับวาระระหว่างวันที่ 1 

ม.ค.65 - 31 ธ.ค.67 โดยให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ครม.

มีมติ พร้อมกับให้ กต.มีหนังสือแจ้งให้เลขาธิการอาเซียนและ

ประเทศสมาชิกอาเซียนทราบ 

ก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ 12 ก.พ.62 ครม.มีมติเห็นชอบ

ให้แต่งตั้ง ดร.อมรา พงศาพิชญ์ ดำารงตำาแหน่งผู้แทนไทย

ใน AICHR สำาหรับวาระ

ระหว่างวันที่ 1 ม.ค.62 ถึง

วันที่ 31 ธ.ค.64 ต่อจาก ดร. 

เสรี นนทสูติ ซึ่งครบวาระ

เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.61 ครั้งนี้

จึงเป็นการดำารงตำาแหน่งผู้

แทนไทยใน AICHR สมัยที่

สอง

สำาหรับคณะกรรมาธิ

การฯ จัดตั้งขึ้นตามข้อ 14 

ของกฎบัตรอาเซียน เพื่อ

ปฏิบัติภารกิจในการส่งเสริม

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ในภูมิภาคอาเซียน ตามขอบเขตอำานาจหน้าท่ีท่ีได้รับความเห็น 

ชอบจากที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเมื่อเดือน

กรกฎาคม 2552 ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน

ประเทศละ 1 คน มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี 

และอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน

อีก 1 วาระ

ดร.อมรา พงศาพิชญ์ จบการศึกษาสาขามานุษยวิทยา  

ระดับปริญญาตรี B.A.(Anthropology) จาก  University of 

California, Davis รัฐ California (พ.ศ.2510) ศึกษาระดับ

ปริญญาโท (พ.ศ. 2512) และเอก (พ.ศ. 2517) ทางด้าน 

Anthropology  จาก University of Washington, Seattle  หลัง

จากจบการศึกษาก็ได้เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ในภาควิชา

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, อดีตผู้อำานวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ, อดีตผู้

อำานวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง เกษียณอายุ

ในตำาแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์  

อดีตประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

ของผู้ ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้แทนกลุ่มและจัดทำาบัญชีราย

ชื่อ สมัชชาแห่งชาติ, คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, คณะ

กรรมการสรรหาสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ, คณะกรรมการติด                                                                   

ตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัยของสำานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย และคณะกรรมการวิชาการ/คณะ                                                                            

กรรมการพิจารณาตำาแหน่งทางวิชาการในหลายมหาวิทยา 

ลัย และเป็นประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 

ในปี 2552 

เป็นนักวิชาการไทยที่มีผลงานวิชาการมากมายทั้ง

ไทยและต่างประเทศ ในด้านรัฐศาสตร์ สังคมวิทยา และ

มานุษยวิทยา และผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม การ                                                                         

พัฒนาสตรีและเยาวชน ขบวนการประชาสังคม และขบวน 

การประชาธิปไตย เป็นต้น.

บางชนชั้นทำาหรือทำามา หากแต่คณะราษฎรถือเป็นภารกิจจน                                                                         

ถูกรัฐประหารเมื่อ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๐ ดังปรากฏข้อ 

ความ ๖ ประการเชิงสัญลักษณ์ในแต่ละเสา ดังนี้

๑.จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลาย เช่น  เอกราช

ในทางการเมือง ในทางศาล ในทางเศรษฐกิจ ฯลฯ ของประ 

เทศไว้ให้มั่นคง

๒.จะต้องรักษาความปลอดภัยในประเทศให้การประทุษ 

ร้ายต่อกันลดน้อยลงให้มาก

๓.จะต้องบำารุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐ 

กิจ โดยรัฐบาลใหม่จะหางานให้ราษฎรทุกๆ คนทำา จะวางโครง 

การเศรษฐกิจแห่งชาติ ไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยาก

๔.จะต้องให้ราษฎรได้สิทธิเสมอภาคกัน (ไม่ใช่ให้พวกบาง

พวกมีสิทธิ์ยิ่งกว่าราษฎรเช่นที่เป็นอยู่)

๕.จะต้องให้ราษฎรได้มีเสรีภาพ มีความเป็นอิสระ  เมื่อ

เสรีภาพนี้ ไม่ขัดต่อหลัก ๔ ประการดังกล่าวข้างต้น

๖.จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร

ในยุคห้วง ๑๕ ปีดังกล่าว จะเห็นได้ว่าความพยายามเพื่อ

บรรลุวัตถุประสงค์ ๖ ประการดังกล่าวข้างต้น เช่น การเจรจา

สนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับประเทศมหาอำานาจ, การตรากฎ 

หมาย, การจัดต้ังสถาบันการศึกษา หรือแม้แต่การสถาปนาสกุล

ศิลปะของยุคขึ้นมา ทั้งสำาเร็จและไม่สำาเร็จก็ตาม อย่างน้อย

เจตนารมณ์เสาประวัติศาสตร์ชาติไทยทั้ง ๖ เสายังอยู่ที่จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา.

อ.สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ

นายกสมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย

นักวิชาการอิสระด้านรัฐศาสตร์ ไทย

 

เป็นเรื่องน่าเสียดายครับ การเปลี่ยนแปลงการปกครองที่

เริ่มต้นแบบกระท่อนกระแท่น การรับรู้ของประชาชนขณะนั้น

ยังไม่มากนัก กลายเป็นปัญหาเรื้อรังมาจนถึงปัจจุบัน 

จากปัญหานักการเมืองไร้คุณภาพ การรัฐประหาร รัฐ 

บาลคอร์รัปชัน ประชาชนมีปัญหาในการตัดสินใจเรื่องผู้แทนฯ 

ทั้งหมดนี้คืออุปสรรคที่ทำาให้ประชาธิปไตยของไทยยังไปไม่ถึง

ไหน. 

5บทความ

ม่รู้เท็จจริงประการใด 

ได้ข่าว “ทักษิณ-โทนี วูดซัม” ไม่ได้อยู่ดูไบแล้ว 

ลือกันขนาดหนักว่า เข้าอังกฤษก็ไม่ได้ 

สาเหตุ ปลาหมอตายเพราะปาก 

เห็นนักข่าวเช็กข่าวกันหัวหมุนยังไม่มีใครยืนยัน มีแต่

บอกว่า...ก็ได้ข่าวเหมือนกัน 

มีประเด็นต่อเนื่องของ “ทักษิณ” ฟาดงวงฟาดงา ด่า

เขาไปทั่ว มีลูกคู่ รัก ยม นั่งพยักหน้าหงึกๆ ดีครับนาย ใช่

ครับท่าน 

กลุ่ม CARE คิด เคลื่อน ไทย ของ หมอเลี้ยบ แตก

สาขาจากเพื่อไทย ชู “ทักษิณ” ให้ความเห็นเรื่องการเมืองทุก

สัปดาห์ ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก “CARE คิด เคลื่อน ไทย”

แต่ละคลิปที่ออกมา “ทักษิณ” ยืนหนึ่ง เก่งกว่าใครใน

โลกนี้แล้ว  

“ทักษิณ” พูดอะไร ด่าใคร เป็นเรื่องถูกต้องทั้งหมด  

ออกจอกัน ๔-๕ คน ล้วนเป็นลูกน้องเก่า “ทักษิณ”  

แทบทั้งนั้น ยุส่ง ผิดก็ว่าถูก ชั่วก็ว่าดี 

จำาได้นะครับ ช่วงปลายปีที่ผ่านมา “โทนี วูดซัม” พูด

ผ่านรายการนี้บอกว่า 

“วันนี้เลยไม่รู้ว่าตกลงจะสั่งอะไรที่ไหน ก็มีแต่พูดแต่

ชื่อมา แต่ข้อเท็จจริงแล้วเรารู้ว่ายังไม่ได้เซ็นอะไรมาเลย 

แอสตร้าฯ ก็ยังมีปัญหาว่าตกลงผ่านแล้วหรือยัง แล้วมันจะ

มาใช้ได้จริงหรือเปล่า ถ้าจริงคงสาธุ ขอบคุณแทนประชาชน

จริงๆ 

แต่ว่าวันน้ีคือท่านอย่าไปรับรายงานอย่างเดียวว่าเรียบ 

ร้อย โอ้ โห วันนี้ท่านมั่นใจว่าร้อยล้านโดสมาแน่นอนสิ้นปีนี้ 

ร้อยบาทเอาขี้หมากองเดียว สิ้นปีนี้ ไม่มีร้อยล้านโดสฉีดให้

ประชาชน”

ปรากฏว่าถึงส้ินปีประเทศไทยฉีดวัคซีนเกินร้อยล้านโดส 

แต่ก็ไม่มีใครได้กินเงินร้อยบาทของ “ทักษิณ” กับลูกสมุน  

แต่ขี้หมาปลิวว่อน 

สักแต่พูดตำาหนิคนอื่นไปเรื่อย ไม่สนใจข้อเท็จจริง รู้ตัว

เองพูดผิด ก็ปล่อยเลยตามเลย 

‘ทักษิณ’ ตายเพราะปาก

กรณีข่าวลือจะเกี่ยวกับพฤติกรรมเช่นนี้หรือไม่ ก็ไม่ทราบ 

แต่ที่ยืนยันได้  “ทักษิณ” เป็นคนไม่รับผิดชอบคำาพูดตัวเอง 

ก็ไม่แปลกใจครับ บรรดา สมุนใน กลุ่ม CARE คิด เคลื่อน 

ไทย ยังนับถือ นักโทษหนีคุกคดีคอร์รัปชัน เป็นผู้นำาทางความคิด 

แถมยังลอยหน้าลอยตา โจมตีคนอื่นว่าโกง 

ในแง่จริยธรรมถือว่าสอบตกยกแก๊ง 

สองสามวันที่ผ่านมา “ทักษิณ” พูดในรายการ Care Talk 

x Care ClubHouse ตอน “จุดสิ้นสุดรัฐบาลตู่ พลิกเกมสู้ของ

แพง” ก็เช่นเคยจัดโดยกลุ่ม CARE คิด เคลื่อน ไทย

เนื้อหาเกี่ยวกับการย้ายพรรค การซื้อตัว ส.ส.

“...ตอนนี้ พล.อ.ประยุทธ์ทำาตัวดี แต่ปล่อยการเมืองละเลง

กันเละเลย สนุกเลย ผมได้ข่าวมาว่าตอนนี้ ส.ส.ฝ่ายค้านโดน

วัคซีนไล่ฉีดกันเป็นแถวเลย ฉีดด้วยวัคซีนเลยนะ  ๓๐ ล้าน ๒๐ 

ล้าน ฉีดกันใหญ่ จะเตรียมย้ายพรรค 

นี่ผมเตือนไว้นะ วันก่อนเนี่ย มี ส.ส.พรรคเพื่อไทย ไปร่วม

ประชุมกับฝ่ายรัฐบาลอยู่ ผมก็ได้ยิน ผมรู้ชื่อใครด้วย แจกรายเดือน

คนละ ๒ แสน ไม่รู้ไปเอาเงินท่ีไหนมา ผมอยู่ดูไบแต่รู้หมดนะ

วันนี้เอารายชื่อ ๒๖๐ ส.ส.ไปโชว์นายกฯ ก็จริงนะ แต่ผม

บอกได้เลยว่า ส.ส.ก็เหมือนไก่ชน ถ้าชนแพ้กิโลฯ ละ ๓๕ บาท 

ถ้าชนชนะตัวละ ๓ แสน 

เพราะฉะนั้น ส.ส.กลับสอบตกอย่างเดียว ระหว่างยังไม่

สอบเนี่ย ใครเอาเงินมาให้รับหมด แต่เวลาจะแข่ง ก็ต้องคิดว่า

ตกหรือเปล่าวะ ถ้าตกกูก็ไม่ไป 

สมัยก่อนผมยุเลย ใครแจกตังค์ก็ไปรับก่อนเหอะ แต่บอก

กันให้รู้นะโว้ย สรุปแล้ว วันนี้ ท่านนายกฯ ปล่อยบ้านเมืองมาก

ไปหน่อย ปล่อยนักการเมืองเละ ข้าราชการประจำาเละ เลยทำา 

ให้เศรษฐกิจแก้ยาก กินกันฉิบหายหมด อันนี้ก็ฝากไว้

ที่อนุทินพูดว่า มีเสียง ๒๖๐ เสียงนั้น มือในสภาไม่สำาคัญ

เท่าศรัทธาประชาชน รัฐบาลกำาลังทำาให้ศรัทธาประชาชนตกลง

อย่างมาก ทั้งการไร้ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เศรษฐกิจ

ตกต่ำา ประชาชนทำามาหากินไม่ได้  มีคอร์รัปชัน 

เหมือนตอนผมหาเสียง ก็บอกใครแจกเงินก็แจกไปแต่อย่า

เลือกต่อ สุดท้ายคุณปู (น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) แลนด์สไลด์ ถ้า

เลือกตั้งต่อจากรัฐบาลที่อ่อนแอ ฝ่ายค้านได้เปรียบมาก สิ่งที่จะ

ทำาให้จบ ก็คือ ศรัทธาของประชาชน

การเมืองไม่ใช่แค่คณิตศาสตร์ มันมีเทคนิคเยอะ บางพวก

แจกกล้วย บางพวกฉีดวัคซีน แต่ส่วนเรา ยืนบนหลักการอย่าง

เดียว ใครแหกคอกก็ว่ากันไป นี่คือหลักการฝ่ายค้าน ก็สู้กันไป 

แต่ผมไม่เชื่อว่า ถ้ารัฐบาลอยากลากไปเรื่อยๆ 

ถามว่าลากเพื่อใคร อยากเป็นเจ้าภาพเอเปกหรือ หากยุบ

สภาเลือกตั้งใหม่ ก็อาจจะเป็นรัฐบาลที่จัดเอเปกที่หล่อกว่าเดิม 

แต่ถ้าแพ้เลือกตั้ง ก็ให้คนได้มาจัด เท่กับประเทศมากกว่า 

ผมดูแล้ว ยังไงก็ไปยาก แม้จะเกลี่ยผลประโยชน์ให้พรรค

ร่วม ผมก็ว่าไปยาก เพราะว่าชาวบ้านไม่เอา...”

ฟังดูทั้งหมดสรุปได้สั้นๆ ครับ นี่คือสิ่งที่ “ทักษิณ” เคยทำา

มาเองกับมือ

สำาหรับ “ทักษิณ” แล้ว เรื่องซื้อตัว ส.ส. เป็นเรื่องเล็กไป

เลยครับ 

เพราะเมื่อครั้งตั้งพรรคไทยรักไทย “ทักษิณ” ไม่ได้แค่ซื้อ 

ส.ส. แต่ควบรวมยกพรรค 

กว้านมาหมด เสือ สิงห์ กระทิง แรด 

ลองไปถาม คณิต ณ นคร ที่มีชื่อเป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรค

ไทยรักไทยดูว่า ที่ตัดสินใจลาออกจากไทยรักไทย ในทันทีที่มีชื่อ

นักการเมืองที่มีปัญหาเรื่องความโปร่งใสนั้น  เป็นเพราะอะไร 

พรรคไทยรักไทยจึงเต็มไปด้วย มุ้ง เต็มไป วัง มีนายทุน

ซ้อนนายทุน 

กลุ่มอิทธิพลท้องถิ่น อยู่ใต้ชายคาทุนที่มั่งคั่งระดับต้นๆ 

ของประเทศ 

การแจกเงินเดือน ส.ส. หากจะย้อนไปท่ีต้นตออย่างเป็น

ทางการ ก็เกิดขึ้นในยุคที่พรรคไทยรักไทยกำาเนิดขึ้นมา

อย่าว่าแต่แจกเงินเดือน ส.ส.เลยครับ 

ยุคนั้นมี ส.ว.มาจากการเลือกตั้ง ข่าวคราวเรื่องแจก

เงินเดือน ส.ว. หลักแสนต่อเดือน ก็มีพูดกันหนาหูเหมือนกัน 

แต่ที่อัปยศที่สุดดูจะเป็น การบอกว่า ยุ ส.ส.รับเงิน ใคร

แจกก็ไปรับก่อน

ไม่ต่างกับที่ ส.ส.ระบอบทักษิณ บอกกับชาวบ้านว่า 

เวลาเลือกตั้งใครแจกเงินให้รับไปก่อน แล้วกาอีกเบอร์ 

นี่คือทัศนคติที่เป็นอันตรายต่อระบอบประชาธิปไตย

สอนให้ประชาชนไม่ซื่อตรง 

“ทักษิณ” พูดถูก การเมืองไม่ใช่แค่คณิตศาสตร์ มันมี

เทคนิคเยอะ  

และ “ทักษิณ” ก็ใช้เทคนิคต่างๆ มาแล้วมากมาย 

กล้วยไม่ได้แจกเป็นลูก 

แต่แจกเป็นเครือ 

รัฐบาลประยุทธ์ จะอยู่หรือไปก่อนหรือหลังการประชุม

เอเปก ไม่ใช่เรื่องสำาคัญ เพราะมีเรื่องที่สำาคัญกว่านั้น หาก

พรรคเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาล จะวางใจเรื่องคอร์รัปชันได้หรือ

ไม่ 

เพราะประวัติมันฟ้อง 

มีทั้งคนหนี และคนติดคุก จากคดีโกง

การเลือกตั้งในประเทศไทยไม่ได้การันตีว่าจะได้คนดีมี

คุณภาพ เพราะที่ผ่านคนโกงหลุดรอดเข้าสภาจำานวนมาก

ถ้าคิดว่าหล่อ เพราะมาจากการเลือกตั้ง โปรดกลับไป

คิดมาใหม่ 

หล่อหนีคดีโกง ประเทศก็ฉิบหายเหมือนเดิม

สู้ขี้เหร่แต่สุจริตยังดีกว่า.

เดือนแห่งความรัก

คุณตุ้ม แต่งงาน อาจารย์หญิง

แตกต่างอย่างยิ่งศาสนา

ชายคริสต์หญิงพุทธนำาพา

เป็นสามีภรรยาสงบเย็น

หมอทศพล หมอตุ๊ก คู่ชีวิต

หญิงคริสต์ชายพุทธพบเห็น

แตกต่างอย่างดีมีประเด็น

บำาเพ็ญ ความดี สามีภรรยา

หลัก ๖ ประการของคณะราษฎร

หรือปริศนาธรรม ๖ เสาหลัก 

ที่ศาลากลางเก่า จ.พระนครศรีอยุธยา

เรียน บรรณาธิการอัตถ์ อัตนัย ที่รัก

หากท่านผู้อ่านขับรถยนต์ส่วนตัวหรือนั่งรถตู้ โดยสาร

จากต้นทางถนนสายเอเชียหรือถนนสายหลักท่ี ๓๒ ตรงสะพาน                                                                                

สามขาบางปะอิน ดิ่งตรงมาถึงศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรี 

อยุธยา แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนโรจนะไปเรื่อยๆ  จนสุดทางที่

ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังเก่า  เกรงหลงทาง

สังเกตระหว่างทางมีเจดีย์ “วัดสามปลื้ม” ตั้งอยู่กลางถนนเป็น

สี่แยกเลี้ยวซ้ายไปวัดพนัญเชิง, วัดใหญ่ชัยมงคล 

เลี้ยวขวาไปวัดสมณโกฏ, วัดประดู่โรงธรรม ฯลฯ  ล้วน

เป็นวัดใหญ่โต มีอายุมากกว่าการก่อตั้งกรุงศรีอยุธยา โดย

พระเจ้าอู่ทอง เรียกว่า “อโยธยาศรีรามเทพ” เชื่อม่ันว่ามีพระ                                                                                

บรมมหาราชวังอยู่ด้วย แต่ค้นไม่พบอาจเพราะถูกร้ือท้ิงทำาลาย

หรือถูกฝังอยู่ใต้ดินกลางกองอิฐ  หรือถูกรื้ออิฐมาสร้างกรุงธน 

บุรีและกรุงเทพฯ อย่างใดอย่างหนึ่ง ประการหลังสุดจะถูกต้อง 

หน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังเก่ามีเสา

อยู่ ๖ ต้น ตามเจตนารมณ์ของ ปรีดี พนมยงค์ ตามหลัก ๖ 

ประการของคณะราษฎร หรืออุดมการณ์ ๖ ประการก็ได้ แต่ 

ละเสาดังกล่าวมีอนุสาวรีย์ของ ๖ วีรกษัตริย์ วีรกษัตรีย์ ได้แก่ 

(อ่านจากซ้ายไปขวา) 

เสาที่ ๑ คือ เสาพระรามาธิบดีที่ ๑ หรือ พระเจ้าอู่ทอง 

(ศึกษาดูให้ดีด้วยว่ามีชื่ออู่ทองหลายพระองค์ในประวัติศาสตร์) 

ครองราชย์ พ.ศ.๑๘๙๓-๑๙๑๒ ต้นราชวงศ์อู่ทอง 

เสาที่ ๒ คือ เสาพระบรมไตรโลกนาถ ครองราชย์  พ.ศ.

๑๙๙๑-๒๐๓๑ ราชวงศ์สุพรรณบุรี เป็นกษัตริย์องค์ที่  ๘ 

เสาที่ ๓ คือ สมเด็จพระศรีสุริโยทัย เป็นมเหสีพระ

มหาจักรพรรดิ เป็นกษัตริย์องค์ที่ ๑๖ ช่วง พ.ศ.๒๐๗๐-๒๐๙๒ 

ราชวงศ์สุพรรณบุรี 

เสาที่ ๔ คือ พระนเรศวรมหาราช ครองราชย์ พ.ศ.

๒๑๓๓-๒๑๔๘ ราชวงศ์สุโขทัย เป็นกษัตริย์องค์ที่ ๑๙ 

เสาที่ ๕ คือ พระนารายณ์มหาราช ครองราชย์ พ.ศ.

๒๑๙๙-๒๒๓๑ ราชวงศ์ปราสาททอง เป็นกษัตริย์องค์ที่ ๒๘  

เสาที่ ๖ คือ พระเจ้ากรุงธนบุรี หรือ พระเจ้าตากสิน

มหาราช ครองราชย์ พ.ศ.๒๓๑๐-๒๓๒๕ ราชวงศ์กรุงธนบุรี 

ข้อน่าสังเกต ๓ มหาราชดังกล่าวไม่มี โอรสครองราชย์

เลยมักถูกปราบดาภิเษก

อนึ่ง แนวความคิดเรื่องอำานาจอธิปไตยเป็นของปวงชน

ชาวไทย มิใช่สิ่งที่กล่าวหรือประกาศขึ้นลอยๆ เหมือนชนชั้น

ผู้แทนไทยใน AICHR

   * สักวา “โสเภณี” ศรีประเทศ

ความสามารถแค่เศษเปรตหิวโหย

อยู่ในรัฐสภาท่าอิดโรย

สอพลอโดยรับใช้พวกนายทุน

มิตระหนักศักดิ์ศรีของชีวิต

มิรู้ผิดรู้ถูกลุกเป็นหุ่น

คลุมหนังลาหมาหมูดูแล้วคุ้น

หมดผลบุญหมดราคา “หมดค่า” เอย.

ประธาน ฤทธิลี/อดีต ผอ.เรือนจำาบางขวาง จ.นนทบุรี

   * สักวา “ราหูเข้า” พระเสาร์แทรก

รัฐบาลแตกแยกแหลกเป็นเสี่ยง

ก็พวกใครพวกมันพาลเอนเอียง

ตีกรรเชียงล่มสภากว่าสิบครั้ง

ผลประโยชน์หดหายต่างวายป่วง

ทุกกระทรวงหย็องกรอดจอดสิ้นหวัง

บีบนายกรัฐมนตรีเลิกจีรัง

ยุบอำานาจแล้วเลือกตั้ง “ทางออก” เอย.

ทัศนียาพร จงธนัชจิรโชติ/เนติบัณฑิตไทย กรุงเทพฯ

   

   * สักวา “รัฐถังแตก” พรรคแยกย้าย

ไปซื้อขายเสียงเลือกตั้งอีกครั้งเถอะ!

งบประมาณผลาญสิ้นปากลิ้นเลอะ

อย่าสะเออะลอยหน้าค้าความยาว

ประชาชาติตัดสินดิ้นให้สุด

คนชั่วทรุดคนเลวล่องครรลองฉาว

คือประชาธิปไตยไร้กลิ่นคาว

สักวันดาวกับเดือน “มาเยือน” เอย.

ฤทธิ์ ศรีดวง/เขตลาดพร้าว กทม.

ชูเกียรติ วรรณศูทร/เขตบางเขน กทม.

   * สักวา “รัฐซ้อนรัฐ” ต่างงัดข้อ

ต่างมีพวกสอพลอต่างก่อเรื่อง

ป้องประโยชน์ทางชนชั้นอันขัดเคือง

จึงวางเขื่องกับศัตรูผู้น่าชัง

รัฐสภามีภัยต่อใครหรือ?

ส.ส.คือผู้แทนฯ แก่นเลือกตั้ง

ส.ว.คือหุ่นยนต์ของคนทุรัง

รัฐประหารกันจัง! “อีหยัง” เอย.

อ.สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ/เขตบางเขน กทม.

ดร.อมรา พงศาพิชญ์

ไ

เ



ป้าหมายการพัฒนาของโลกที่ถูกปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดี

ขึ้น โดยมีแนวทางที่จะมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำา เป็นหนึ่งใน

แผนงานที่ผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก นอกเหนือจาก

การปฏิวัติอุตสาหกรรมให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการ

ของมนุษย์แล้ว การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมให้ควบคู่กันก็เป็นเรื่อง 

จำาเป็น

ทั้งนี้ เทรนด์การดำาเนินงานแบบคาร์บอนต่ำา หรือคาร์                                                                              

บอนเป็นศูนย์ จึงบูมขึ้นมามากในช่วงปีที่ผ่านมา และในปี                                                                            

2565 เองก็มีหลายธุรกิจ หลายแผนงานของหลายกลุ่มอุตสาห 

กรรมก็มีการปรับเปลี่ยน เพื่อให้ตอบสนองกับเทรนด์ดังกล่าว 

เช่นเดียวกับการดำาเนินการขับเคลื่อนตามมาตรการและ

แนวทางการเพิ่มมูลค่าปาล์มน้ำามันและน้ำามันปาล์ม พร้อมทั้ง

เพิ่มผลิตภัณฑ์ โอเลโอเคมีคัลเป้าหมาย

ซึ่งสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวง

อุตสาหกรรมเตรียมนำาเสนอความคืบหน้าการดำาเนินการขับ

เคลื่อนตามมาตรการและแนวทางรวม 2 ผลิตภัณฑ์ เข้าบอร์ด

คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำามันแห่งชาติ (กนป.) ครั้งที่ 

1/2565 โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 

เป็นประธาน

โดย “ทองชัย ชวลิตพิเชฐ” ผู้อำานวยการ สศอ. เปิด

เผยภายหลังการ กนป. ครั้งที่ 1/2565 ว่า ที่ประชุมมีมติเห็น

ชอบการกำาหนดผลิตภัณฑ์ โอเลโอเคมีคัลเป้าหมายเพิ่มเติม

จากที่ได้รับการส่งเสริม จาก 6 ผลิตภัณฑ์เป้าหมายเดิมเป็น 8 

ผลิตภัณฑ์ คือ ผลิตภัณฑ์ที่ 7 คือ น้ำามันเชื้อเพลิงชีวภาพ กรีน

ดีเซล (BHD) และผลิตภัณฑ์เป้าหมายที่ 8 คือ น้ำามันเชื้อเพลิง

อากาศยานชีวภาพ ไบโอเจ็ต (Biojet fuels) รวมทั้งความคืบ

หน้าการดำาเนินการขับเคลื่อนตามมาตรการและแนวทางการ

เพิ่มมูลค่าปาล์มน้ำามันและน้ำามันปาล์มทั้งระบบ

ตามท่ี สศอ.ในฐานะคณะอนุกรรมการเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำามันและน้ำามันปาล์ม

ทั้งระบบ ภายใต้ กนป.เป็นผู้เสนอ โดยการเพิ่มผลิตภัณฑ์ โอ

เลโอเคมีคัลเป้าหมายที่ 7 และผลิตภัณฑ์เป้าหมายที่ 8 จะ

เป็นการดูดซับการใช้น้ำามันปาล์มและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ

อุตสาหกรรมปาล์มน้ำามันและน้ำามันปาล์มทั้งระบบ โดย BHD 

จะเป็นการเติมเต็มการใช้ไบโอดีเซลให้กลับขึ้นไปที่บี 10 ตาม

มาตรฐานเชื้อเพลิงยูโร 5 และรักษาระดับการใช้น้ำามันปาล์ม

ดิบไม่ให้ลดลงไปกว่าปีละประมาณ 6.35 แสนตัน  

และ Biojet fuels จะรองรับแนวโน้มการเก็บภาษีคาร์ 

บอนสำาหรับสายการบินพาณิชย์ที่บินผ่านน่านฟ้าของสหภาพ

ยุโรปที่ไม่ได้ใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่งคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) 

ได้ประกาศแผนพลังงานทดแทน (REDII) กำาหนดเป้าหมายการ

ใช้พลังงานทดแทนในสหภาพยุโรปไว้ที่ 40% ภายในปี 2573 

ซึ่งสอดคล้องกับความตกลงปารีสที่จะต้องลด CO2 ให้ได้อย่าง

น้อย 40% และกำาหนดเป้าหมายการปล่อย CO2 สุทธิเป็นศูนย์

ภายในปี 2593 ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีของไทยในการจำาหน่าย

ไบโอเจ็ตสำาหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ลงจอดที่ไทย  

โดยความคืบหน้าการขับเคลื่อนการดำาเนินการตาม

มาตรการและแนวทางขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่าปาล์มน้ำามัน

และน้ำามันปาล์มที่สำาคัญ ได้แก่ 1.ด้านกระบวนการผลิต/

เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย สวทช.ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และภาคเอกชน อยู่ระหว่างขั้น

ตอนการทดสอบและวิเคราะห์คุณสมบัติน้ำามันหม้อแปลงไฟฟ้า

ชีวภาพเทียบกับน้ำามันหม้อแปลงที่นำาเข้าจากต่างประเทศ  

2.ด้านมาตรฐานและการทดสอบ โดยสำานักงานมาตร 

ฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้มีการแต่งตั้งอนุกรรมการ

วิชาการรายสาขา คณะที่ 28/6 เพื่อจัดทำามาตรฐานผลิตภัณฑ์

น้ำามันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพ 3.ด้านสิทธิประโยชน์ สำานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) อยู่ระหว่างการเสนอ

ร่างประเภทกิจการที่จะได้รับการส่งเสริมการลงทุนจำานวน 6 

ผลิตภัณฑ์ และ 4.ด้านอุปสงค์ หน่วยงานผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ เช่น 

กรมเจ้าท่า องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และการ

รถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ยินดีให้ความร่วมมือในการใช้

ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย

เชื่อว่าการเพิ่มผลิตภัณฑ์ โอเลโอเคมีคัลเป้าหมายอีก 2 

ผลิตภัณฑ์ เป็น 8 ผลิตภัณฑ์ จะเป็นการยกระดับและสร้าง

มูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่การผลิตปาล์มน้ำามันและน้ำามันปาล์ม 

กระตุ้นให้เกิดการลงทุนยกระดับเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม

ให้ภาคอุตสาหกรรม ตอบสนองกระแสรักษ์สิ่งแวดล้อมไปด้วย

ในตัว.

       

ากเหตุการณ์น้ำามันรั่วที่บริเวณทะเล จ.ระยอง เป็นรอบ

ที่ 2 ซ้ำาแล้วซ้ำาอีก งานนี้ร้อนถึง “อธิรัฐ รัตนเศรษฐ” 

รมช.คมนาคม ในฐานะกำากับดูแลหน่วยงานกรมเจ้าท่า                                                  

ลงพื้นที่เกิดเหตุทันที ขณะที่กรมเจ้าท่าให้ดำาเนินการร้องทุกข์

กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนแล้ว เพื่อให้บริษัทยักษ์ใหญ่ที่                                        

ทำาน้ำามันร่ัวมารับผิดชอบชดใช้ความ 

เสียหายในทุกมิติ ต้องเร่งขจัดคราบ                                                  

น้ำามันเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวด 

ล้อมทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้ง

ให้เร่งประสานบริษัทตรวจสอบจุด

ที่รั่วไหลว่ายังคงมีปริมาณน้ำามัน

ตกค้างอยู่ในท่ออีกหรือไม่ งานนี้่

ท่านอธิรัฐสั่งการเฉียบขาด ต้องวาง     

แผนและเตรียมการป้องกัน ห้าม

ชะล่าใจ ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปไม่

ให้เกิดเหตุซ้ำารอยเดิม. 
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อย่าซ้ำารอยเดิม

เศรษฐกิจ

จ

เ  

ณัฐวัฒน์ หาญกล้า

อธิรัฐ 

รัตนเศรษฐ

ลุ้นครม.หนุนเงินตัดอ้อยสด

กำาหนดกรอบ120บาท/ตันชาวไร่วอนเร่งรัดจ่าย
ไทยโพสต์ • “สุริยะ” ลั่นพร้อมชง ครม.หนุนกรอบวงเงินช่วย

เกษตรกรตัดอ้อยสดลด PM 2.5 ตามนโยบายเดิม 120 บาทต่อตัน 

ด้าน 4 องค์กรชาวไร่เตรียมพบ รมว.อุตฯ ปลาย มี.ค.นี้ หวังเร่งรัด

เงินตัดอ้อยสด มั่นใจปิดหีบสิ้น มี.ค.นี้

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ                           

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาห                             

กรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้กระ 

ทรวงอุตสาหกรรมอยู่ระหว่าง

การพิจารณาข้อมูลการรายงาน

ผลผลิตอ้อยปี 2564/65 ที่ 57 

โรงงานอยู่ระหว่างการเปิดหีบ

เพื่อที่จะสรุปปริมาณอ้อยสดทั้ง                                    

หมดในการนำาเสนอคณะรัฐมน 

ตรี (ครม.) เพื่ออนุมัติโครงการ

ช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย

ตัดอ้อยสดเพื่ อลดฝุ่นละออง 

PM 2.5 เช่นเดียวกับฤดูหีบปี 

2563/2564 ที่ผ่านมา

“กระทรวงอุตสาหกรรม

ยืนยันที่จะสนับสนุนนโยบายรัฐ

ลด PM 2.5 ที่ส่งเสริมการตัด

อ้อยสด ลดอ้อยไฟไหม้ โดยการ

ช่วยเหลือเงินส่งเสริมการตัดอ้อย

สดให้กับชาวไร่เช่นเดียวกับปีที่

ผ่านมา ซึ่ง ครม.อนุมัติโครงการ

ดังกล่าวโดยใช้แหล่ง เงินทุน

จากธนาคารเพื่ อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

อัตรา 120 บาทต่อตัน โดยการ

ช่วยเหลืออาจจะต้องรอการปิด

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

‘แบรนด์ ซันโทรี่’พร้อมรุกตลาด

ส่งแคมเปญใหม่บุกทุกช่องทาง

จับมือ • เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส บริษัทในเครือเฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น และผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุ ร่วม

กับ บมจ.ปตท.น้ำามันและการค้าปลีก หรือโออาร์ มอบสิทธิพิเศษแก่สมาชิก Blue Card เริ่มตั้งแต่วันนี้

ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 พิเศษสำาหรับผู้ที่ไม่เคยเป็นลูกค้าของเฟดเอ็กซ์ แต่เป็นสมาชิก Blue Card 

รับส่วนลด 10% เมื่อใช้บริการจัดส่งสินค้าและพัสดุระหว่างประเทศผ่านเฟดเอ็กซ์ สมาชิก Blue Card 

ที่สนใจสามารถกดรับโค้ดส่วนลดผ่านแอปพลิเคชัน Blue Card ได้ โดยไม่ต้องแลกคะแนนสะสม.

ไทยโพสต์ • นางชลิยา จุลโมกข์                                                       

สุชาโต ผู้บริหารฝ่ายการตลาด                                                       

บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศ 

ไทย) จำากัด เปิดเผยว่า โควิด-19 

ทำาให้ ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคเปลี่ยน

ไป ผู้คนต้องทำางานอยู่บ้าน เรียน

ผ่านออนไลน์ เสพสื่อบันเทิงเพื่อ

คลายเครียดและสร้างความสุข

เพิ่มขึ้น ทำาให้คนไทยใช้เวลาอยู่

หน้าจอเยอะขึ้น ทั้งคอมพิวเตอร์ 

ทีวี สมาร์ทโฟน เรียกได้ว่ามีวิถี

ชีวิตติดจอแบบชัดเจน รวมถึงยัง

กังวลเรื่องสุขภาพ หลายคนหัน                                                 

มาใส่ใจและมองหาอาหารเสริมต่างๆ 

ท่ีช่วยเสริมภูมิคุ้มกันมากข้ึน   

จากปัจจัยดังกล่าวแบรนด์                         

ซันโทรี่ ในฐานะผู้นำาตลาดผลิต 

ภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ จึง

เปิดตัวแคมเปญและภาพยนตร์

โฆษณาชุดใหม่ของแบรนด์เบอร์

รี่พลัส โดยได้ “ต่อ ธนภพ” นัก

แสดงรุ่นใหม่มากฝีมือมาเป็นพรี

เซนเตอร์ รวมถึงทำาการเปลี่ยน

ชื่อกลุ่มสินค้าจาก “แบรนด์วีต้า”                                            

มาเป็น “แบรนด์” ในครั้งนี้                                         

เพื่ อทำ า ให้ชื่ อแบรนด์มีความ

สอดคล้องกันเป็นแบรนด์เดียว

ทุกกลุ่มสินค้า โดยเชื่อว่าจะช่วย                                           

ให้ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์แข็ ง 

แกร่งและชัดเจนขึ้น

อย่างไรก็ดี บริษัทยังวาง 

แผนการสื่อสารการตลาดแบบ 

360 องศา เพื่อสร้างการรับรู้ถึง

การเปิดตัวแคมเปญใหม่ และ

การเปลี่ยนชื่อผลิตภัณฑ์ในวง

กว้าง ครอบคลุมทั้งสื่อออฟไลน์ 

ออนไลน์ โซเชียลมีเดีย และสื่อ

การขายหน้าร้านทั่วประเทศ เพื่อ

ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง

รวดเร็ว.  

ไทยไลอ้อนแอร์เปิดบินน่านดีเดย์ 25 มี.ค.นี้

นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อม

ด้วยนายวีระวัฒน์ ทะคง ผู้อำานวยการท่าอากาศยานน่านนคร                                                                                

ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการเปิดเที่ยวบินปฐม 

ฤกษ์ของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เส้นทาง “ดอนเมือง-น่าน-

ดอนเมือง” กับคณะผู้บริหารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ โดยมี

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้เกียรติเข้า

ร่วมการประชุม สำาหรับการเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์นี้เป็นการ

เปิดเส้นทางบินใหม่ของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เพื่อกระตุ้น

เศรษฐกิจการท่องเที่ยว โดยจะทำาการบินทุกวัน วันละ 2 เที่ยว

บิน เส้นทางบิน ดอนเมือง-น่าน-ดอนเมือง ด้วยเครื่องบิน 

B738 เที่ยวบินปฐมฤกษ์ ในวันที่ 25 มี.ค.2565

LINE BK ปักธงรุกตลาดสินเชื่อเต็มสูบ

นายธนา โพธิกำาจร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 

กสิกร ไลน์ จำากัด หรือ LINE BK เปิดเผยว่า ในปี 2565 ความ

ต้องการสินเชื่อของภาคครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุก

ประเภท ล่าสุดได้เปิดตัวแคมเปญการตลาดที่สอดคล้องไปกับ

บริการสินเชื่อ ผ่านเพลง “ที่พึ่งทางไลน์” เพื่อส่งเสริมด้านการ

ตลาดรูปแบบใหม่ โดยบริการสินเชื่อ LINE BK มีอยู่ 2 ประเภท 

คือ สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ 

ปล่อยสินเชื่อไปแล้วกว่า 5 แสนบัญชี ด้วยยอดรวมสินเชื่อ

กว่า 3 หมื่นล้านบาท วางแผนขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นและ

ครอบคลุมทั่วประเทศ ตั้งเป้ายอดสินเชื่อคงค้างโตกว่า 20,000 

ล้านบาทในสิ้นปีนี้

ไทยสมายล์เปิดไฟลต์พิเศษกรุงเทพฯ-ภูเก็ต

รายงานข่าวจากสายการบินไทยสมายล์แจ้งว่า เพื่ออำานวย 

ความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารระหว่างประเทศท่ีต้องต่อเคร่ือง/

เปล่ียนเครื่อง จากกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) ไปยังภูเก็ต (เส้นทาง 

Sealed Route) โดยให้บริการเท่ียวบินพิเศษ วันละ 1 เท่ียวบิน 

ต้ังแต่วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เป็นต้นไป ท้ังน้ี เป็นไป

ตามนโยบายการต้อนรับนักท่องเท่ียวต่างชาติ ภายใต้โครงการ

ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ เท่ียวบิน WE8750 ออกจากกรุงเทพฯ (ท่า

อากาศยานสุวรรณภูมิ) เวลา 09.00 น. และถึงท่าอากาศยาน

ภูเก็ต เวลา 10.25 น. ด้วยเครื่องบินแอร์บัส A320/A32S

กรมเจรจาการค้ากางแผน FTA ปี 65   

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้า

ระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เตรียมเดินหน้าเจรจาจัดทำาความ

ตกลงการค้าเสรีอย่างเต็มที่ โดยมีแผนเจรจา FTA ที่ค้างอยู่

กับตุรกี ช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย.2565 ส่วนการเจรจา FTA กับ

ปากีสถาน ปัจจุบันการจัดทำารายละเอียดของความตกลงใกล้

เสร็จแล้ว คงเหลือในส่วนของการเปิดตลาด สำาหรับการเปิด

เจรจา FTA ฉบับใหม่ 2 ฉบับ คือ FTA ไทย-สหภาพยุโรป (อี

ยู) และ FTA ไทย-สมาคมการค้าเสรียุโรป (เอฟตา) ได้หารือกับ

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของไทยเพื่อร่างกรอบการเจรจา ซึ่งดำาเนิน

การใกล้เสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างหารือกับคู่เจรจา เพื่อจัดทำา

เอกสารความคาดหวังจากการเจรจาร่วมกัน. 

หีบเพื่อสรุปปริมาณอ้อยสดก่อน” 

นายสุริยะกล่าว

ทั้งนี้ ครม.เมื่อวันที่ 11 

พ.ค.2564 ได้ให้หลักการไว้แล้ว

ในการสนับสนุนการตัดอ้อยสด                         

พร้อมกับกำาหนดเป้าหมายการ

ตัดอ้อยสดไว้ ได้แก่ กำาหนด

ปริมาณอ้อยไฟไหม้เข้าหีบ แบ่ง

เป็น 1.ฤดูการผลิตปี 2564/2565 

อ้อยไฟไหม้ไม่เกิน 10% (อ้อยสด                                                    

90%) 2.ฤดูการผลิตปี 2565/ 

2566 อ้อยไฟไหม้ไม่เกิน 5% 

(อ้อยสด 95%) และฤดูการผลิตปี 

2566/2567 อ้อยไฟไหม้เป็นศูนย์

นายนราธิป อนันตสุข หัว  

หน้าสำานักงานสหพันธ์ชาวไร่

อ้อยแห่งประเทศไทย กล่าวว่า 

ปลายเดือน มี.ค.นี้ 4 องค์กร

ชาวไร่อ้อย ประกอบด้วย สหพันธ์

ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย 

ชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาค

อีสาน สหสมาคมชาวไร่อ้อย

แห่งประเทศไทย และสมาพันธ์

ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย จะ

ขอเข้าพบนายสุริยะ จึงรุ่งเรือง

กิจ รมว.อุตสาหกรรม เพื่อขอ

ให้พิจารณาเร่งรัดโครงการช่วย

เหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัด

อ้อยสดเพื่อนำาเงินมาเสริมสภาพ

คล่อง

“ โรงงานจะเริ่ มทยอย

ปิดหีบและจะไปปิดหีบเกือบทั้ง 

หมดสิ้น มี.ค. ซึ่งภาพรวมขณะนี้

ปริมาณอ้อยเข้าหีบจะได้ตามเป้า

ซึ่งเรื่องเงินปันผลจะเป็นตัวบอกได้ชัดเจนว่า ลงทุนไป

แล้วจะได้ผลตอบแทนเท่าใด เพราะราคาหุ้นที่ตัดสินใจลงทุนไป

จะเป็นต้นทุนที่คงที ไม่ผันผวนเหมือนราคาหุ้นที่เล่นกันรายวัน 

ทำาให้เมื่อคิดเป็นอัตราผลตอบแทนออกมาจะได้คำาตอบที่ชัดเจน

ว่าได้เท่าใด และผลตอบแทนนี้จะไม่เปลี่ยนไป เพราะต้นทุน

ลงทุนยังคงเหมือนเดิม นี่คือจุดที่ทำาให้นักลงทุนพื้นฐานสามารถ

ประเมินผลตอบแทนในการลงทุนได้แน่ชัด

แต่การเก็งกำาไรจะต้องติดตามดูความผันผวนของราคา

ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นราคาซ้ือหรือขาย และเมื่อการซ้ือขายยุติ

จบลงจึงสามารถประเมินได้ว่ามีกำาไรหรือขาดทุน แต่เมื่อราคาหุ้น

ผันผวนตลอดเวลาทำาให้ยากที่จะประเมินได้ว่าจะได้กำาไรหรือ

ขาดทุน แต่นักเก็งกำาไรก็ยังเลือกที่จะลุ้นเก็งกำาไรต่อไป แม้ว่าจะ

มีความเสี่ยงสูง เพราะคิดด้านเดียวว่าเข้ามาเพื่อเก็งและจะต้อง

ได้กำาไร ไม่เคยคิดที่จะต้องขาดทุน แต่ผลจริงอาจตรงกันข้าม 

เพราะการเก็งกำาไรเป็นเกมจึงผันผวนตลอดเวลา 

เมื่อกลับมามองดัชนีที่ปิดเหนือ 1,700 จุด ดูแล้ว คิดแล้ว

ตามหลักการที่ว่าได้มีการปรับฐานราคาไปมากแล้ว ก็น่าเชื่อได้                                                                    

ว่ารอบน้ีคงจะยืนได้ม่ันคงมากข้ึน โดยเฉพาะหากนักลงทุนต่าง 

ชาติยังไม่ถอดใจ ไม่ถอยและยังซื้อต่อไป ดัชนีตลาดจะยืนเหนือ                                                                                

1,700 จุดมั่นคงมากขึ้น เพราะพื้นฐานที่ดีในปัจจุบัน ผลประ 

กอบการที่ดีขึ้น จะเป็นตัวรองรับได้มาก จึงยังมีลุ้นได้ต่อ 

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามองในกลุ่มพลัง

พลังงานยังคงน่ามองที่ TOP, AGE และ 

GREEN ราคาน้ำามันยังหนุน กลุ่มขนส่ง

ยังรับแรงหนุนจากการส่งออกที่ดี จึงน่า

มองที่ KEX, WICE และ PSL กลุ่มธนา                                                            

คาร แม้ราคาจะขยับขึ้นมาระดับหนึ่ง 

แต่ราคาส่วนมากยังต่ำากว่าพื้นฐานจริง 

จึงยังน่าจะขยับต่อไป ดูที่ BBL, SCB 

และ KKP กลุ่มไฟแนนช์ยังมีบรรยากาศ

ดี วอลุ่มตลาดน่ามองที่ BYD, ECL 

และ KTC หุ้นรายตัวมี INET, ASIAN 

และ TTCL ที่น่าจับตาตลาดยังคงมีการ

ลุุ้นต่อไป เลือกหุ้นพื้นฐานดี ลงทุนยังถือ

ลงทุนระยะยาวได้ดี.

  

 

น่าจะยืน1,700ได้มั่นคงมากขึ้น

การที่ดัชนีตลาดหุ้นขยับปรับกลับขึ้นมาปิดเหนือ 1,700 

จุดอีกครั้ง เชื่อว่านักลงทุนส่วนใหญ่คงจะไม่มั่นใจว่าจะสามารถ

ยืนได้จริงและยืนได้นานแค่ไหน เพราะการเก็งกำาไรยังจะกดดัน

ให้ดัชนีผันผวนขึ้นๆ ลงๆ ได้ตลอดเวลา ทำาให้ไม่สามารถมั่นใจ

ได้ 100% ซึ่งความจริงหากเป็นนักลงทุนที่ยึดหลักพื้นฐานในการ

ประกอบการลงทุน ก็คงไม่ได้ให้ความสนใจและกังวลกับการที่

ดัชนีตลาดจะอยู่ระดับใด เพราะการลงทุนทางพื้นฐานไม่ได้ยึด

เอาตัวเลขดัชนีเป็นสำาคัญ แต่จะให้ความสำาคัญกับการประเมิน

ออกมาแล้วจะได้ความคุ้มค่าจากการลงทุนที่สามารถจับต้องได้

จริงๆ เท่าไหร่มากกว่า 

รฟท.ติดตั้งระบบตามรถไฟเรียลไทม์  
หัวลำาโพง • บอร์ด รฟท.ไฟ

เขียวติดตั้งระบบติดตามขบวน

รถไฟแบบเรียลไทม์ 949 ล้าน 

เริ่ม พ.ค.นี้ ให้บริการปลายปี 

66 พร้อมเคาะ 2 ชื่อสะพาน

ขึงรถไฟแห่งแรกในไทย ชง

คมนาคม มี.ค.นี้ก่อนเสนอ ครม.

ตัดสิน    

รายงานข่ าวจากการ                                            

รถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)                                                 

แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรม 

การ (บอร์ด) รฟท.มีมติเห็นชอบ                                               

ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอ 

นิกส์ โครงการจ้างพัฒนาระบบ

ติดตามขบวนรถไฟและจัดการ

งานขนส่งสินค้า ราคากลาง 

949.9 ล้านบาท ผู้เสนอราคา

ต่ำาสุดคือ กิจการร่วมค้าเอเอ 

ประกอบด้วย บริษัท แอ็ดวานซ์ 

อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำากัด 

(มหาชน) หรือ AIT, บริษัท แอพ

เวิร์คส์ จำากัด, บริษัท อาร์มเทค 

เอ็นจีเนียริ่ง จำากัด และบริษัท 

เอส เจ พี อินฟอร์เมชั่นซิสเต็ม 

จำากัด เสนอราคา 948.5 ล้าน

บาท ต่ำากว่าราคากลาง 1.4 

ล้านบาท  

ท้ังน้ี เบ้ืองต้นคาดว่า รฟท.                                             

จะลงนามในสัญญากับเอกชน

ในเดือน เม.ย.65 และเปิดให้

บริการได้ช่วงปลายปี 66 ท้ังน้ี

การติดต้ังระบบดังกล่าวจะติดต้ัง

ท่ีขบวนรถโดยสารท้ังหมดกว่า 

200 ขบวน และขบวนรถสินค้า

กว่า 100 ขบวน รวมท้ังติดต้ังท่ี

สถานีขนาดใหญ่ประมาณ 200 

แห่ง เพื่อติดตามขบวนรถแบบ                                            

เรียลไทม์ โดยผู้โดยสารสามารถ

ดูผ่านแอปพลิเคชัน และจะทราบ 

ได้ทันทีว่าขบวนรถท่ีตนเองต้อง 

การเดินทางอยู่ที่ใด และอีกกี่

นาทีจะเข้ามาถึงสถานี

อย่างไรก็ดี ระบบ GPS และ                                                       

RFID จะทำาให้ติดตามตำาแหน่งหัว                                          

รถจักร ขบวนโดยสาร และแคร่

สินค้าได้แบบเรียลไทม์ ช่วยเพ่ิมประ                                                     

สิทธิภาพขนส่ง แก้ปัญหาความ

ล่าช้า และยังอำานวยความสะดวก

ให้ประชาชนสามารถเช็กเวลาเข้า

และออกสถานีของขบวนรถได้

ด้วย โดยจะมีการพัฒนาแอปพลิ

เคชันมารองรับการใช้งานต่อไป.  

หมายที่คณะกรรมการอ้อยและ

น้ำาตาลทราย (กอน.) กำาหนดไว้ที่ 

85 ล้านตัน แต่ 90 ล้านตันตาม

ที่โรงงานน้ำาตาลคาดการณ์ไว้นั้น 

ก็มีโอกาสเป็นไปได้หากฝนไม่มา

เร็วจนเกินไป” นายนราธิปกล่าว. 

‘พาณิชย์’เล็ง

เข็น20สินค้า

ขึ้นทะเบียนGI

ไทยโพสต์ • “กรมทรัพย์สินทาง

ปัญญา” เตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบ

สินค้าเข็นขึ้นทะเบียนจีไอใหม่ 20 

รายการ เล็งช่วยจัดทำาคำาขอขึ้น

ทะเบียน 6 รายการ พร้อมพัฒนา

ยกระดับสินค้าจีไอไทย ตีปี๊บจัด

งานโปรโมตทั้งใน-นอกประเทศ

นางสาวกนิษฐา กังสวนิช                                                

รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

เปิดเผยว่า ในปีนี้มีแผนผลักดัน                                                     

การข้ึนทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 

(จีไอ) โดยจะลงพื้นที่แหล่งผลิต

เพื่อรับฟังข้อเท็จจริง ตรวจสอบ

สินค้าที่มีโอกาสในการขึ้นทะเบียน

จีไอ มีเป้าหมาย 20 รายการ เช่น 

ทุเรียนทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เป็น                                              

ต้น และมีแผนจัดทำาคำาขอข้ึนทะเบียน

จีไอรายการใหม่รวม 6 สินค้า อาทิ 

มะม่วงน้ำาดอกไม้ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 

เป็นต้น โดยจะผลักดันการขึ้น

ทะเบียนจีไอต่างประเทศ 1 สินค้า 

คือ ไวน์เขาใหญ่ในอินโดนีเซีย

สำาหรับการจัดทำาระบบควบ                                         

คุมตรวจสอบคุณภาพสินค้าจีไอมี                                 

เป้าหมายจัดทำาระบบควบคุมภายใน                           

8 รายการ อาทิ ชมพู่เพชร จ.เพชรบุรี                                  

และมะพร้าวน้ำาหอมบางคล้า จ.ฉะเชิง                                                   

เทรา เป็นต้น และจัดทำาระบบควบ                                                            

คุมตรวจสอบตามมาตรฐานสากล                                                        

2 รายการ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิทุ่ง

กุลาร้องไห้ จ.ศรีสะเกษ จ.ร้อยเอ็ด 

จ.สุรินทร์ จ.ยโสธร จ.มหาสารคาม และ                                                   

ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง จ.นคร 

ศรีธรรมราช โดยเมื่อผ่านการตรวจ

รับรองแล้ว ผู้ประกอบการสามารถขอ

ใช้ตราสัญลักษณ์จีไอไทยได้

“เป้าหมายการข้ึนทะเบียนจี

ไอในปี 2565 ต้ังเป้าไว้ประมาณ 18 

รายการ โดยครกหินแกรนิตตาก จ.ตาก 

และเผือกหอมบ้านหมอ จ.สระบุรี เป็น 

2 รายการล่าสุดท่ีเพ่ิงได้รับการข้ึนทะ 

เบียน และกรมยังจะเข้าไปช่วยยก

ระดับสินค้าจีไอท่ีได้รับการข้ึนทะเบียน

เดิม ด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อ

สร้างความเป็นสินค้าพรีเมียม จัดงาน

ส่งเสริมการขายท้ังในและต่างประเทศ

ด้วย” นางสาวกนิษฐากล่าว.

91,607.43

16/2/65

 1,701.45
+16.76

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 4,166.30  8,040.74  -3,874.45
 9,356.68  8,688.17  668.50
 43,764.01  40,867.32  2,896.69
 34,320.45  34,011.19  309.26

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 31.88 32.60
ยูโร 35.93 36.91
ปอนดสเตอรลิง 42.89 44.07
เยน (100 เยน) 27.45 28.26
หยวนจีน 4.77 5.17
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 28,350 28,450
ทองรูปพรรณ 27,833 28,950
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

ผุดแผนพัฒนาปาล์มทั้งระบบ



ด้าน นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำากัด กล่าวว่า แคมเปญ 

ของขวัญที่มากกว่า ‘หัวใจ’ เป็นการคัดสรรโปรดักต์ประกัน

สุขภาพ Health เบา เบา ที่มีให้เลือกหลากหลายความคุ้มครองซึ่ง

ครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน นั่นคือค่ารักษา

พยาบาลในกรณีที่ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และคุ้มครอง

ค่ารักษาพยาบาลครอบคลุมผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากไวรัสโควิด-19 ทุก

สายพันธุ์ มาในราคาที่คนไทยจับต้องได้ ด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 

2,940 บาทต่อปี โดยใช้แผนการตลาดที่สื่อสารด้วยคอนเซ็ปต์ รัก

แข็งแรง สุขภาพแข็งแรง ให้ประกันเป็นตัวแทนคุ้มครองคนที่

คุณรัก เพราะเราไม่สามารถดูแลคนรักได้อย่างใกล้ชิดตลอด 24 

ชั่วโมง ทั้งนี้ สำาหรับผู้ที่ซื้อแพ็กเกจประกันสุขภาพในแคมเปญ ยัง

สามารถใช้สิทธิ์รับส่วนลดในการใช้บริการปรินต์ภาพ Canvas จาก

โซดาปรินติ้งในราคาพิเศษจาก 2,200 บาท เหลือเพียง 888 บาท 

เริ่มวันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2565 

และ เดวิด โครูนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอฟ

ดับบลิวดี ประกันชีวิต  กล่าวว่า ได้ออกมาตรการผ่อนผันเงื่อนไข

กรมธรรม์ประกันชีวิตช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยที่ได้รับผลกระ

ทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยขยายระยะ

เวลาผ่อนผันการชำาระเบี้ยประกันภัยเป็น 90 วันสำาหรับกรมธรรม์

ประกันชีวิตครบกำาหนดวันที่ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.65 พร้อมยกเว้น

ดอกเบี้ยต่ออายุกรมธรรม์.
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

ากสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาดมานานกว่า 2 ปี ได้

ส่งผลให้ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปเป็นวิถีชีวิต

แบบนิวนอร์มอล (New Normal) และกำาลังก้าวสู่วิถีแบบ

เน็กซ์ นอร์มอล (Next Normal) ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย อาหาร

การกิน การใช้เทคโนโลยี การทำางานที่บ้าน การเดินทางท่องเที่ยว 

ทำาให้ภาคธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

ซึ่งธุรกิจประกันก็เป็นหนึ่งในภาคธุรกิจที่ต้องปรับตัวเช่นกัน อย่าง 

บมจ.ไทยประกัน

ชีวิต (TLI) ได้

เดินหน้าปรับ

โครงสร้างองค์กร

และจัดทัพผู้

บริหารใหม่ สร้าง

กระบวนการ

ทำางานให้เกิด

ความคล่องตัว

และรวดเร็ว 

ควบคู่การพัฒนา

บุคลากร เพิ่ม

ประสิทธิภาพใน

การดำาเนินงาน 

รองรับการเติบโต

ของธุรกิจในยุค

ดิจิทัล

ไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ.ไทยประกันชีวิต หรือ TLI เปิดเผยว่า บริษัทได้ประกาศปรับ

ยุทธศาสตร์การดำาเนินธุรกิจ โดยปรับกระบวนทัศน์การทำางาน 

มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อธุรกิจมากขึ้น ผ่านการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทำางาน และปรับเปลี่ยนกระบวนการทำางาน รวม

ถึงเพิ่มขีดความสามารถในการใช้ข้อมูล ตามแนวทางการเป็น Data 

Driven Company

โดยการดำาเนินธุรกิจของบริษัทจะผสมผสานระหว่างคน 

กระบวนการ ข้อมูล และเทคโนโลยี รวมถึงการปรับ Mindset คน

ไทยประกันชีวิตให้มีความเข้าใจในดิจิทัล และมีการทำางานแบบ

คล่องตัว มีความรู้ ความเข้าใจข้อมูล สามารถวิเคราะห์ข้อมูล โดย

นำาข้อมูลที่มีมาเพิ่มมูลค่าและสร้างคุณค่าต่อลูกค้า ต่อบริษัท และ

ต่อแบรนด์ไทยประกันชีวิต

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการปรับ

เปลี่ยนโครงสร้างองค์กรใหม่ พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงเพิ่ม

เติม มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2565 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม การ

ปรับโครงสร้างการจัดการบุคลากรให้รองรับการกระจายอำานาจ 

เพื่อให้การบริหารจัดการและการตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

รองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

“ในฐานะที่ดำารงตำาแหน่ง CEO จะมุ่งบริหารจัดการการ

ดำาเนินธุรกิจ และกำาหนดกลยุทธ์ในด้านต่างๆ รวมถึงกำาหนด

กลยุทธ์ทางด้านช่องทางการจัดจำาหน่าย โดยเฉพาะการขยายตลาด

ผ่านช่องทางตัวแทนของบริษัท ควบคู่กับการเสริมทัพด้วยทีมผู้

บริหารมืออาชีพ เพื่อให้ไทยประกันชีวิตขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์ สู่

การเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งความยั่งยืน” ไชยกล่าว

อย่างไรก็ตาม การปรับตัวสู่ยุคชีวิตวิถีใหม่ โดยเฉพาะในด้าน

การดูแลสุขภาพก็มีความสำาคัญ หากมีการเตรียมความพร้อมและ

การดูแลที่ดีจะ

ช่วยเพิ่มความ

อุ่นใจ ไร้กังวล 

และสามารถใช้

ชีวิตได้อย่างเต็ม

ที่ วันนี้ แอกซ่า

ประกันภัย มี  

“4 แผนประกัน

ภัยสุขภาพ” 

และ “3 แผน

ประกันภัยการ

เดินทาง” ที่ตอบ

สนองการใช้

ชีวิตทุกรูปแบบ

มานำาเสนอ โดย

มีความคุ้มครอง

ที่หลากหลาย มี

ให้เลือกทุกช่วงอายุและไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน 

ทั้งนี้ แผนประกันภัยสุขภาพของแอกซ่ายังให้ความคุ้มครอง

การรักษาพยาบาลจากโควิด-19 พร้อมโรงพยาบาลในเครือข่าย

ของแอกซ่าที่มีมากกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งสามารถตอบโจทย์

ความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี   ซึ่งสามารถขอข้อมูลเพิ่ม

เติมเกี่ยวกับประกันภัยสุขภาพและประกันภัยการเดินทางของแอก

ซ่า สามารถติดตามได้ที่ช่องทางเว็บไซต์ของแอกซ่า https://www.

axa.co.th/th/ .

เช่นเดียวกับ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต 

(ประเทศไทย) เปิดตัว ‘e-Policy’ บริการดิจิทัลใหม่ล่าสุด ที่จะ

สร้างสรรค์และเติมเต็มประสบการณ์ดิจิทัลของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น 

โดยบริการใหม่นี้จะมอบความสะดวกสบายในการเข้าถึงกรมธรรม์

รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดายทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ

ดิจิทัล ซึ่งการขยายบริการใหม่นี้ เกิดขึ้นจาก

ความตั้งใจของพรูเด็นเชียล ประเทศไทย ที่

มีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็วในโลกปัจจุบัน

นางสาวเปสลารี ธีระสาสน์ ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานลูกค้า พรูเด็นเชียล                

ประเทศไทย กล่าวว่า “ในช่วงเวลาที่ท้าทายเช่นนี้ แพลตฟอร์ม

ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำาคัญ ในการเป็นโซลูชันหลักที่ช่วยแก้ปัญหา

ต่างๆ ในชีวิตของผู้คน ซึ่งพรูเด็นเชียล ประเทศไทย ในฐานะ

บริษัทประกันภัยชั้นนำามุ่งมั่นมอบความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า

ของเราเสมอมา จึงได้พัฒนาและเปิดตัวบริการใหม่ ‘e-Policy’ นี้ ที่

จะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำาคัญในการบรรลุเป้าหมายของบริษัท ในการ

สร้างสรรค์ประสบการณ์ดิจิทัลที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าของเราทุกคน 

และเร่งอัตราการใช้งานแฟลตฟอร์มดิจิทัลของบริษัท ที่ตั้งเป้าไว้ที่ 

15% ภายในปี พ.ศ.2565”

อย่างไรก็ตาม พรูเด็นเชียล ประเทศไทย มุ่งมั่นปรับปรุง

บริการ ‘e-Policy’ ให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ของบริษัททั้งหมดอย่าง

ต่อเนื่อง อาทิ แบบประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อรถยนต์ และ

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 

มาที่ นุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร และกรรมการผู้จัดการ (CEO) บมจ.ไทยสมุทรประกัน

ชีวิต ระบุว่า ไทยสมุทร

ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่ง

มอบความรักผ่านความ

คุ้มครองในวันวาเลนไทน์

และเดือนแห่งความ

รัก ด้วยแบบประกันภัย

สำาหรับคนพิเศษของคุณ

ในแคมเปญ “วาเลนไทน์

นี…้รกัใครให้ โอชคิุม้ครอง 

ทำาประกันโอชิ คุ้มครอง

อุบัติเหตุ มอบรัก 3 

ต่อ” ไม่ว่าจะเป็น ความ

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

สูงสุดครั้งละ 5,000 บาท 

รับเงินชดเชยรายได้ราย

วันสูงสุด 2,000 บาท/

วัน ทั้งนี้หากขอทำาประกันโอชิ คุ้มครองอุบัติเหตุ แผน 4 เพียง

ลูกค้าขอทำาประกันโอชิ คุ้มครองอุบัติเหตุ พร้อมชำาระเบี้ยประกัน

ภัยปีแรก ตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565 และ

ผ่านการพิจารณาอนุมัติรับประกันภัย ภายใน 15 เมษายน 2565 

สนใจสามารถซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ง่ายๆ เพียงคลิก https://

bit.ly/3GELxlf  ตั้งแต่วันนี้-31 มีนาคม 2565 หรือสอบถามราย

ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.0-2207-8844          

จ

ลกระทบของแอลกอฮอล์อย่างเช่นเบียร์ ที่มีต่อตับและ

ลำาไส้ ได้รับการบันทึกไว้เป็น

อย่างดี แต่รู้กันหรือเปล่าว่า 

การดื่มมากเกินไปก็ส่งผลต่อหัวใจของ

คุณเช่นกัน มีการวิจัยระบุว่า การดื่ม

แอลกอฮอล์มากเกินไปอาจทำาให้ความ

ดันโลหิตเพิ่มขึ้น และไตรกลีเซอไรด์หรือกรดไขมันชนิดหนึ่ง 

ครื่องสำาอาง 

KMA (เคเอ็ม

เอ) ในความ

ดูแลของ บริษัท โอซี

ซี จำากัด (มหาชน) 

จัดแคมเปญฉลอง

เดือนแห่งความรัก                      

“Love At First Lips” 

ลดทั้งร้านสูงสุด 

20% และเมื่อซื้อ

สินค้าครบ 450 

บาท รับฟรี Peach 

Mellow Jelly Tint 

(สี PP) มูลค่า 175 

บาท ซื้อสินค้า

ครบทุก 600 บาท รับฟรี 

Organic Rose Water มูลค่า 

220 บาท ตั้งแต่วันนี้-28 

ว่า 2 ปีให้หลังจากที่ โควิด-19 ระบาด หลายคนยังคงใช้

เวลาทำางานที่บ้านมากกว่าในอดีต ในขณะที่ความเครียด 

ความวิตกกังวล และความเศร้าโศก ที่เกี่ยวข้องกับโรค

ระบาดใหญ่ อันเนื่องมาจากการเสียชีวิตจากโควิด-19 ในสหรัฐ กว่า 

900,000 คน มีผลกระทบต่อสุขภาพจิต ที่ได้รับการบันทึกไว้เป็นอย่าง

ดี การเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำาวัน เช่น การอยู่บ้านเป็นระยะเวลา

นาน อาจส่งผลกระทบอื่นๆ ได้เช่นกัน ส่วนต่างๆ ของร่างกาย รวม

ถึงดวงตา ผิวหนัง และความสามารถในการโฟกัสสิ่งต่างๆ ทำาได้น้อย

ลง ล่าสุดแพทย์และผู้เชี่ยวชาญหลายคน มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้

เวลาอยู่ที่บ้านมากขึ้น ที่สามารถเปลี่ยนแปลงร่างกายได้ทั้งในระยะสั้น

และระยะยาว

ดวงตาของคุณ ผลการศึกษาในปี 2564 ที่ตีพิมพ์ในวารสาร

จักษุวิทยา หรือ JAMA ชี้ว่า ในช่วงการระบาดใหญ่ มีผู้ป่วยสายตา

สั้นในปี 2563 เพิ่มขึ้น 1.4 ถึง 3 เท่า โดยเฉพาะในเด็กอายุ 6 ถึง 8 

ปี ซึ่งมากกว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการอยู่กับบ้านทำาให้ต้อง

ทำางานอยู่กับหน้าจอ และเวลาว่างของเด็กๆ ส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ที่หน้า

จอโทรทัศน์เช่นเดียวกัน

ผิวของคุณ แม้ว่าการอยู่ในบ้านสามารถปกป้องคุณจากการถูก

แดดเผาและความเสี่ยงที่สำาคัญของมะเร็งผิวหนัง จากการสัมผัสกับ

แสงอัลตราไวโอเลต แต่ระดับวิตามิน

ดีของคุณอาจลดลง เนื่องจากคุณไม่

ดูดซับแสงแดดที่ช่วยให้ร่างกายของ

คุณผลิตออกมา การขาดแสงแดด 

ปัญหาผิวหมองคล้ำา และอายุที่มาก

ขึ้น  ทำาให้คุณมีโอกาสเป็นโรคนี้เพิ่ม

ขึ้น นอกจากนั้นสิ่งที่แพทย์ผิวหนังทั้ง

สองสังเกตเห็นในช่วงการระบาดใหญ่ 

คือมีผู้ป่วยจำานวนมากขึ้นด้วยผื่น สิว 

และโรคผิวหนังอักเสบ ซึ่งเป็นภาวะที่

ทำาให้เกิดรอยแดงบนใบหน้า และตุ่ม

คล้ายสิวบนผิวหนัง 

กล้ามเนื้อ กระดูก และเส้นประสาทของคุณ “รศ.ดร.ชาร์ลา 

ชี้ ไวรัสโควิด-19 กระทบสุขภาพโดยรวมก

ฟีเชอร์” แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกที่ NYU Grossman 

School of Medicine บอกว่า “เธอเห็นผู้ป่วยจำานวนมากขึ้น ที่มี

อาการปวดหลังที่เกี่ยวข้องกับท่าทางที่ไม่ดี ขณะทำางานจากที่บ้าน เรา

นั่งอยู่ในท่าที่แย่ทั้งวัน นั่งหลังค่อมดูแล็ปท็อป กล้ามเนื้อจะยืดออก 

และเกิดการฉีกของเส้นใยกล้ามเนื้อ

ขึ้น จากนั้นกล้ามเนื้อก็เริ่มเป็นตะคริว

เพราะอาการบาดเจ็บนี้ และเราจะ

เจ็บปวด แต่การใช้ชีวิตอยู่ประจำาที่ 

ไม่ได้เป็นเพียงการปวดหลัง แต่ยังเป็น

อันตรายต่อสุขภาพของคุณพอๆ กับ

การสูบบุหรี่วันละซอง ที่เป็นปัญหา

ใหญ่ในระดับประเทศของเราอยู่แล้ว         

และการระบาดใหญ่ก็ทำาให้มันแย่ลง

ไปอีก”

สมองของคุณ “ดร.แซม หลิง” 

ด้านจิตวิทยาและสมอง จากมหาวิทยาลัยบอสตัน กล่าวว่า “บาง

คนอาจมีประสิทธิภาพการทำางานน้อยลงที่บ้าน เพราะมีสิ่งรบกวน

สมาธิมากกว่า อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ใช่กรณีสำาหรับทุกคน” ด้าน “ดร.

แซม หลิง” ด้านจิตวิทยาและสมองบอกอีกว่า “การฝึกสมองของเรา

ใหม่เพื่อเข้าสังคมอย่างที่เคยเป็น อาจต้องใช้เวลาพอสมควร สมอง

เป็นกล้ามเนื้อ ส่วนที่เราไม่ได้ออกกำาลังกายเป็นประจำาจะมีภาวะ

วอกแวกเล็กน้อย อีกทั้งโควิดได้ส่งเสริมชีวิตที่เหมือนฤๅษีจำาศีลอยู่

ในถ้ำานี้”

ฟัน  ส่วนอื่นของร่างกายที่อาจได้รับความทุกข์ทรมานจาก

การระบาดใหญ่ก็คือ ฟันของคุณ “ผศ.เคลลี โฮส” จาก Kornberg 

School of Dentistry แห่งมหาวิทยาลัย Temple University ในเพน

ซิลเวเนีย บอกว่า “ปัญหาทางทันตกรรมสำาหรับคนจำานวนมากแย่ลง 

เ

• สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จพระราชดำาเนิน

ในการพระราชทานเพลิงศพ นาวาโทนายแพทย์เดชา 

สุขารมณ์ ม.ป.ช., ม.ว.ม.ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริ

ยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร วันอาทิตย์ที่ 

20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 17.30 น.. •

• สัปดาห์หน้า เอนก บรรณประดิษฐ์ บอร์ดของ

สมาคมไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ จะพาคณะคนไทยรวม

ทั้งนักร้อง วิน วีรชัย บินจากชิคาโกกลับเมืองไทย เพื่อ

เตรียมตัวนำาเงินทองที่ทำามาหาได้จากสหรัฐอเมริกา ไป

สร้างห้องน้ำา ห้องเรียน ห้องอาหาร ฯลฯ ให้กับ โรงเรียน                           

บ้านนาฮัง ตำาบลผักตบ อำาเภอหนองหาน จังหวัด

อุดรธานี ในวันที่ 1 มีนาคม นี้..•

• ยุคน้ีใครๆ เขาไลฟ์สด แย่งขายของกัน ส่วนหมอ

ต้น นพ.กฤษดา ศิรามพุช ถึงไม่ได้ขายอะไรก็มีคนตามเพียบ 

เพราะใช้ไลฟ์สดฝากเทคนิคดูแลสุขภาพง่ายๆ แบบอยู่

บ้านก็ทำาได้ แถมยังมีของแจกให้กับแฟนคลับท่ีมา “เมนต์” 

ถาม-ตอบ ติดตามได้ในเฟซบุ๊กเพจ รายการคนสู้โรค เวลา 

17.30 น. ตามวันท่ีกำาหนดไว้ในเพจได้เลย..••

• เกรซ-นภวรรณ ไทยชาติ บินกลับมาทำา

ผสมเทียมที่เมืองไทยได้ลูกชายสมใจคุณพ่อ แต่ไม่สมใจ

คุณตา สุรชัย ไทยชาต ิที่อยากได้หลานสาว เพราะมี

หลานชายหลายคนแล้ว และเพราะโควิด-19 ระบาด 

ทุกวันนี้เจ้าตัวยังไม่ได้กลับฝรั่งเศส ต้องให้คุณตาคุณยาย

เลี้ยงหลานไปพลางๆ..•

• ช่วงนี้ ชนิลเนตร ต่อสหะกุล กำาลังคร่ำาเคร่ง

กับการดูแลการก่อสร้าง สาขา ร้านพระรามเก้าไก่ย่าง 

แห่งใหม่ ที่ถนนสายไหม ปากซอยสายไหม 40 นับเป็น

สาขาที่ 7 จะมีกำาหนดเปิดให้บริการในวันอาทิตย์ที่ 6 

มีนาคมนี้..•

• ลูกสาวสามใบเถาของ ศศิพรรณ รุจิรวงศ์ มี

ข้อห้ามกับคุณแม่ว่า ถ้ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ห้าม

ออกจากบ้านอย่างเด็ดขาด ตัวเองก็ได้แต่นั่งรอว่าเมื่อไร

ลูกสาวจะออกจากบ้านไปทำางานเสียที ก็ปรากฏว่าเป็น

ช่วง Work From Home พอดี จึงต้องเลือกระหว่างการ

ฉีดวัคซีนเข็ม 3 กับการได้ออกจากบ้าน สุดท้ายก็ต้อง

เลือกอย่างแรก..•

• ณัฐปรีย์ พิชัยรณรงค์สงคราม เปิดร้านกาแฟ

อยู่ติดกับโรงแรม RIVA SURYA ถนนพระอาทิตย์ สม

กับที่ไปเรียนจบด้านบริหารอสังหาริมทรัพย์มา เพราะ

ตกแต่งร้านได้สวยงามมาก ดูโบราณแบบมี Class โดย

ใช้ไม้เรือด่วนเจ้าพระยามาทำาพื้น ได้ตู้ โชว์สวยจากยุโรป 

ประตูบานยักษ์จากพม่า รวมทั้งกาแฟที่หอมกรุ่น และ

ครัวซองต์อร่อยมาก คอกาแฟพลาดไม่ได้..•

   แมวลายเสือ

กุมภาพันธ์ 2565 ที่ https://

shop.kma-cosmetics.com , 

Lazada, Shopee. 

ผ

ซึ่งสามารถเพิ่มความ

เสี่ยงต่อโรคหัวใจได้ ดัง

นั้น จึงแนะนำาว่าผู้หญิง

ไม่ควรดื่มเบียร์เกินวัน

ละหนึ่งแก้ว และผู้ชาย

ไม่ควรดื่มเกินวันละสอง

แก้ว แต่ถ้าไม่ดื่มเลย

ก็จะดีต่อสุขภาพระยะ

ยาวอย่างแน่นอนค่ะ.

เพราะคุณไม่สามารถขูดคราบพลัค เศษอาหารและแบคทีเรียที่แข็งตัว และ

กลายเป็นปูนบนฟันของคุณได้เองที่บ้าน โดยที่ไม่ต้องรับความช่วยเหลือจาก

ทันตแพทย์ ดังนั้นปัญหาทางทันตกรรมที่มีอยู่ก่อน ซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงที่แย่

ลงไปอีก ประกอบกับความเครียดที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาด อาจทำาให้บาง

คนมีอาการปวดกราม ที่เกี่ยวข้องกับการกรอฟันเช่นกัน 

ขนาดร่างกายของคุณ มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในช่วงการระบาด

ใหญ่ บางคนน้ำาหนักลด บางคนน้ำาหนักขึ้น เพราะทุกคนหยุดเดิน ไม่ออกจาก

บ้าน ใช้วิธีสั่งอาหารมาส่งถึงหน้าบ้าน นับเป็นพฤติกรรมที่เป็นปัญหาเหมือน

กันทั่วโลก

ระบบทางเดินอาหารของคุณ ส่วนหนึ่งของร่างกายของคุณ อาจมี

ความอ่อนไหวเป็นพิเศษต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอาหาร 

สุขภาพจิต และระดับกิจกรรมของคุณในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ ซึ่งก็คือทาง

เดินอาหารของคุณ “รศ.ดร.ซารา แมคกิล” ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดิน

อาหารและตับจาก University of North Carolina ที่ Chapel Hill กล่าวว่า “ผู้

ป่วยจำานวนมากกล่าวว่า ความเครียด และความเหงาที่เพิ่มขึ้นระหว่างการ

ระบาดใหญ่ทำาให้ปวดท้อง ท้องร่วง และคลื่นไส้ เนื่องจากทางเดินอาหารมี

เส้นประสาทมากกว่าสมอง ดังนั้น ความรู้สึกของเราจึงทำาให้เกิดความทุกข์

หรือความเศร้าที่เกี่ยวข้องกับทางเดินอาหารได้ ยิ่งไปกว่านั้น ผู้คนดื่มมาก

ขึ้นในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ ซึ่งไม่ใช่แนวโน้มที่ดี เนื่องจากแอลกอฮอล์เป็น

พิษโดยตรงต่อทางเดินอาหาร อาจทำาให้ไขมันสะสมในตับ และทำาให้ตับถูก

ทำาลายได้ 

การสำารวจของ Johns Hopkins ในผู้ใหญ่ 832 คนที่มีอายุมากกว่า 

21 ปี พบว่า 60% รายงานว่า ดื่มสุราเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคมปี 2020            

เมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดโควิด-19 และ 34% รายงานว่า ดื่มมากเกินไป

ทำาให้เกิดความเครียด อีกทั้งความพร้อมใช้งานของการดื่มแอลกอฮอล์และ

ความเบื่อหน่ายเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุด สำาหรับการดื่มเครื่องดื่มของมึนเมา

ที่เพิ่มขึ้น.

ธุรกิจประกันปรับตัวสู่ยุคชีวิตวิถี ใหม่

ลุยปรับองค์กร-พัฒนาโปรดักต์ใหม่รุกกลุ่มสุขภาพ

ดื่มแอลกอฮอล์แต่พอดี



8 การ์ตูน

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
มหาอานันทมหิดล พระอัฐม
รามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ 
เป็นพระราชโอรสในสมเด็จ

พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก และ

สมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี พระนามเดิมว่า 
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

อานันทมหิดล

รัชกาลที่ ๘
นำาไทยสามัคคี

พระราชลัญจกรประจำาพระองค์รัชกาลที่ ๘
เป็นตรางา ลักษณะกลม เป็นรูปพระโพธิสัตว์ประทับบนบัลลังก์ดอกบัว 

ห้อยพระบาทขวาเหนือบัวบาน หมายถึงแผ่นดิน พระหัตถ์ซ้ายถือดอกบัว
ตูม มีเรือนแก้วด้านหลังแทนรัศมี และมีแท่นรองรับตั้งฉัตรบริวารทั้งสอง

ข้าง เป็นพระราชสัญลักษณ์ของพระปรมาภิไธยว่า อานันทมหิดล แปลว่า 
เป็นที่ยินดีของแผ่นดิน ประหนึ่งพระโพธิสัตว์เสด็จมาประทานความร่มเย็น

เป็นสุขแก่ทวยราษฎร์

เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวัน
อาทิตย์ที่ ๒๐ กันยายน 
พุทธศักราช ๒๔๖๘ ณ 
เมืองไฮเดลเบิร์ก ประเทศ
เยอรมนี เวลานั้น สมเด็จ
พระบรมราชชนกทรงศึกษา
วิชาการแพทย์อยู่ที่นั่น

พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๖ พระราชทาน

พระนามว่า "อานันทมหิดล" 
หมายความว่า 

"ผู้เป็นที่รักของแผ่นดิน"

พระองค์มีพระเชษฐภคินี คือ 
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ 

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
และสมเด็จพระอนุชา คือ 
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร รัชกาลที่ ๙

พุทธศักราช ๒๔๖๙ สมเด็จพระบรมราชชนก
ทรงเข้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัย

ฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา
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9กีฬา

ซาอุฯ เตรียมตั้งองค์กรกีฬาฤดูหนาว

ปักกิ่ง • คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ไอโอซีเมมเบอร์ชาวไทย                                                                                  

เผยซาอุดีอาระเบีย หน่ึงในประเทศเมืองร้อน เตรียมผุดองค์กรกีฬา

ฤดูหนาว พัฒนานักกีฬาสู่เวทีโลกและโอลิมปิก โดยว่าจ้างบริษัทท่ีมี

ความเช่ียวชาญเฉพาะทางในเรื่องการฝึกซ้อมและแข่งขันเข้ามาดูแล

นักกีฬา ระบุซาอุดีอาระเบียอาจร่วมมือไทยถ่ายทอดแนวทางและ

วิธีการทำางานในโปรเจ็กต์กีฬายักษ์ท้ังหมดให้ไทยกลับมาใช้ประยุกต์

พัฒนานักกีฬาและกลุ่มกีฬาฤดูหนาวในไทย เป้าหมายขององค์กร

กีฬาฤดูหนาวดังกล่าว ทางซาอุดีอาระเบียมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒ 

นานักกีฬาของตัวเองให้ก้าวขึ้นมาอยู่ในระดับโลกและโอลิมปิก

เกมส์ให้ได้ โดยในโปรเจ็กต์ดังกล่าวทางซาอุดีอาระเบียได้ไปว่า

จ้างบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการฝึกซ้อมและส่ง

นักกีฬาเข้าแข่งขันมาดูแลนักกีฬา โดยมีการวางแผนการบริหาร

และพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน “ซาอุดีอาระเบีย จ้างบุคลากร

ที่มีความเชี่ยวชาญจากต่างประเทศเพื่อเข้ามาทำาโปรเจ็กต์นี้ เพื่อ

เป้าหมายในการพัฒนานักกีฬาและวงการกีฬาของซาอุดีอาระเบีย

ในทุกๆ ระยะ เชื่อว่าหากเรามีโอกาสได้ลองศึกษาแพ็กเกจต่างๆ 

ในโปรเจ็กต์สำาเร็จรูปนี้ เชื่อว่าเราจะสามารถเรียนรู้และนำามาประ 

ยุกต์ใช้ในการพัฒนาวงการกีฬาและนักกีฬาฤดูหนาวของไทยได้ไม่

มากก็น้อย” 

บิ๊กตู่เชื่อมั่นมาราธอนแบงค็อก ครั้งที่ 4

ไทยโพสต์ • นายพิพัฒน์ รัฐกิจประการ รัฐมนตรีกระทรวงการ

ท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นายกอบเกียรติ แสงวนิชย์ ผู้

อำานวยการจัดงาน และคณะกรรมการอำานวยการจัดการแข่งขัน 

เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ตึกสันติไมตรี ทำาเนียบรัฐบาล เพื่อ

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันวิ่งมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยว 

รายการ “อะเมซิ่ง ไทยแลนด์ มาราธอน แบงค็อก พรีเซ็นต์ บาย 

โตโยต้า” ครั้งที่ 4 หรือ “วิ่งผ่าเมือง” ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พร้อมเงินรางวัลรวม 

1,729,500 บาท ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า รัฐบาลมีความเชื่อ

มั่นในมาตรการด้านสาธารณสุข และประสิทธิภาพในการจัดงานของ                                                                                    

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ตนขออวยพรให้การแข่งขันคร้ังน้ี

ประสบความสำาเร็จ สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ สามารถสร้างพลังขับ

เคลื่อนของกลุ่มผู้รักการออกกำาลังกาย ให้หันกลับมาใส่ใจในสุขภาพ

ของตัวเอง ซ่ึงถือเป็นภูมิคุ้มกันโรคภัยไข้เจ็บได้ดีกว่าทุกส่ิงทุกอย่าง และ

ยังเป็นการประกาศสู่ท่ัวโลกว่าประเทศไทยสามารถท่ีจะจัดงานอีเวนต์

ระดับโลก ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 ได้

นักแม่นปืนไทยโกย 14 เหรียญ

ไทยโพสต์ • สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยส่งนักแม่นทีมชาติ

ไทย 12 คน นำาโดย “ธันย่า” น.ส.ธันยพร พฤกษากร และ “อัส” 

นภิศ ต่อต้ังพานิช เข้าร่วมแข่งขันรายการใหญ่ “เวิลด์กรังด์ปรีซ์ 

ISSF. Grand Prix Rifle/Pistol ท่ีกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย 

ระหว่างวันท่ี 8-16 กุมภาพันธ์ เพื่อทดสอบสภาพจิตใจก่อนล่า

เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ในเดือนพฤษภาคม ท่ีประเทศ

เวียดนาม พร้อมท้ังเป็นทัวร์นาเมนต์สะสมคะแนนโอลิมปิกเกมส์ ท่ี

ประเทศฝร่ังเศส ในอีก 3 ปีข้างหน้า เมื่อวันท่ี 16 ก.พ. ซ่ึงเป็นวัน

สุดท้ายของการแข่งขัน นักแม่นปืนไทยคว้าเพ่ิมได้อีก 1 เหรียญทอง 

ในประเภทปืนส้ันยิงเร็วบุคคลชาย โดย ชวกร ตรีนิภากร, 2 เหรียญ

เงิน ในประเภทปืนส้ันยิงเร็วบุคคลชาย จาก ราม คำาแหง และ

ประเภทปืนยาว 3 ท่าคู่ผสม นภิศ ต่อตั้งพานิช กับ เจเดน จิตรวีร์ 

เหมาะประสิทธิ์ และ 1 เหรียญทองแดง ในประเภทปืนยาว 3 ท่า

คู่ผสม (ทองผาภูมิ วงศ์สุขดี กับ ธัญญลักษณ์ โชติพิบูลย์ศิลป์) หลัง

จบการแข่งขัน นายสกล วรรณพงษ์ นายกสมาคมกีฬายิงปืนแห่ง

ประเทศไทย กล่าวว่า เราทำาได้ 14 เหรียญ เป็น 4 เหรียญทอง 5 

เหรียญเงิน และ 5 เหรียญทองแดง มากกว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้

จำานวน 3 เหรียญทอง ที่สำาคัญทุกเหรียญที่ได้มาเราสู้กับชาติผู้นำา

จากทวีปเอเชียเกือบทั้งสิ้น ยกเว้นเหรียญแรก ที่นภิศชนะ เจ้าภาพ

อินโดนีเซีย ชาติในอาเซียน ทำาให้มั่นใจว่าซีเกมส์ไม่มีอะไรน่าเป็น

ห่วง เราสามารถหวังเหรียญทองได้มากกว่าครั้งที่แล้วที่ฟิลิปปินส.์ 

ลิสบอน • เป๊ป กวาร์ดิโอลา ผู้

จัดการทีมเรือใบสีฟ้า ยืนกราน 

แมนเชสเตอร์ ซิตี ยังมีอะไรท่ี

ต้องพัฒนาหลังบุกไปต้อน สปอร์ 

ติง ลิสบอน ถึงถิ่น 5-0 ในศึก

ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก รอบ 16 

ทีมสุดท้าย เลกแรก ที่ลิสบอน 

ประเทศโปรตุเกส เมื่อวันที่ 16 

ก.พ.ที่ผ่านมา

ลูกทีมของ เป๊ป กวาร์ดิโอ

ลา โชว์ผลงานได้อย่างน่าประ 

ทับใจในการแข่งขันที่โชเซ อัล

วาลาด สเตเดียม ซึ่งจากผลการ

แข่งขัน แมนเชสเตอร์ ซิตี จ่อ

เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศก่อน

ที่การแข่งขันเลก 2 ในวันที่ 9 

มี.ค.ที่จะถึงนี้ที่แมนเชสเตอร์

ริยาด มาห์เรซ ซัดประตู

แรกให้ทีมเยือน ตามด้วยประตู

ของ แบร์นาโด ซิลวา ก่อนที่ 

ฟิล โฟเดน จะยิงลูกที่ 3 ในนาที

ที่ 32 ให้เรือใบสีฟ้าออกนำาอย่าง

รวดเร็ว 3-0 จากนั้นซิลวายิง

ลูกที่ 2 ของตัวเองในนาทีที่ 32 

และราฮีม สเตอร์ลิง ยิงประตูส่ง

ท้ายในนาทีที่ 58

แมนเชสเตอร์ ซิตี ไม่แพ้

ทีมใดมา 13 แมตช์ติดต่อกันนับ

รวมจากทุกรายการ นับเป็นผลงาน                                                            

ที่ร้อนแรงมาก ซึ่งในจำานวนนั้น                                            

เป็นการคว้าชัยชนะถึง 12 แมตช์

แม้ผลชนะอย่างถล่มทลาย 

พร้อมฉลองครบรอบ 15 ปี กับ ฮอนด้า แอลพีจีเอ 

ไทยแลนด์ 2022 ชิงเงินรางวัล 1.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ

ประมาณ 53 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 10-13 มีนาคม 2565 ณ 

สยามคันทรีคลับ โอลด์คอร์ส พัทยา จังหวัดชลบุรี รายการนี้

นับเป็นหนึ่งในรายการใหญ่สุดในประเทศไทย มีนักกอล์ฟที่จะ

เข้าร่วมทั้งสิ้น 70 คน โดยเป็นนักกอล์ฟจำานวน 56 คน ในราย

ชื่อแอลพีจีเอไพออริตีลิสต์ อาทิ ลิเดีย โค อดีตมือ 1 โลกจาก

นิวซีแลนด์, บรู๊ค เฮนเดอร์สัน จากแคนาดา, แดเนียล คัง จาก

สหรัฐ พร้อมด้วยแชมป์เมเจอร์ “โปรแพตตี้” ปภังกร ธวัชธน

กิจ เจ้าของแชมป์เชฟรอน แชมเปียนชิพ 2021 รวมถึงกลุ่มผู้

ชนะในรายการจากปีก่อน รวมถึง “โปรเม” เอรียา จุฑานุกาล 

นักกอล์ฟไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ฮอนด้า 

แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ ปี 2021 ซึ่งจะมา

ป้องกันแชมป์ในปีนี้ แฟนกอล์ฟสามารถ

ติดตามการถ่ายทอดสดผ่านทางหน้าจอ

โทรทัศน ์PPTV HD ช่อง 36 ตั้งแต่

เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 4 วัน

ของการแข่งขัน..••..สมาคมกอล์ฟแห่ง

สหรัฐอเมริกา หรือ ยูเอสจีเอ ประกาศ 

26 สนามแข่งขันรอบคัดเลือกกอล์ฟ ยูเอส                                     

วีเมนส์ โอเพ่น 2022 เมเจอร์เก่าแก่ที่สุด

ของกอล์ฟหญิง โดยจัดใน 17 รัฐของ

สหรัฐอเมริกา และเซ็กชั่นนานาชาติอีก 

3 แห่ง รวมทั้งในเอเชียอย่างญี่ปุ่นและ

เกาหลีใต้ พร้อมกับประเทศอังกฤษ เริ่ม

ต้นสนามแรกในวันที่ 19 เมษายน ไปสิ้น

สุดลงในวันที่ 16 พฤษภาคมนี้ คุณสมบัติ

ของนักกอล์ฟที่จะเข้าร่วมแข่งขันเป็น

แต่ เป๊ป กวาร์ดิโอลา กุนซือเรือ

ใบสีฟ้า กล่าวว่า “ช่วงต้นเกม

สปอร์ติงทำาได้ดีมาก ความแตก

ต่างไม่ได้อยู่ท่ี 5-0 แต่อยู่ท่ีความ

เฉียบคมของพวกเรา พวกเรา

สามารถลงโทษเขาได้”

“แต่พวกเรายังเสียบอลกัน

ง่ายเกินไป ทั้งที่บางครั้งเป็นลูก

ผ่านง่ายๆ แต่เราก็พลาด ถ้า

หากเจอกับทีมชั้นยอดของยุโรป 

พวกเราจะถูกลงโทษจากความผิด

พลาดเหล่านั้น”

กวาร์ดิโอลา กล่าวต่อว่า 

“พวกเรายังเหลืออีก 1 เกมเพื่อ 

ท่ีจะผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะ                                           

เลิศ และนั่นเป็นสิ่งที่คุณต้อง 

การ บรรดานักเตะรู้จักผมและ

วิธีการทำางานของผมเป็นอย่าง

ดีว่าพวกเราสามารถทำาได้ดีกว่า

นี้”

“ผมมีความสุขมากนะ กรุณา                                                             

อย่าเข้าใจอะไรผิด แต่ผมคิดว่า

พวกเราสามารถทำาได้ดีกว่านี้”

จาก 9 คะแนนที่ แมน

เชสเตอร์ ซิตี นำาหน้าทีมอันดับ 

2 ในพรีเมียร์ลีก และมีโอกาส

ลุ้นแชมป์สมัยที่ 4 ในรอบ 5 ปี 

ซึ่งไม่มีข้อสงสัยแต่อย่างใดกับ

ความเหนือชั้นของพวกเขาสำา 

หรับเกมลีก แต่ยูฟ่า แชมเปียนส์

ลีก ไม่ใช่งานง่าย

กวาร์ดิโอลายืนกรานใน

สัปดาห์นี้ว่า พวกที่วิจารณ์ผล

งานของเขาในยุโรปในรอบทศ                                           

วรรษที่ผ่านมานั้นเป็นพวกที่อิจ                                                 

ฉาความสำาเร็จของเขา แต่กุน 

ซือชาวสเปนไม่ชนะยูฟ่า แชม

เปียนส์ลีก มาตั้งแต่ปี 2011 ซึ่ง

ตอนนั้นยังคุมบาร์เซโลนา 

ส่วนแมนเชสเตอร์ ซิตี                                         

นั้นกำาลังลุ้นแชมป์ถ้วยใหญ่สุด                                        

ของยุโรปเป็นคร้ังแรกในประวัติ 

ศาสตร์ ซึ่งผลงานที่ผ่านมาพวก

เขามักตกรอบก่อนเวลาอันควร 

และที่เจ็บปวดที่สุดคือ การแพ้

ให้กับ เชลซี 1-0 ในแมตช์ชิง

ชนะเลิศที่ปอร์โตเมื่อปีที่ผ่าน

มา.

นักกอล์ฟหญิงทั้งอาชีพและสมัครเล่นต้องมีแฮนดิแคปไม่เกิน 

2.4 สามารถสมัครผ่านออนไลน์ได้ที่ champs.usga.org. ตั้งแต่

วันนี้ถึงวันที่ 6 เมษายน 2022 นี้..••..พลเอกชลทิศ เลาหะ

คามิน ผอ.สนามกอล์ฟกองทัพบก บางเขน จัดโปรโมชั่นกรีน 

ฟี วันจันทร์-ศุกร์ ราคากรีนฟี 600 (18 หลุม) เว้นวันนักขัต

ฤกษ์ และวันเสาร์-อาทิตย์ ราคากรีนฟี 800 (18หลุม) เว้นวัน

นักขัตฤกษ์ ไม่รวมแคดดี้-รถกอล์ฟ นักกอล์ฟเยาวชนอายุไม่เกิน 

16 ปี ออกรอบวันจันทร์-ศุกร์ กรีนฟี 200 (18 หลุม) สอบถาม 

0-2521-1184-5..••..อ.วิชิต บัณฑุวงศ์ ผู้บริหารจากศูนย์ศึกษา

กีฬากอล์ฟ เปิดอบรมกฎกอล์ฟ ให้กับนักกอล์ฟแข่งขัน ผู้ปกครอง 

และโค้ช วันเสาร์และอาทิตย์ท่ี 5-6 มีนาคม เวลา 08.30-07.30 น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สนามฝึกซ้อมกอล์ฟศรีนครินทร์ ค่าอบรม 

4,000 บาท เยาวชนอายุต่ำากว่า 18 ปี 2,000 บาท โอนเงินเข้า

บัญชี นายวิฑูรย์ ธีรสมบูรณ์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาธนบุรี เลข

บัญชี 107-0-74034-3 สำาเนาสลิปไปทาง ID Line:wichitttt  ราย

ละเอียด www.aclassgolf.com..๐๐

พัตเตอร์หยก

utaphao18@gmail.com

พร้อม • นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร ประธานคณะกรรมการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล 

(ประเทศไทย) จำากัด จัดงานแถลงข่าวออนไลน์ ประกาศความพร้อมการจัดการแข่งขัน

ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2022 โดยมี นิตยา เกิดจันทึก ผู้อำานวยการสำานักงาน

คณะกรรมการกีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย และคะซึยะ โนโมโตะ รองผู้จัดการ

ใหญ่ สยามคันทรีคลับ ร่วมงาน ณ สตูดิโอ TVT GREEN PARK เมื่อเร็วๆ นี้

กรุงเทพฯ • สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย หรือ

เอเอฟซี ยืนยันว่าได้เลือกประเทศไทยให้เป็นเจ้า                                                               

ภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปียนส์

ลีก ฤดูกาล 2022 รอบแบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม โดย

ยืนยันการจัดการแข่งขันที่ปทุมธานี, บุรีรัมย์ 

ส่วนเชียงราย ทางเอเอฟซีจะส่งเจ้าหน้าที่มา

ตรวจความพร้อมของสนามอีกคร้ังในช่วงต้นเดือน

มีนาคม

สำาหรับการแข่งขันฟุตบอลเอเอฟซี แชม                                                                     

เปียนส์ลีก ฤดูกาล 2022 มีตัวแทนจากประเทศ 

ไทยเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 4 สโมสร

โดยแบ่งเป็น รอบแบ่งกลุ่ม 2 สโมสร 

คือ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด (แชมป์ ไทยลีก ฤดูกาล 

2020/21) และลีโอ เชียงราย ยูไนเต็ด (แชมป์

เอฟเอคัพ ฤดูกาล 2020/21)

และอีก 2 สโมสร ในรอบเพลย์ออฟ คือ 

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด (อันดับ 2 ไทยลีก ฤดูกาล 

2020/21) และการท่าเรือ เอฟซี (อันดับ 3 ไทย

ลีก ฤดูกาล 2020/21)

โดยล่าสุดเอเอฟซีได้ส่งจดหมายยืนยัน

การเป็นเจ้าภาพจัดการ

แข่งขันดังนี้

กลุ่มเอฟ : บุรี 

รัมย์, ประเทศไทย โดย

มี 4 สโมสรที่อยู่ในกลุ่ม

นี้ ประกอบไปด้วย (ชาน

ตง ลูเนิง (จีน), อุราวะ 

เรดส์ ไดมอนส์ (ญี่ปุ่น), 

ไลออน ซิต้ี เซลเลอร์ส                             

(สิงคโปร์) (ผู้ชนะระ                                  

หว่าง แดกู เอฟซี (เกา 

หลีใต้) กับ บุรีรัมย์ ยูไน 

เต็ด (ไทย)

กลุ่มจี : ปทุมธานี, 

ประเทศไทย โดยมี 4                                

สโมสรท่ีอยู่ในกลุ่มน้ี ประ  

กอบไปด้วย (บีจี ปทุม 

ยูไนเต็ด (ไทย), ชุนนัม 

ดรากอนส์ (เกาหลีใต้), ยูไนเต็ด ซิตี้ (ฟิลิปปินส์), 

เมลเบิร์น ซิตี (ออสเตรเลีย))

กลุ่มเอช : โฮจิมินห์ ซิตี, เวียดนาม โดย

มี 4 สโมสรที่อยู่ในกลุ่มนี้ ประกอบไปด้วย (ชน

บุค ฮุนได มอเตอร์ส (เกาหลีใต้), โยโกฮามา เอฟ 

มารินอส (ญี่ปุ่น), ฮองฮันยาลาย (เวียดนาม), (ผู้

ชนะระหว่าง ชางชุน ย่าไถ่ (จีน) กับ (ซิดนีย์ เอฟซี 

(ออสเตรเลีย) หรือคายา เอฟซี (ฟิลิปปินส์)

กลุ่มไอ : ยะโฮร์ บารุล, มาเลเซีย โดยมี 4 

สโมสรที่อยู่ในกลุ่มนี้ ประกอบไปด้วย (คาวาซากิ     

ฟรอนทาเล (ญี่ปุ่น), กวางโจว เอฟซี (จีน), ยะโฮร์ ดา

รุล ต๊ะซิม (มาเลเซีย) (ผู้ชนะระหว่าง อุลซาน ฮุนได 

(เกาหลีใต้) กับ การท่าเรือ เอฟซี (ไทย)

กลุ่มเจ : เชียงราย, ประเทศไทย (รอการ

ยืนยัน) โดยมี 4 สโมสรที่อยู่ในกลุ่มนี้ ประกอบไปด้วย 

(เซี่ยงไฮ้ พอร์ท (จีน,) ลีโอ เชียงราย ยูไนเต็ด (ไทย), 

คิตฉี เอสซี (ฮ่องกง), (ผู้ชนะระหว่าง วิสเซิล โกเบ 

(ญี่ปุ่น) กับ เมลเบิร์น วิคตอรี (ออสเตรเลีย)

สำาหรับการแข่งขันฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปียนส์

ลีก รอบแบ่งกลุ่ม ฤดูกาล 2022 ในโซนตะวันออก จะ

แข่งขันกันทั้งหมด 6 นัด ระหว่างวันที่ 15 เมษายน 

-1 พฤษภาคม 2565 และจะนำาทีมแชมป์กลุ่ม พร้อม

อันดับ 2 ที่ดีที่สุด 3 จาก 5 กลุ่ม ผ่านเข้ารอบน็อก

เอาต์ต่อไป.

ซิตีถล่มเละ‘เป๊ป’ยันต้องดีกว่านี้

ไทยโพสต์ • สื่อเวียดนามรายงานตรงกันว่า สห 

พันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือฟีฟ่า ตัดสินใจปฏิ 

เสธคำาเรียกร้องเงินชดเชยของ ดัง วาน ลัม ผู้

รักษาประตูลูกครึ่งเวียดนาม-รัสเซีย ที่ยื่นฟ้อง

เรียกร้องเงินชดเชยจากเมืองทอง ยูไนเต็ด ใน

ระหว่างค้าแข้งที่ประเทศไทย

ดัง วาน ลัม ผู้รักษาประตูลูกครึ่งเวียด 

นาม-รัสเซีย ซึ่งปัจจุบันค้าแข้งอยู่กับเซเรโซ โอ

ซากา ในเจลีก ประเทศญี่ปุ่น ยื่นฟ้องเรียกร้อง

เงินชดเชยจากเมืองทอง ยูไนเต็ด ในระหว่าง

ค้าแข้งที่ประเทศไทย โดยอ้างว่าเมืองทองผิด

สัญญา

ผู้รักษาประตูทีมชาติเวียดนามตัดสินใจ

ยกเลิกสัญญากับ “กิเลนผยอง” เมืองทอง ยูไน 

เต็ด ในระหว่างที่โรคโควิด-19 ระบาดหนักใน

ไทย โดยให้เหตุผลกับฟีฟ่าว่าได้รับเงินเดือนไม่

เท่ากับสัญญาที่คุยกันไว้ พร้อมกับเซ็นสัญญา

กับเซเรโซ โอซากา เพื่อเล่นฟุตบอลลีกญี่ปุ่น ซึ่ง

ฟีฟ่าให้การคุ้มครองการย้ายทีมดังกล่าว

จากนั้นสื่อมวลชนเวียดนามหลายสำานัก

รายงานตรงกันว่า สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ 

หรือฟีฟ่า ได้ตัดสินใจปฏิเสธคำาเรียกร้องเงิน

ยำ�ใหญ่ • ราฮีม สเตอร์ลิง 

และแบร์นาโด ซิลวา 2 ผู้

เล่นของ “เรือใบสีฟ้า” แมน

เชสเตอร์ ซิตี ฉลองประตู

ที่ 5 ของแมตช์ในเกมที่ซิตี

บุกไปถล่มสปอร์ติง ลิสบอน 

5-0 ในศึกยูฟ่า แชมเปียนส์  

ลีก รอบ 16 ทีมสุดท้าย 

เลกแรก ที่โชเซ อัลวาลาด 

สเตเดียม ในเมืองลิสบอน 

ประเทศโปรตุเกส

ฟีฟ่าให้กิเลนชนะไม่ต้องจ่ายชดเชยวานลัม
ชดเชยของ ดัง วาน ลัม จากเมืองทอง ยูไน                                                             

เต็ด เนื่องจากให้เหตุผลว่า ดาวเตะทีมชาติเวียด 

นามเป็นผู้ยกเลิกสัญญาแต่เพียงผู้เดียว ดังนั้น

กิเลนผยองไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยราว 1.68 ล้าน

บาท

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเรื่องเงินค่าชดเชยที่

เมืองทองต้องจ่ายให้ ดัง วาน ลัม จะสิ้นสุดลง 

แต่ยังมีอีกหลายเคสที่ฟีฟ่าต้องสะสาง เนื่องจาก

เมืองทองได้ยื่นฟ้องต่อเซเรโซ โอซากา เพื่อ

เรียกร้องค่าชดเชยจากการเซ็นสัญญากับอดีต

นักเตะของสโมสรโดยไม่ผ่านการเห็นชอบ.

เลือกไทยเป็นเจ้าภาพ3กลุ่ม

ฟุตบอลเอซีแอลฤดูกาล2022
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

อักษร เอ็ดดูเคชั่น เปิด Aksorn On-Learn PLUS 

สร้างห้องเรียนเสมือน

อักษร เอ็ดดูเคชั่น เดินหน้าต่อยอดพัฒนานวัตกรรม

เพื่อการศึกษา เปิดตัว Aksorn On-Learn PLUS ดิจิทัล

แพลตฟอร์มที่พร้อมสำาหรับทุกการเรียนรู้ช่วยเพิ่มพลังการ

สอนให้กับครู สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้

เรียนในยุคดิจิทัลแบบครบกระบวนการ ตั้งแต่การออกแบบ

แผนการจัดการเรียนรู้ไปสู่ระบบการวัดและประเมินผล มา

พร้อมสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลระดับพรีเมียมกว่า 10,000 ชิ้น 

อาทิ Interactive 3D ไฟล์เสียงเจ้าของภาษา หรือ e-Book 

โดดเด่นด้วย

ฟั งก์ ชั นมอบ

หมายงานที่ครบ

โซลูชัน ตั้งแต่

การออกแบบ

กิจกรรมและ

ชุดแบบฝึกหัด

กว่า 6,000 ชุด 

ไปจนกระทั่ ง

การตรวจนับ การสร้างรายงาน และการเก็บคะแนน ส่ง

เสริมปฏิสัมพันธ์การเรียนรู้กับผู้เรียนได้มากกว่าตอบโจทย์

การเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา รองรับการเรียนได้ทุกอุปกรณ์ ทั้งนี้ 

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปชมรายละเอียดได้ที่ www.aksorn.

com/aksornonlearn หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  

0-2622-2999

สสวท.อบรมครูวิทยาศาสตร์ฟรี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สสวท.) ร่วมกับองค์การค้าของ สกสค. ชวนคุณครูอบรม

ออนไลน์ฟรี การจัดการเรียนรู้ Project 14 สสวท. “หลัก

การนับเบื้องต้นและความน่าจะเป็น” สำาหรับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย เพื่อ 

เตรียมความ

พร้อมในการ

ใช้หนังสือเรียน

แ ล ะ สื่ อ วิ ช า

คณิตศาสตร์  

โ ด ย นั ก วิ ช า 

การจาก สสวท. 

เป็นวิทยากร วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 09.00-

12.00 น. ด้วยโปรแกรม ZOOM สแกน QR code สมัคร

ที่ https://www.facebook.com/ipstbookstore สอบถามที่

เฟซบุ๊กศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ หรือ https://ssp3.i-styles.co/

th/training/ipst

นปี 2564 ประเทศไทยมีประชากรที่อายุ  

60 ปี ขึ้นไป ประมาณ 9 ล้านคน ถ้าคิดเป็น

สัดส่วนจะอยู่ที่ประมาณ 12.8% เรียกได้ว่า

ประเทศไทยเป็นสังคมสูงอายุ (Aging Society) หรือ

มีสัดส่วนจำานวนประชากรที่อายุมากกว่า 65 ปีขึ้น

ไป ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ มากกว่า 7% เมื่อเทียบ

กับจำานวนประชากรทั้งหมดของประเทศ การเข้า

สู่สังคมผู้สูงวัย เช่นนี้ทำาให้หลายภาคส่วนพยายาม

ที่จะออกแบบรูปแบบการใช้ชีวิตให้ผู้สูงอายุอย่าง

เหมาะสม ผ่านองค์ความรู้และนวัตกรรมต่างๆ โดย

เฉพาะปัญหาเรื่องสุขภาพที่พบมากที่สุด คือการ

เคลื่อนที่โรคในระบบกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อไม่แข็ง

แรงและปัญหาด้านการทรงตัว

ดังนั้น การมีอุปกรณ์ช่วยเหลืออำานวยความ

สะดวกต่างๆ และสามารถส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถ

ทำากิจกรรมต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง รวมไปถึงการป้องกัน

และรักษาสุขภาพของตนทั้งสุขภาพกายและจิตใจ

จะทำาให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผศ.ดร.สุเมธ  

เหมะวัฒนะชัย อาจารย์ประจำาภาควิชาวิศวกรรม

เครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

กล่าวถึงงานวิจัยเครื่องออกกำาลังกายและวัดความ

แข็งแรง พร้อมแอปพลิเคชันเกมสำาหรับผู้สูงอายุ ว่า 

เมื่อผู้สูงอายุเริ่มมีอายุมากขึ้น การทำางานในระบบ

ต่างๆ ของร่างกาย รวมทั้งระบบกระดูกและกล้าม

เนื้อจะเริ่มเสื่อมลง ส่งผลต่อการดำาเนินชีวิต ไม่

สามารถทำากิจวัตรประจำาวันได้ตามปกติ

จากเหตุผลดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงได้

พัฒนาเครื่องออกกำาลังกายสำาหรับบริหาร

กล้ามเนื้อส่วนลำาตัว หรือ Trunk muscle 

exercisemachine (TMx) โดยมีส่วนประกอบ

หลายส่วน เช่น 1) แผ่นปรับมุม 2) Rotary 

Encoder 3) Microcontroller 4) โหลดเซลล์

และชุดสปริง 5) เบาะรองนั่ง และ 6) ก้าน

จับ เป็นต้น โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุน

ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 

หลักการทำางานของเครื่องคือ ก้านจับจะสามารถ

ยึดติดกับแผ่นปรับมุมที่องศาต่างๆ ตามต้องการ

ด้วยการยึดหมุดเข้ากับรูที่แผ่นปรับมุมตามโหมด

การออกกำาลังกายโดยเมื่อผู้ ใช้ดันก้านหมุนไปข้าง

หน้า หรือดึงก้านหมุนมาด้านหลัง จะทำาให้แผ่น

หมุนซึ่งเชื่อมต่อกับกลไกสายสลิงมีการหมุนตาม 

ทำาให้สายสลิงดึงชุดสปริงให้ยืดขึ้นซึ่งเป็นแรงต้าน

ระหว่างการออกกำาลังกาย โดยปลายอีกด้านของ

ชุดสปริงมีการยึดติดกับโหลดเซลล์เพื่อใช้วัดแรง

นอกจากนี้มุมของแผ่นหมุนที่หมุนไปจะมีการ

วัดด้วยเซ็นเซอร์วัดมุม (Rotary encoder) ทำาให้ระบบ

สามารถรับรู้ว่าผู้ใช้งานดันก้านจับไปที่มุมเท่าไร โดย

ตัวเครื่องสามารถรับน้ำาหนักได้ถึง 100 กิโลกรัม

ผศ.ดร.สุเมธกล่าวด้วยว่า ชุดเบาะรองนั่ง

ปรับมุมได้ 5 ระดับ ทำาให้ผู้ ใช้งานสามารถออก

กำาลังกายกล้ามเนื้อได้หลายส่วนตามมุมองศาที่

เลือกปรับแรงต้านได้ง่าย ด้วยการปรับความตึงเริ่ม

ต้นจากการยึดหมุดที่รูต่างกัน รวมทั้งการปรับระยะ

ช่วงมุมที่ดันก้านจับระหว่างการออกกำาลังกายโดย

จะมีไมโครคอนโทรลเลอร์ทำาหน้าที่รับสัญญาณ

จากโหลดเซลล์และเซ็นเซอร์วัดมุม (rotary  

นักวิจัย ม.นเรศวร‘พัฒนาเครื่องออกกำาลังกาย-แอป’

ให้ผู้สูงอาย‘ุบริหารกล้ามเนื้อลำาตัว’

encoder) เพื่อส่งค่าแรงและมุมให้กับคอมพิวเตอร์

และซอฟต์แวร์ทำาการประมวลผล

ทั้งนี้ จากการทดสอบกล้ามเนื้อเมื่อใช้งาน

เครื่อง TMx พบว่ากล้ามเนื้อส่วนของลำาตัวทั้งด้าน

หน้าและด้านหลัง รวมถึงกล้ามเนื้อแขนและลำาคอ

มีการออกแรงในขณะใช้เครื่อง โดยการออกแรงใน

แต่ละกล้ามเนื้อมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการปรับหมุด

ในแต่ละโหมด นอกจากนี้ ยังสามารถประยุกต์ใช้กับ

การออกกำาลังกายส่วนอื่นๆ เช่น แขนหรือขาได้ด้วย

คณะวิจัยยังได้พัฒนาแอปพลิเคชันเกม

สำาหรับการใช้งานกับเครื่องออกกำาลังกายกล้าม

เนื้อส่วนลำาตัว (TMx) ซึ่งสามารถใช้งานได้ผ่าน

คอมพิวเตอร์และผ่านสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ

แอนดรอยด์ โดยเกมที่พัฒนาขึ้นช่วยให้ผู้สูงอายุ

รู้สึกสนุกกับการออกกำาลังกาย สามารถแข่งขัน

กับเพื่อนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ด้วย โดยเมื่อ

เล่นเกมด้วยเครื่องนี้จบด่านจะมีหน้าจอแสดงผล

พลังงานที่ใช้ระหว่างการออกกำาลังกาย เพื่อจูงใจ

ให้ผู้สูงอายุหันมาออกกำาลังกายมากขึ้น

“การใช้งานอุปกรณ์ TMx ร่วมกับเกมนั้น 

สามารถใช้งานได้หลายท่าและออกกำาลังกายได้หลาย

ส่วนของร่างกาย ในแต่ละท่านั้นไม่ว่าจะเป็นท่าแขน

หรือท่าท้อง ท่าดึงหรือท่าดัน ผู้ ใช้จะเริ่มท่าจาก

ตำาแหน่งเริ่มต้นไปยังตำาแหน่งสุดท้ายของท่าโดยใช้

สัญญาณจากมุมองศาของเครื่อง TMx เป็นตัวควบคุม

การเคลื่อนที่ของตัวละครภายในเกม โดยมีเกมย่อยใน

งานวิจัยนี้สามแบบคือ เกมวิ่งแข่งเกมกระโดดหลบ

สิ่งกีดขวาง และเกมหลบระเบิด” ผศ.ดร.สุเมธกล่าว

ขณะนี้มีการทดสอบการใช้เครื่องในหน่วย

วิจัยเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมความเที่ยงตรงและการ

แพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

โดยมีนิสิตจากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้ามาทด 

ลองและวิจัยเพิ่มเติม ซึ่งจากผลการทดลองแสดงให้

เห็นว่า เครื่อง TMx มีความปลอดภัยในการใช้งาน 

และคณะผู้วิจัยมีแผนที่จะทดลองใช้ในผู้สูงอายุต่อไป

ทั้งนี้ ในอนาคตจะต่อยอดและพัฒนาตัว

เครื่องให้มีระบบเพิ่มเติมเพื่อบริหารกล้ามเนื้อได้

ครบทุกส่วน มีเกมให้เลือกมากขึ้น พร้อมมองไปถึง

การสร้างเครือข่ายพัฒนาแอปพลิเคชันออกกำาลัง

กายเพื่อผู้สูงอายุให้เป็นระบบที่ดูแลครบวงจร.

ใ

ผศ.ดร.สุเมธ 

เหมะวัฒนะชัย 

คุรุสภาต้ังคณะทำางานพัฒนาระบบออก‘ต๋ัวครู’
‘ประวิต’เผยระดมนักวิชาการสถาบันผลิตครูแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประชุมนัดแรกมี.ค.นี้
ศึกษาธิการ • “ประวิต” เผยคุรุสภา

เตรียมตั้งคณะทำางานพัฒนาระบบการ

ออก “ตั๋วครู” ระดมนักวิชาการ ผู้ประกอบ

วิชาชีพ กลุ่มสถาบันผลิตครู ร่วมแลก

เปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงพิจารณาการ

สอบวิชาเอกว่าควรสอบหรือไม่ควรสอบ

ด้วย คาดประชุมนัดแรก มี.ค.นี้ และเร่ง

ให้เสร็จภายในปีนี้

นายประวิต เอราวรรณ เลขาธิการ

คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (เลขาฯ ก.ค.ศ.) ในฐานะ

รักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตาม

ที่คณะกรรมการคุรุสภาที่มีนางสาวตรีนุช  

เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธาน ได้

มีมติให้คุรุสภาพัฒนาระบบการออกใบ

อนุญาตฯ และการรับรองปริญญาและ

ประกาศนียบัตรทางการศึกษาให้แล้ว

เสร็จ ก่อนที่จะมีการทดสอบความรู้วิชา

เอกนั้น เร็วๆ นี้ ตนเตรียมที่จะตั้งคณะ

ทำางานขึ้นมา 1 ชุด เพื่อพิจารณาเรื่องดัง

กล่าว โดยกรรมการจะมาจากผู้ที่มีส่วนได้

ส่วนเสียกับเรื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการ 

ผู้ประกอบวิชาชีพ กลุ่มสถาบันผลิตครู เข้า

มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึง

นำาเรื่องการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพครู ไปเทียบเคียงกับใบ

อนุญาตประกอบวิชาชีพของวิชาชีพอื่นๆ 

ด้วยว่า แต่ละสภาวิชาชีพมีการปฏิบัติใน

เรื่องนี้อย่างไร และของวิชาชีพครู ความ

เหมาะสมจะอยู่ในจุดใด ซึ่งคาดว่าจะเร่ง

ดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2565 นี้

“ส่วนประเด็นที่มีการมองว่า ไม่ควร

ยกเลิกการสอบวิชาเอก เพราะกลุ่มนิสิต

นักศึกษาที่ศึกษาในคณะครุศาสตร์/ศึกษา

ศาสตร์ 4 ปี กลุ่มแรกยังไม่ได้เข้าสอบเพื่อ

ขอรับใบอนุญาตฯ นั้น ผมมองว่าเรื่องนี้

คงต้องเป็นหน้าที่ของคณะทำางานชุดนี้ ที่

จะต้องวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมในทุกๆ 

ด้าน และทุกๆ มิติ โดยจะมีการนำาผลการ

สอบจัดสอบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 นี้ 

มีวิเคราะห์ร่วมกันด้วย ทั้งนี้ ผมคาดว่าจะมี

การประชุมคณะทำางานครั้งแรกในต้นเดือน

มีนาคมนี้” รักษาการเลขาฯ คุรุสภากล่าว.

ศึกษาธิการ • “ตรีนุช” ลั่น ให้ โอเน็ตเป็นการ

มุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนมีจุดอ่อนจุดแข็ง

ในวิชาไหน มากกว่ามุ่งการแข่งขัน หรือนำา

มาจัดอันดับโรงเรียน ยันไม่นำามาประกอบ

พิจารณาวิทยฐานะครู จึงไม่ควรสร้างความ

กดดันให้เด็ก และเด็กสอบตามความสมัครใจ

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าว

ว่า ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ง

ชาติ (องค์การมหาชน) ได้มีการจัดสอบ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

หรือโอเน็ต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำาปีการศึกษา 2564 

เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้น ตน

ได้รับรายงานว่า การจัดสอบดังกล่าวภาพ

รวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งขอยืนยัน

ว่าการจัดสอบดังกล่าวจะไม่มีผลได้ผลเสีย

ต่อการนำามาจัดอันดับโรงเรียนอย่างแน่นอน 

อีกทั้งขอให้การจัดสอบโอเน็ตเป็นการมุ่ง

วัดผลสัมฤทธิ์ของเด็กผู้เรียน ว่าเด็กแต่ละ

คนมีจุดอ่อนจุดแข็งในวิชาไหนมากกว่าที่จะ

ไปมุ่งการแข่งขันอย่างอื่น แต่ต้องการนำาการ

สอบโอเน็ตของเด็กมาปรับปรุงกระบวนการ

เรียนการสอนในห้องเรียน ขณะเดียวกันการ

สอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ตามแนว

ปฏิบัติการรับนักเรียนในปี 2565 ก็กำาหนด

ไว้ชัดเจนแล้วว่าไม่นำาผลคะแนนโอเน็ตมาใช้

เข้าศึกษาต่อ ดังนั้น การสอบโอเน็ตจะไม่ใช่

สิ่งที่จะมาสร้างความกดดันให้แก่นักเรียน

“ส่วนประเด็นที่ครูหลายฝ่ายกังวล

และมองว่าการให้เด็กสอบโอเน็ตจะนำามา

นับเป็นผลการเลื่อนและมีวิทยฐานะของ

ข้าราชการครู เนื่องจากสถานการณ์ โควิด

ส่งผลให้ครูจัดการเรียนการสอนได้ไม่เต็มที่ 

และเป็นรูปแบบการสอนออนไลน์นั้น ดิฉัน

ขอย้ำาว่าการสอบโอเน็ตของนักเรียน จะไม่

นำามาใช้ในการประเมินวิทยฐานะครู และไม่

สามารถนำามาใช้ได้ แต่ขอให้การทำาผลงาน

ของครูมุ่งไปที่การเรียนการสอนของผู้เรียน

ในห้องเรียนเป็นที่ตั้ง แต่ขอให้การสอบโอ

เน็ตเป็นตัวชี้วัดเด็กแต่ละคนว่ามีจุดอ่อนใน

วิชาใด เพื่อให้ครูนำามาใช้วางแผนยกระดับ

ทักษะผู้เรียนมากกว่า อย่างไรก็ตาม ดิฉัน

ยังยืนตามเดิมว่าจะเดินหน้าแนวทางว่าการ

สอบโอเน็ตจะต้องเป็นไปตามความสมัคร

ของนักเรียนเท่านั้น และดิฉันจะหารือกับ 

สทศ.เพื่อกำาหนดความชัดเจนของการสอบ

โอเน็ตอีกครั้ง” รมว.ศธ.กล่าว.

‘ตรีนุช‘ลั่นอย่านำาโอเน็ตมาใช้แข่งขันสร้างความกดดันนร.

ห่วง‘เมตาเวิร์ส’กระทบเด็ก

โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง

อาจมากกว่าการติดเกม
กรุงเทพฯ • นักวิชาการด้านเด็กมหิดล ห่วง 

“Metaverse” ส่งผลกระทบพฤติกรรมเด็กย่ิงกว่า

ติดเกม กลุ่มเปราะบางอาจก้าวร้าวหรือซึมเศร้า 

หากขาดการควบคุมท่ีเหมาะสม แนะผู้ออกแบบ

เมตาเวิร์สควรรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

รศ.นพ.อดิศักด์ิ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำานวย

การสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและ

ครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ปัญหาเด็ก

ติดเกมท่ีว่ารุนแรงและเร้ือรังแล้ว เมื่อเข้าสู่ยุคเม

ตาเวิร์สท่ีสามารถทำาให้ผู้คนหลุดเข้าไปอยู่ในโลก

เสมือนจริงได้อย่างเต็มตัวแล้ว ย่ิงพบว่าจะทวีความ

รุนแรงได้มากกว่า ท่ีน่าเป็นห่วงมากท่ีสุดคือ ผลกระ

ทบต่อสุขภาวะจากการเปล่ียนแปลงฮอร์ โมนทาง

อารมณ์ (stress hormone) ท่ีย่ิงจะทำาให้เด็กและ

กลุ่มเปราะบางเกิดความก้าวร้าว หรือซึมเศร้า ซ่ึง

จะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรม จากการ

เสพติดเกมหรือเชื่อมต่อสังคมในเมตาเวิร์สโดยขาด

การควบคุมดูแลท่ีเหมาะสมซ่ึง “พฤติกรรม” เกิด

จากการทำางานของสมองท่ีนำามาซ่ึงประสบการณ์ 

ความทรงจำา และทัศนคติ สามารถส่งเสริมให้

เป็นไปในทางสร้างสรรค์และเกิดความสมดุล เช่น 

การเล่านิทานโดยใช้สื่อดิจิทัลแต่เพียงเป็นส่วน

ประกอบ โดยไม่ควรปล่อยให้เด็กเรียนรู้แต่เพียง

ลำาพัง โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเด็กเล็กควรมีพ่อแม่

หรือผู้ปกครองคอยเล่าให้ฟัง และพูดคุยกับเด็กด้วย

“การออกแบบเมตาเวิร์สควรสร้างข้ึนด้วย

จิตสำานึกแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม เช่นเดียว

กับการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีจะต้อง

มีการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมและ

สุขภาพก่อนทุกคร้ัง ดังน้ัน เพื่อการเติบโตทาง

เทคโนโลยีท่ีสมดุล ทุกฝ่ายจะต้องร่วมด้วยช่วย

กันในการออกแบบระบบ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบ

การ ผู้บริโภค พ่อแม่ผู้ดูแล รวมท้ังเด็กๆ ท่ีเป็นผู้ใช้ 

จะต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน มีเป้าหมายท่ีสร้างสรรค์ 

และอยู่ภายใต้กรอบแห่งความรับผิดชอบร่วมกัน”

รศ.นพ.อดิศักด์ิกล่าวอีกว่า ในปี 2565 

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

มหาวิทยาลัยมหิดล เตรียมใช้เทคโนโลยีเมตาเวิร์สเป็น

ตัวช่วยประกอบการสร้าง “ศูนย์ฝึกการดูแลเด็กเสมือน

จริง” สำาหรับพ่อแม่มือใหม่ ผู้ดูแลเด็ก คุณครู หรือ

ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กทุกประเภท รวมท้ังเยาวชน 

ในด้านการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ พร้อมกับ

การเรียนรู้ผลกระทบ และการส่งเสริมการเรียนรู้ให้

เกิดการใช้ให้ถูกวิธี ได้มีการปรับปรุงพ้ืนท่ี ณ บริเวณ

ช้ัน 3 ของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ

ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็น “ศูนย์ฝึกการ

ดูแลเด็กเสมือนจริง” ซ่ึงจะมีการใช้ Virtual Reality - VR 

หรือเทคโนโลยีการจำาลองภาพเสมือนจริงแบบ 360 

องศา ด้วยแว่นตา VR และ Augmented Reality - AR 

หรือเทคโนโลยีการผสานโลกเสมือนจริงให้เข้ากับโลก

แห่งความเป็นจริงด้วยซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อม

ต่อต่างๆ มาประกอบเพื่อการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์ต่อไป

“สำาหรับการใช้เทคโนโลยีไอทีในเด็กและ

เยาวชนน้ัน ผู้ใหญ่ควรรับผิดชอบอย่างเต็มท่ีใน

การสร้างส่ิงแวดล้อมหรือระบบนิเวศท่ีปลอดภัยใน

การใช้ไอที สำาหรับเด็กอายุต่ำากว่า 13 ปี และเด็ก

ท่ีอายุมากกว่า 13 ปี ต้องให้ข้อมูลท้ังทางบวกและ

ทางลบโดยไม่ปิดบังและสร้างการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

ทักษะให้เด็กโตกลุ่มน้ีสามารถใช้ไอทีด้วยความรับ

ผิดชอบ รวมท้ังการเรียนรู้เรื่องผลกระทบต่อสุขภาพ 

เน่ืองจากการใช้เทคโนโลยีผิดวิธีควบคู่กันไปด้วย 

ท้ังน้ี เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กทุกประเภทได้เห็นประโยชน์

และโทษของความเจริญทางเทคโนโลยีและประยุกต์

ใช้ในการเล้ียงดูเด็กต่อไปด้วย” รศ.นพ.อดิศักด์ิกล่าว.

ร่วมมือพัฒนาผ้าจากหม่อนไหม • รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี รักษาราชการแทนอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมด้วย ผศ.ภัทรานิษฐ์ สิทธินพพันธ์ 

คณบดี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับนายปราโมทย์ 

ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วย นายศรัญญู พูลลาภ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม 

เพื่อดำาเนินงานด้านวิชาการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

งานบำารุงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับบุคลากร นักศึกษาและ

บุคลากรทั่วไป ณ ห้องประชุมนกยูงสีทอง ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กรมหม่อนไหม.
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11บันเทิง

กเอาข้อความจากคนโพสต์ ในเฟซบุ๊กมาเป็นข่าวก็เป็น

เช่นนี้

บ่าย..ท้ังสื่อหลัก-สื่อออนไลน์ รายงาน.. “กวาง เดียร์ลอง ไป

อยู่ฮอลแลนด์แล้ว เปล่ียนสัญชาติ เปล่ียนชื่อ เร่ิมชีวิตใหม่” ว่อนไปท่ัว

ตกค่ำา..หลังเจ้าตัวโพสต์ชี้แจง สื่อหลัก-สื่อออนไลน์ ต้องรีบ

กลับลำา.. “เดียร์ลองเพิ่งเริ่มต้นเรื่องการย้าย เรื่องขอทุนเรียน เรื่อง

การทำางาน เรื่องหาที่อยู่” กันให้วุ่น!

น่ี..เรียกว่าเอาไว เอาสะใจ เอาอารมณ์ตัวเองผสม แค่เห็นใคร

โพสต์โดนจริตเข้าหน่อยก็รีบนำามารายงานต่อโดยไม่พักกล่ันกรอง..

“ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม” เลยต้องทำางานหนักอยู่ทุกวี่ทุกวัน!

และนั่นก็อีกข่าว.. “สรพงศ์ ชาตรี เป็นมะเร็งสมอง รักษา

ตัวอยู่โรงพยาบาล เจ้าตัวกำาลังใจดี” ซึ่งที่มาที่ไปก็จากการโพสต์

ในเฟซบุ๊ก โดยผู้ที่โพสต์ก็น่าจะแค่แอบได้ยินได้ฟังจากคนอื่นอีกที..

คงไม่ได้เห็น ได้รับรู้จากปากของพี่เอก-คุณสรพงศ์ เป็นแน่!

ที่กล่าวเช่นนี้ เพราะแม้แต่ในข่าวที่สื่อหลัก-สื่อออนไลน์ราย 

งาน คนให้ข่าวต่างออกตัว..ไม่ได้เห็นกับตา เพียงแต่ฟังจากผู้ใหญ่

บ้าง ได้ยินจากคนนั้น-คนนี้บ้างเท่านั้น!

ก็..ทำาให้มองได้ว่า ถ้าคุณสรพงศ์ป่วยจริง เจ้าตัวคงไม่อยาก

ให้เป็นข่าวอึกทึกครึกโครม ขอที่จะรักษาตัวอยู่อย่างเงียบๆ ตาม

ลำาพัง และคนที่ได้พบปะหน้าก็น่าจะได้รับรู้ถึงความต้องการนี้

จึงต่างปิดปากเงียบ ไม่แพร่งพรายออกสู่สาธารณะ แต่ที่สุด

ก็เป็นไปตามสำานวนสุภาษิต “ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิด” ว่าไว้นั่น

แหละ..

การเจ็บป่วยของคนดังอย่างคุณสรพงศ์ ไม่อาจจะปิดได้อีก

ต่อไป!

และเมื่อไหนๆ ก็เป็นข่าวให้เป็นที่ทราบของแฟนหนัง-แฟน

ละครแล้ว สื่อก็น่าจะหาข้อมูล ข้อเท็จจริงมานำาเสนอให้ละเอียด

แบบตรงชัดไปเสียเลย

ถึงขั้นนี้แล้ว คุณสรพงศ์ ก็ดี คุณดวงเดือน จิไธสงค์ ภรรยา

คู่ชีวิตที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา ก็ดี น่าจะยอมเปิดใจบอกเล่าเรื่อง

การเจ็บป่วยแล้วล่ะ!

อย่างไรก็ตาม หากคุณสรพงศ์ยังยึดมั่นในหลัก “สิทธิส่วน

บุคคล” หมายถึงไม่อยากปรากฏตัวหรือเป็นข่าว สื่อก็เห็นจะต้อง

ระมัดระวังในการนำาเสนอ..

เพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของคนป่วยได้!

ส่วนคนที่ออกมาพูดให้ข่าว ผมไม่แน่ใจว่าได้รับอนุญาตจาก

พี่เอก-สรพงศ์รึยัง หากได้รับความยินยอมให้เปิดเผยได้ ก็ควรจะ

พูด-อธิบายให้ชัด อย่าได้อ้ำาๆ อึ้งๆ

หรือถ้าพี่เอกไม่ได้ยินยอมก็ต้องปิดปากเอาไว้ เพราะการพูด

ที่ไม่ชัดเจนจะทำาให้เกิดความสงสัย กังวล ทุกข์ใจของคนที่รัก-ชอบ

ในตัวอดีตพระเอกดังได้

เอาอย่างอดีตดาวร้าย คุณฤทธิ์ ลือชา ที่คนในวงการรู้กันดี

ว่าเป็นเพื่อนสนิท-เพื่อนเลิฟของคุณสรพงศ์ แทบไม่มีใครเคยได้ยิน

เรื่องอาการป่วยของเพื่อนซี้จากปากเขาเลย

นี่..ก็พอจะทำาให้เดาได้ว่าคุณสรพงศ์น่าจะขอร้องเพื่อนเอา

ไว้-เหยียบให้สนิท ฉะนั้นเพื่อความสบายใจของคนป่วย ให้รู้เท่าที่

เป็นข่าวแค่นี้ ไปก่อน

เอาไว้คุณสรพงศ์พร้อมทั้งกายพร้อมทั้งใจเมื่อไหร่ คอยฟัง

จากปากเจ้าตัวจะชัดเจนกว่า และระหว่างนี้ถ้าเผื่อใครแวะผ่าน-

ไปกราบไหว้รูปหล่อหลวงพ่อโต ที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

อยากบอกว่า ช่วยขอพรให้ “คุณสรพงศ์ ชาตรี” ได้หายจาก

โรคร้ายในเร็ววันด้วยเถิด ส่วนผมขอประนมมือที่ตรงนี้..

พี่เอก..หายไวๆ ครับ!.

สรพงศ์กับอาการป่วย

จิ

• “RUSH Fantasy” (รัช 

แฟนตาซี) สัปดาห์น้ีจะพาไปพบกับอีก

หน่ึงนางแบบสุดเซ็กซ่ี ป๊อปป้ี-ชิชาญา 

จิตรโรจน์ สาวสวยหน้าคม หุ่นนาฬิกา

ทราย พร้อมแฟช่ันแนวครอปท็อปสุด

เซ็กซ่ี จะสวยสะกดทุกสายตาหรือไม่ต้อง

ติดตามในรายการ “RUSH Fantasy” 

(รัช แฟนตาซี) เสาร์ท่ี 19 กุมภาพันธ์น้ี เวลา 20.00 น. 

ทางช่อง RUSH Stories กด 203 บนกล่อง 3BB GIGATV 

หรือแฟนเพจเฟซบุ๊ก และยูทูบ RUSH Stories

• ศิลปินเกิร์ลกรุ๊ป “MISS ESAN” น้ำาผ้ึง สริ 

ยา, เมย์ ชฏาภรณ์, มายด์ ชนิกานต์, เปรียบดาว และ 

เฮเลน พิชชาภา 5 สาวไทดอลมิวสิค จีเอ็มเอ็มแกรม

ม่ี กลับมาพร้อมกับความแซ่บคร้ังใหม่กับซิงเกิล “นินจา 

2022” เพลงดังในยุค 90 ต้นฉบับคือ คริสติน่า อากีล่าร์           

มาทำาใหม่ โดยได้ ฮาลีม-วีรยุทธ ชุลีกร เป็นผู้ปรับเนื้อ

ร้องเป็นภาษาอีสานและภาษาไทย โดยมี จิระวัฒน์ 

ปานพุ่ม เป็นผู้ควบคุมการผลิตเพลงและ MV

• ทรูวิชั่นส์จะพาไปฟินกับ 2 นักแสดงหนุ่ม

หล่อจากแดนมังกร “กงจวิ้น” และ “จางเจ๋อฮั่น” ในซี

รีส์ “Word of Honor (นักรบพเนจร สุดขอบฟ้า)” เรื่อง

ราวแนวยุทธภพ ท่ีเหล่าชาวยุทธ์

ต่างต้องการคลังสมบัติลับของ

แผ่นดิน ท่ีว่ากันว่าผู้ใดได้ครอบ

ครองจะเป็นอมตะ โดยต่างแย่ง

ชิงผลึกแก้ว หลิว หลีเจ่ีย กุญแจท่ี

เก่ียวพันกับการเปิดคลังสมบัติลับ

น้ัน แบ่งออกเป็น 5 ช้ิน และแจก

จ่ายให้ 5 สำานักใหญ่สมาคมทะเลสาบแบ่งกันดูแล ห้าม

พลาด ทุกจันทร์-อังคาร เวลา 21.00 น. ทางทรูวิช่ันส์ 

ช่อง True Asian More (120) เร่ิม 21 กุมภาพันธ์น้ี

• แพทริคอนันดา (Patrickananda) หนุ่ม

เลือดไทย-นิวซีแลนด์ ปล่อยซิงเกิลใหม่ “วงกลม” 

เพลงที่ถ่ายทอดชีวิตของใครบางคน ที่วนเวียนอยู่กับ

ความทรงจำาเก่าๆ ที่เคยมีกับใครบางคน จนไม่สามารถ

พาชีวิตมูฟออนได้ โดย แพทริคอนันดา บอกว่าที่มา

ของเพลงนี้ก็คือประสบการณ์ช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตของ

ตัวเอง นอกจากนี้ยังได้ ไอซ์-พาริส อินทรโกมาลย์

สุต มาเป็นผู้ช่วยผู้อำานวยการสร้างอีกด้วย ซึ่งมิวสิก 

วิดีโอ “วงกลม” มีให้ชมแล้วเรียบร้อยที่ Youtube: 

PATRICKANANDA โดยวอร์นเนอร์ มิวสิค.

มักเกิ้ล

นุ่มนักร้องสุดฮอต นิชคุณ หรเวชกุล หรือ นิช

คุณ 2PM เผยชีวิตหลังเป็นคุณลุงของหลานสาว 

พร้อมอัปเดตเรื่องที่แฟนๆ รอคอยการกลับมา

รวมตัวกับเพื่อน 2PM หลังจากห่างหายกันไป 5 ปี ในรายการ

คุยแซ่บ SHOW 

“ไม่ได้กลับมาเมืองไทย 2 ปีแล้ว คิดถึงเมือง

ไทย แล้วก็คิดถึงครอบครัวด้วย กลับมาครั้ง

นี้มีสมาชิกใหม่ในครอบครัวด้วย อยู่ที่

เกาหลีใต้ มีช่วงนึงบินไปถ่ายหนังที่

ฮ่องกง มีจีนด้วย ตอนนี้ก็เป็นคุณลุง 

ยังไม่ได้เจอเลย เพราะผมเพิ่งกลับมา

ได้ไม่กี่วัน กลับมาก็โปรโมตหนังเลย

ยังไม่มีเวลา แล้วก็ไม่อยากให้พาน้อง

ออกมาข้างนอกเพราะยังเด็กอยู่ เดี๋ยว

ไปหาที่บ้าน ต้องรอทำางานให้เสร็จก่อน 

จริงๆ แฟนคลับเรียกผมว่าเป็นลุงตั้งแต่

หลายปีก่อนแล้ว ได้เป็นลุงจริงๆ ความ

รู้สึกมันแปลกๆ นิดนึงที่น้องคนสุดท้องของ

ครอบครัวผมไปก่อนคนแรกเลย แต่งก่อน 

มีลูกก่อน เรา 3 คนที่เหลือก็คนต่อไปจะ

เป็นใคร เพราะเห็นแม่มีความสุขกับหลาน

มาก ใจผมเป็นคนรักชอบอยู่กับเด็ก แต่มัน

มีหลายปัจจัย จะมีลูก มีครอบครัว ต้องเจอ

คนที่ใช่จริงๆ มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆ ที่เจอกัน 

ไม่ถูกกัน เลิกกันได้ ยิ่งมีลูก มีครอบครัว 

ยิ่งต้องคิดให้เยอะกว่านี้

เห่อหลานไหมเหรอ ผมไม่เคยไปซื้อ

เสื้อผ้าเด็กมาก่อน แต่ครั้งนี้ผมคิดว่าจะไป

ซื้อเสื้อผ้าเด็กให้น้องจินเจอร์ ผมคิดว่าซื้อ

ใหญ่ๆ ไปก่อน ของที่ผมแบกกลับมาได้ 

ผมเพิ่งเจอน้องสาวเมื่อวันสองวันที่แล้ว

ทานข้าวด้วยกัน รูปร่างหน้าตาเขายังเป็น

เด็กคนเดิมที่ผมรู้จัก แต่การวางตัว การ

พูดจาเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเยอะเลย อาจจะ

เป็นเพราะความรับผิดชอบที่เขามีมากขึ้น 

เพราะว่าการมีลูกทำาให้ดูเป็นผู้ใหญ่มาก 

มันเห็นได้จากการพูดจา รู้สึกภูมิใจ

และดีใจกับน้องด้วย หวังว่าเฌอ

รีนจะเลี้ยงน้องจินเจอร์มาให้เป็น

คนที่ดีนะคะ

เรื่องวง คือมีช่วงนึง

ที่เพื่อนเข้ากรมไป ช่วงนั้น

ประมาณเกือบ 5 ปี ก็มีกลับ

มาทำางานที่เมืองไทยบ่อยขึ้น 

มีออกโซโลอัลบ้ัมท่ีญ่ีปุ่น ท่ี

เกาหลี ทำางานเด่ียวไป เราคุย

กันมาตลอดว่าเราจะคัมแบ็ก

หลังจากท่ีทุกคนออกมาจาก

กรม เมื่อปีท่ีแล้วเราก็ได้ปล่อย

เพลงคัมแบ็กออกมา มันเป็น

ความรู้สึกท่ีพ่ีน้อง 6 คน เพื่อน

ท่ีสนิทกันมากๆ เหมือนนัดกันไป

กินข้าว มันคือความรู้สึกอย่าง

น้ัน เรา 6 คนรักกันมาก เป็น

เหมือนครอบครัวหน่ึงเลย ไม่

ว่าจะผ่านไปก่ีปี เราไม่ได้หวังว่า

มันจะปังขนาดไหน ทำารายได้

มากน้อยขนาดไหน แต่น่ีคือส่ิงท่ี

ทำาให้พวกเรามีความสุข คือการ

มารวมตัวกัน ทำางานด้วยกัน

แต่ทุกอย่างต้องแคนเซิล

หมดเพราะโควิด เราต้ังใจว่า

คัมแบ็กออกอัลบ้ัมแล้วเราจะ

ทัวร์ทุกๆ ประเทศท่ีเราไปได้ 

เพราะว่าอยากจะไปเจอแฟนๆ 

มาก เพราะห่างหายไป 5 ปี แฟนๆ ก็คิดถึง เราก็คิดถึงแฟนๆ สำาหรับ

ศิลปินการเล่นคอนเสิร์ตเป็นอะไรท่ีสนุกท่ีสุดแล้ว มันมีความสุขครับ

ผม ถ้าไม่ติดโควิดจะมีคอนเสิร์ตแน่นอน แต่ตอนน้ีต้องเบรกไว้ก่อน

ตอนนี้ต้องกลับมาซ้อมเต้น ถ้าจะถามเรื่องอายุไม่เท่าไหร่ครับ 

เราทุกคนในช่วงเวลาที่ไม่ได้เป็นวง ทุกคน

จะดูแลสุขภาพของตัวเองดีมาก แต่สิ่งที่เป็น

ปัญหามากที่สุดเวลาซ้อม บริษัทจะมีกฎไว้ว่า

อยู่ในบริษัทต้องใส่หน้ากากตลอดเวลา มัน

ลำาบากมาก เวียนหัวมาก เพราะต้องเต้นอยู่

กับหน้ากาก 

จะมีคอนเสิร์ต 2PM เร็วๆ นี้ ไหม อัน

นี้ผมไม่สามารถสัญญาได้ว่าจะกลับมาเมื่อ

ไหร่ มันอยู่ที่สถานการณ์ โควิด แต่ละคนก็ยุ่ง

อยู่ในการแสดง เราคุยกันอยู่แล้วว่าถ้ามีเวลา

ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปี เราจะกลับมาเจอกัน รอ

สถานการณ์ดีขึ้น”.

เดบิวต์ • แป๊บ-ณฤทธิ์ ยุวบูรณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น 

จำากัด จัดงาน “CELESTE Debut Showcase” เดบิวต์ 9 เมมเบอร์สาว CELESTE เกิร์ล

กรุ๊ปเบอร์แรกจากค่าย VCM Entertainment โดยมี มีน-พีรวิชญ์ อรรถชิตสถาพร รับหน้าที่

พิธีกร พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ บอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์, เอฟู-ณรงค์ศักดิ์ ศรีบรรฎาศักดิ์

วัชรากรณ์, ก็อป โปสการ์ด, ครูก้อย-สุภาพรรณ ผลากรกุล และครูแบงค์-ชินดนัย ภูวกุล 

ร่วมงาน ณ เซ็นทรัล ไลฟ์ ฮอลล์ ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันก่อน.

ห

งส์ลีย์ เบน-อะเดียร์ กำาลังจะก้าวสู่บทบาทใหม่กับการสวม

บทเป็นตำานานเร็กเก บ็อบ มาร์เลย์ ในหนังชีวประวัติล่าสุด

จากทางพาราเมาต์ พิกเจอร์ส

ตามข่าวจากทาง Deadline มีการเปิดเผยออกมาว่า นักแสดง

ชาวอังกฤษวัย 35 จะได้รับเลือกให้เล่นบทนักดนตรีชื่อดังระดับ

ตำานาน บ็อบ มาร์เลย์ หลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาเคยสวมบทคนดัง

มาแล้วหลายเรื่อง ซึ่งก็รวมถึงบทประธานาธิบดี บารัค โอบามา ใน 

The Comedy Rule หนังดรามาการเมืองของ Showtime และมัล

คอล์ม เอ็กซ์ รัฐมนตรีเชื้อสายแอฟริกัน อเมรกัน มุสลิม ใน One 

Night in Miami 

หนังชีวประวัติ 

บ็อบ มาร์เลย์ เรื่องนี้

จะกำากับโดย เรย์นัล

โด มาร์คัส กรีน ซึ่ง

เคยฝากฝีมือในการ

กำากับหนังเรื่องแรก 

King Richard เมื่อ

ปี 2021 เป็นหนังที่

โฟกัสไปที่เรื่องราว

ของริชาร์ด วิลเลียมส์ 

พ่อของวีนัสกับเซเร               

นา และ King 

Richard ประสบ

ความสำาเร็จอย่างมาก 

ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ถึง 6 สาขา ซึ่งรวมไปถึง

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม และนักแสดงชายยอดเยี่ยมสำาหรับ วิลล์ สมิธ

สำาหรับ บ็อบ มาร์เลย์ ตำานานเร็กเก เสียชีวิตไปเมื่อปี 1981 

ด้วยโรคมะเร็ง เมื่ออายุ 36 ปี และสำาหรับหนังเรื่องนี้จะได้ ริตา 

มาร์เลย์ ภรรยาของเขา รวมถึง เซเดลลา มาร์เลย์ ลูกสาว กับซิกกี 

มาร์เลย์ ลูกชาย จะมาร่วมทำาหน้าที่่โปรดิวเซอร์ในกองถ่ายด้วย

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า ผู้บริหารของพาราเมาต์และกรีนได้เห็น

การทดสอบนับไม่ถ้วน และได้เจอกับนักแสดงที่เล็งบทนี้ ไว้หลายคน 

แต่ในช่วงสัปดาห์หลังๆ มานี้ เบน-อะเดียร์ เริ่มที่จะฉายแววว่าเป็น

ตัวเต็งสำาหรับบทนี้แล้ว ก่อนที่จะคว้าบทนี้ ไปได้ในท้ายที่สุด

คิงส์ลีย์ ในเร็วๆ นี้ ก็จะมีผลงานทางจอยักษ์อีกเรื่องสำาหรับปี 

2022 หลังจากที่ได้รับเลือกให้แสดงร่วมกับ ซามูเอล แอล.แจ็กสัน 

เตรียมเดบิวต์ในจักรวาลมาร์เวลบ้าง

แต่เขาจะไปรับบทเป็นวายร้ายใน Secret Invasion ซึ่งเป็น

ซีรีส์ที่คาดว่าจะไปลง Disney+ ในช่วงปลายปี เป็นภาคต่อโดยตรง

จาก Captain j Marvel ปี 2019 ซึ่งซามูเอลเล่นเป็นเอเยนต์ 

S.H.I.E.L.D. ตอนยังหนุ่ม

โดย Secret Invasion เนื้อหาเกี่ยวกับเอเลียน ที่แปลงร่างได้ที่

รู้จักกันในชื่อ Skrulls 

ซึ่งแทรกซึมอยู่ในทุก

มุมของสรรพชีวิต

บนโลก.

คิ

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

‘คิงส์ลีย์’ได้เป็น‘บ็อบ มาร์เลย์’

ในหนังชีวประวัติตำานานเร็กเก 

‘นิชคุณ’ยิ้มรับตำาแหน่งคุณลุง 

พร้อมอัปเดตการกลับมาของ2PM

‘โด้’โว‘ปีศาจแดง’แบ็กออนแทร็ก! 

คริสเตียโน โรนัลโด ยุติ

การรอคอยการทำาประตูที่

ยาวนานที่สุด นับตั้งแต่เคยเกิด

ขึ้นมาแล้วเมื่อฤดูกาล 2008-09 

ด้วยการจบสกอร์อย่างสวยงาม

เด็ดขาด ให้แมนเชสเตอร์ 

ยูไนเต็ดเอาชนะไบรท์ตันไป

หวุดหวิด เมื่อคืนวันอังคาร

ทีม “ปีศาจแดง” ลงเตะ

ในบ้านของตัวเอง แต่ก็มีปัญหา

ในการรับมือทีม “นกนางนวล” 

ที่ทำาได้ดีกว่าอย่างชัดเจนในช่วง 

50 นาทีแรก แต่ประตูแรกของเกมจากโรนัลโดในนาทีที่ 51 ช่วย

ให้ทีมเจ้าบ้านพลิกโฉมหน้าของเกมกลับมา ก่อนที่สกอร์จะมาขาด

เอาในช่วงทดเวลาบาดเจ็บจากบรูโน เฟร์นานเดซ นาทีที่ 90+7

หลังอัดอั้นมานาน ยิงไม่ได้มา 6 นัดก่อนหน้านี้ โรนัลโด

ในวัย 37 โพสต์ลงอินสตาแกรมทันทีด้วยความสะใจว่า “Back 

on track! Nobody gives up and there’s only one way to 

get back on track: hard work, team work, serious work. 

Everything else is just 

noise. Let’s go Devils!’ 

ประมาณว่าตอน

นี้ ทีมปีศาจแดงกลับสู่

เส้นทางลุ้นท็อปโฟร์ได้

แล้ว ไม่มีนักเตะในทีม

คนไหนยอมแพ้ ทาง

เดียวที่จะกลับมาสู่เส้น

ทางได้คือ การทำางาน

ให้หนัก จริงจัง และทีม

เวิร์ก 

สำาหรับกองหน้า

วัย 37 โดนวิจารณ์หนักขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์มานี้ หลังจากที่ไม่

สามารถนำาแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เก็บผลการแข่งขันที่ต้องการ

ได้ในลีก จนถูกพุ่งเป้าว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักทีมที่ฟอร์มแย่

หลังจากเห็นประตูนี้ หลายคนต้องยอมรับว่า “Form is 

temporary Class is Permanent”.

interthaipost69@gmail.com

บ็อบ มาร์เลย์



12 ขาวประชาสัมพันธ

ขาลคํารามความสุข     โอลิวิเยร บรง ประธานเจาหนาที่บริหาร กลุมหางสรรพสินคา 

ในเครือเซ็นทรัล  รีเทล จัดพิธีเปดงานฉลองตรุษจีนปขาลสุดตระการตา “Central The Roaring 

Chinese New Year 2022” เฮงสนั่นตลอดป ฤกษดีรับปเสือ ครั้งนี้ยิ่งใหญกวาทุกป เน� อง

ดวยครบรอบ 75 ป หางเซ็นทรัลที่อยูคูคนไทยมาอยางยาวนาน เนรมิตหางสรางบรรยากาศ

คึกคัก สงเสือมหามงคลคํารามพรความสุขทั่วทั้งหางเซ็นทรัลในรูปแบบปอบอารตสะทอน

วัฒนธรรม Classical Chinese Culture อันเปนเอกลักษณของคนไทยเชื้อสายจีน ภายใตคอน

เซ็ปตปเสือพลังน้ํา โดยมี เฌอปฐน กิตติพรวริษฐ และ ศุภศิษฏ จงชีวีวัฒน มารวมงานดวย 

ที่หางเซ็นทรัลแอทเซ็นทรัลเวิลด 

สถานการณของโรค

โควิด-19 ยังคงระบาดตอเน� อง 

จากสายพันธุเดลตา สูสาย

พันธ ใหม โอไมครอน ซึ่ง

ลาสุดไดพัฒนาเปน สายพันธุ

โอไมครอน AB.2 พบผูติด

เชื้อสะสมทั่วโลกกวา 363 

ลานคน และมีผูเสียชีวิต

สะสมกวา 5.6 ลานคน 

โดยพบการระบาดถึง 96 

ประเทศทั่วโลก ซึ่งปจจุบัน

การการตรวจโควิดดวยชุด

ตรวจเบื้องตนแบบ ATK 

และตรวจอีกครั้งดวยชุดตรวจแบบ RT-PCR 

เม� อพบวามีผลเปนบวก เพ� อความถูกตอง

และแมนยํา

กลุม บริษัท ไบโอซายน แอนิมัล เฮลธ 

จํากัด (มหาชน) หรือ BIS บริษัทไบโอเทคชั้น

นําของไทย ไดพัฒนาชุดตรวจโควิด แบบ RT 

PCR มาตรฐานกระทรวง

สาธารณสุข เปนรายแรก

ของไทย ที่ชวยแกปญหา

ขาดแคลนชุดตรวจ ลดการ

นําเขา ซึ่งยอดขายชุดตรวจ

โควิด RT PCR ยังคงเติบโต

เพิ่มขึ้นอยางตอเน� อง หลัง

จากเริ่มจําหน�ายใหกับโรง

พยาบาลและหองแล็ปปฏิบัติ

การตางๆ ทั่วประเทศ ตั้งแต

เดือนกันยายน 2564 จนถึง

ปจจุบัน

นสพ.ธนวัฒน คง

เจริญสมบัติ ประธานเจาหนาที่บริหาร

บริษัท ไบโอซายน แอนิมัล เฮลธ จํากัด

(มหาชน) เปดเผยวา “ในปท่ีผาน กลุมบริษัทฯ 

ประสบความสําเร็จในการพัฒนาและผลิต

ชุดตรวจโควิด-19 แบบ Real Time PCR 

เปนรายแรกของไทย โดยผลิตภัณฑของบริษัทฯ 

ไดรับอนุญาติจากองคการอาหารและยา 

กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตเดือนกันยายน 

2563 และมีการใชจริงในโรงพยาบาล และ

หองแล็ปปฏิบัติการชั้นนําตางๆ ดวยคุณภาพ

สูงไดมาตรฐาน ราคาคุมคา ลดการพึ่งพา

การนําเขาจากตางประเทศได และแกปญหา

การขาดแคลนชุดตรวจในประเทศไดเปนอยางดี

“ในปจจุบันนักวิทยาศาสตร ไดชี้วา

โรคโควิด-19 อยางสายพันธุ โอไมครอน อาจ

จะไมรุนแรงเทาสายพันธตางๆ ที่ผานมา แต

พบวามีการแพรกระจายไดงายและรวดเร็ว

มากขึ้น และนอกจากเชื้อโควิดจะทําใหคน

ติดเชื้อและเปนพาหะ ก็ยังพบการรายงานถึง

เชื้อที่ปนเปอนไปกับสินคาตางๆ โดยเฉพาะ

อาหารแชแข็งและผลไมซึ่งถือเปนหนึ่งใน

สินคาสงออกหลักของประเทศไทย อีกทั้ง

ประเทศตางๆ เริ่มกําหนดมาตราการกําหนด

ใหมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในสินคานํา

เขาโดยวิธี RT-PCR  เพ� อลดควบคุมการแพร

ระบาดและนําเชื้อเขาสูประเทศ โดยเฉพาะ

ประเทศจีน อาจสงผลกระทบตอการสงออก

ของไทยได

“กลุมไบโอซายนเล็งเห็นถึงความ

สําคัญและความจําเปนของชุดตรวจจึงได

ไบโอซายน (BIS) พัฒนาชุดตรวจโควิด 

RT PCR โดยคนไทย ตอยอดขยายตลาดสูสินคาสงออก

มีการพัฒนานวัตกรรมชุดตรวจ แบบ Real 

Time PCR อยางตอเน� อง ขยายไปสูการ

ตรวจวิเคราะหสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 

ปนเปอนในบรรจุภัณฑและอาหารไดอีกดวย  

และการพัฒนานวัตกรรมนี้ทําใหชุดตรวจ 

RT-PCR Angentex COVID-19 ของกลุม

ไบโอซายน ไดรับรางวัล The International 

Innovation Awards 2021 รางวัลระดับโลก

ท่ียกยองและใหการยอมรับนวัตกรรมท่ีโดดเดน 

กลุมไบโอซายนไมหยุดที่จะพัฒนานวัตกรรม

ใหมๆ ดานไบโอเทคเพ� อชวยแกไขและ

ปองกันปญหาดานสาธารณสุขของไทยและ

ของโลก อีกทั้งยังตองการชวยภาครัฐและ

ภาคเอกชนในการลดค่าใช้จ่ายของในเรื่อง

ตนทุนการนําเขา และลดการขาดดุลทางการ

คาของประเทศไทย”

บริษัท ไบโอซายน แอนิมัล เฮลธ 

จํากัด (มหาชน) (BIS) พรอมที่จะพัฒนาและ

กาวไปสูหนึ่งในผูนําอุตสาหกรรมไบโอเทค

ของประเทศไทย โดยมุงหวังที่จะสงตอสินคา 

บริการ รวมถึงเทคโนโลยีที่มีคุณคา สามารถ

ตอบสนองความตองการไดอยางตรงจุด เพ� อ

ชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรไทย

ใหดีขึ้นอยางยั่งยืน

บีมี บาย วาโก สนับสนุนสปอรตบรา นักกีฬาทีมชาติไทย     บีมี บาย วาโก  โดยบริษัท ไทย

วาโก จํากัด (มหาชน) ผูผลิตและจัดจําหน�ายแบรนดชุดชั้นใน สนับสนุนผลิตภัณฑสปอรตบรา 

B’me BE Sport และกางเกงชั้นใน สําหรับนักกีฬาระดับทีมชาติไทย และระดับอุดมศึกษา

สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล นําโดย เศรษฐนนท 

กุลเสน ผูชวยผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ และ สิริรัตน มุงเจริญ ผูจัดการ

แผนกสินคาและผลิตภัณฑบีมี บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) เพ� อรวมเปนสวนหนึ่งที่ชวย

สงเสริมความสามารถดานการกีฬาในมิติตางๆ ดวยชุดกีฬาที่มีคุณสมบัติยืดหยุน ชวยใหการ

เคล� อนไหวมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมี ผศ.ถาวร กมุทศรี รองคณบดี วิทยาลัยวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล และ สุรศักดิ์ เกิดจันทึก ผูอํานวยการกองทดสอบ

สมรรถภาพนักกีฬาแหงประเทศไทย เปนผูรับมอบ ณ การกีฬาแหงประเทศไทย 

เคบี เจ แคปปตอล ฉลองการดําเนินงานครบรอบ 1 ป ตั้งเปาขึ้นแทนท็อปเทน Non Bank 

ไทยภายในป 2565     วอนซอค จ็อง ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท เคบี เจ แคปปตอล 

จํากัด (ที่ 5 จากซาย) แบรนดยักษใหญเกาหลีใต ฉลองการดําเนินงานครบรอบ 1 ป ใน

ประเทศไทยสําเร็จในปแรก ปลอยสินเช� อเพ่ิมจากเดิมถึงสองเทาจากการนําระบบ HQ Global 

Capital ของเกาหลีมาใช พรอมเปดศักราชใหมป 2565 รุกออกบัตรเงินสดเจาะลูกคาใหม 

อนุมัติไดทันที ดอกเบี้ย 0% ในเดือนแรก หวังเพิ่มสินเช� อใหมอีกสองเทา และตั้งเปาขึ้นสูท็อป

เทน Non Bank ไทยใน 5 ป

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๗๙/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นางสาวพิยดา ทองคําพันธ กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือ

กรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท)

หมาย 

เหตุ

๑ เงินสด - นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๕๐๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๔ สิงหาคม 

๒๕๖๔)

-

๒ สมารทโฟน ยี่หอไอโฟน รุน XR สีขาว 

หมายเลขประจําเคร� อง ๐๘๔-๐๘๒-

๘๔๘๕

๑ 

เคร� อง

นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๘,๐๐๐ บาท (ณ 

วันที่ ๑ ตุลาคม 

๒๕๖๔)

-

๓ สมารทโฟน ยี่หอไอโฟน รุน ๑๑ 

หมายเลขประจําเคร� อง ๐๙๔-๕๕๑-

๑๕๔๔

๑ 

เคร� อง

นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๒๕,๐๐๐ บาท (ณ 

วันที่ ๑ ตุลาคม 

๒๕๖๔)

-

๔ ที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๕๑๖๔๑ เลขที่ดิน 

๕๗๑ หนาสํารวจ ๑๓๓๔๓ ตําบลบางรัก

นอย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด

นนทบุรี เนื้อที่ประมาณ ๕๙ . ๙/๑๐ 

ตารางวาพรอมสิ่งปลูกสราง เลขที่ 

๘๙/๒๓๘ หมูที่ ๖ ตําบลบางรักนอย 

อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

- นางสาว

อังคณา 

เภตระกูล 

และนาย

นรบดี 

จันทรหวร

๖,๗๐๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วันที่ ๙ 

เมษายน ๒๕๖๔)

-

๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขา

แม็คโคร จรัญสนิทวงศ เลขที่บัญชี 

๐๒๘๑๒๕๐๕๑๕ ช� อบัญชี นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

- นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๔,๙๘๘.๙๖ บาท 

(ณ วันที่ ๗ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล 

รัตนาธิเบศร เลขที่บัญชี 

๐๕๔๓๒๐๘๗๔๔ ช� อบัญชี 

นางสาวพิยดา ทองคําพันธ

- นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๓๗๗,๘๑๗.๕๕ 

บาท (ณ วันที่ ๗ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล ปนเกลา 

เลขที่บัญชี ๙๐๙๐๗๑๔๒๖๓ ช� อบัญชี 

นางสาวพิยดา ทองคําพันธ 

- นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๘,๕๖๓.๑๕ บาท 

(ณ วันที่ ๗ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล 

ปนเกลา เลขที่บัญชี ๒๖๔๒๗๔๑๙๘๓ 

ช� อบัญชี นางสาวพิยดา ทองคําพันธ

- นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๒๕๘.๐๔ บาท (ณ 

วันที่ ๗ กันยายน 

๒๕๖๔)

-

๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขา

แม็คโคร จรัญสนิทวงศ เลขที่บัญชี 

๐๒๒๘๔๔๐๘๒๕ ช� อบัญชี นายนรบดี 

จันทรหวร

- นายนรบดี 

จันทรหวร

๑๘,๕๘๒.๑๓ 

บาท (ณ วันที่ ๗ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๑๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาสถานีขนสงฯ 

(ถ.บรมราชชนนี) เลขที่บัญชี 

๙๘๓๗๓๘๘๓๘๒ ช� อบัญชี นางสาว

อังคณา เภตระกูล

- นางสาว

อังคณา 

เภตระกูล

๒๙๖,๙๗๐.๓๙ 

บาท (ณ วันที่ ๗ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑๐ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๗,๙๔๐,๑๘๐.๒๒ บาท (เจ็ดลาน

เกาแสนส่ีหม� นหน่ึงรอยแปดสิบบาทย่ีสิบสองสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนางสาวพิยดา ทองคําพันธ กับกับพวก

(นายเนติพัชญ ธามณี)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

พันตํารวจโท 

(ธีรพงษ ดุลยวิจารณ)             

ตําแหน�ง ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสืบสวนสอบสวนทางการเงิน 

ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกองคดี ๔ 

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่ 

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๗๕/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นางสาววิพรรณ จะม� อ กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือ

กรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท)

หมายเหตุ

๑ เงินสด - นางสาว

วิพรรณ 

จะม� อ

๓๕,๗๒๑.๐๑ บาท 

(ณ วันท่ี ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

-

๒ ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 

๖๓๕๔๔ เลขที่ดิน ๔๕๙ หนา

สํารวจ ๗๖๗๒ ตําบลปาตึง 

อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 

เนื้อที่ประมาณ ๑ ไร ๒ งาน  

- นางสาว

วิพรรณ 

จะม� อ

๑๓๐,๐๐๐ 

บาท(ณ วันที่ ๑๓ 

กรกฎาคม ๒๕๖๑)

-

๓ ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลข

ที่ ๓๘๗๔๐ เลขที่ดิน ๖๔ หนา

สํารวจ ๔๐๘๙ ตําบลปาตึง 

อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 

เนื้อที่ประมาณ ๖ ไร ๒ งาน ๖๘ 

ตารางวา

- นางสาว

วิพรรณ 

จะม� อ

๑,๓๓๔,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๘ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

ติดจํานอง

ธนาคาร

กสิกร

ไทย จํากัด 

(มหาชน)

๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขา

เทสโก โลตัสแมจัน เลขที่บัญชี 

๗๕๗๐๐๘๓๔๔๙ ช� อบัญชี 

นางสาววิพรรณ จะม� อ

- นางสาว

วิพรรณ 

จะม� อ

๕๔๐,๒๙๘.๙๘ 

บาท (ณ วันที่ ๑๐ 

กันยายน ๒๕๖๔

-

๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาแมสาย เลขที่บัญชี 

๕๐๕๐๓๕๙๔๕๗ ช� อบัญชี 

นางสาววิพรรณ จะม� อ

- นางสาว

วิพรรณ 

จะม� อ

๔,๓๖๖.๓๙ บาท 

(ณ วันที่ ๑๓ 

กันยายน ๒๕๖๔) 

-

๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขา

เซ็นทรัลพลาซาเชียงราย เลขที่

บัญชี ๐๒๐๑๖๒๓๕๑๐ ช� อบัญชี 

นางสาววิพรรณ จะม� อ

- นางสาว

วิพรรณ 

จะม� อ

๑๔๗,๗๑๐.๒๔ 

บาท (ณ วันที่ ๑๐ 

กันยายน ๒๕๖๔) 

-

๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขา

เซ็นทรัลพลาซาเชียงราย เลขที่

บัญชี ๐๔๙๘๔๖๒๔๑๓ ช� อบัญชี 

นางสาววิพรรณ จะม� อ

- นางสาว

วิพรรณ 

จะม� อ

๑,๙๒๘,๔๓๗.๕๒ 

บาท (ณ วันที่ ๑๐ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขา

เซ็นทรัลพลาซาเชียงราย เลขที่

บัญชี ๐๓๘๑๕๒๔๔๔๒ ช� อบัญชี 

นายวิสุทธิ์ ชีวินเนติรักษ และ

นางสาววิพรรณ จะม� อ

- นายวิสุทธ์ิ 

ชีวินเนติรักษ 

และนางสาว

วิพรรณ 

จะม� อ

๑,๑๗๑,๑๘๕.๘๑ 

บาท (ณ วันที่ ๑๐ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขา

เซ็นทรัลพลาซาเชียงราย เลขที่

บัญชี ๐๔๖๘๒๓๔๔๒๔ ช� อบัญชี 

นายวิสุทธิ์ ชีวินเนติรักษ และ

นางสาววิพรรณ จะม� อ

- นายวิสุทธ์ิ 

ชีวินเนติรักษ 

และนางสาว

วิพรรณ 

จะม� อ

๑๕๑,๔๐๘.๔๔ 

บาท (ณ วันที่ ๑๐ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๙ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๕,๔๔๓,๑๒๘.๓๙ บาท (หา

ลานส่ีแสนส่ีหม� นสามพันหน่ึงรอยย่ีสิบแปดบาทสามสิบเกาสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนางสาววิพรรณ จะม� อ กับพวก

(นายสุวิจักขณ ธรรมชัยพจน)             

ผูอํานวยการกองคดี ๑ 

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่ 

รอยเอก

(ณัฐเศรษฐ คชเดช)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายกิติบดี จุมปูโล)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายชนรรค ผสมทรัพย)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายสุธิศักดิ์ สุมน)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ

รองหัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายสุธิศักดิ์ สุมน)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ

รองหัวหนาพนักงานเจาหนาที่

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ

รองหัวหนาพนักงานเจาหนาที่

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๗๗/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู สํานักงาน

อัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสิน

ของ นายเจษฎากร เหลาเรือน กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ 

วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว 

ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและ

เอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน หมายเหตุ

๑ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๓๒๘๐๐ เลขท่ีดิน 

๕๑ หนาสํารวจ ๒๐๗๑ ตําบลนาแวง 

อําเภอเขมราฐจังหวัดอุบลราชธานีเน้ือท่ี 

๒ ไร ๒ งานพรอมส่ิงปลูกสราง

- นายชาตรี 

เหลาเรือน

๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๐ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

ติดจํานอง 

ธนาคารเพ� อ

การเกษตร

และสหกรณ

การเกษตร

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑ รายการ ราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองลานสองแสนบาท

ถวน) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายเจษฎากร เหลาเรือน กับพวก

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูอํานวยการกองคดี ๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นางสาวนัฐฎาพร เอื้อเฟอ)

นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

พนักงานเจาหนาที่

(นางสาวนัฐฎาพร เอื้อเฟอ)

นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

โรงแรมแคนทารี ฮิลส เชียงใหม ใหการตอนรับอนุทิน ชาญวีระกูล     เศรษฐพงศ วรรธนะกุล 

ผูจัดการทั่วไป โรงแรมแคนทารี ฮิลส เชียงใหม ใหการตอนรับ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ในโอกาสใหเกียรติเขาพัก ณ 

โรงแรมแคนทารี ฮิลส เชียงใหม หนึ่งในโรงแรมที่ผานมาตรฐานทองเที่ยวปลอดภัยดานสุข

อนามัย (SHA Plus+) ภายใตการควบคุมดูแลของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย และไดรับ

การรับรอง "Safe Travels" จากสภาการเดินทางและการทองเที่ยวโลก

โรงพยาบาลธนบุรี จับมือ กระทรวง

เกษตรและสหกรณ กรุงเทพมหานครฯ เขต

บางกอกนอย การยางแหงประเทศไทย และ

มูลนิธิ ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช ใหบริการฉีด

วัคซีนไฟเซอรเข็ม 3 โดยไมมีคาใชจายแก

ประชาชน ในวันจันทร – วันเสาร เวลา 

13.00 - 16.00 น. จํานวนวันละ 300 โดส 

จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565

กวา 2 ปที่ โรงพยาบาลธนบุรี ไดเดิน

หนาใหบริการประชาชนจากสถานการณ

โรคระบาด COVID - 19 มาอยางตอเน� อง 

ทั้งการตรวจหาเชื้อ การรับรักษาผูปวย ไป

จนถึงชวยภาครัฐกระจายฉีดวัคซีนเพ� อความ

ปลอดภัยใหกับประชาชน อีกทั้งยังใหการ

ร.พ.ธนบุรี จับมือกระทรวงเกษตรฯและการยางแหงประเทศไทย

ใหบริการฉีดไฟเซอรเข็ม 3 แกประชาชน โดยไมมีคาใชจาย

สนับสนุนภาครัฐในการจัดตั้ง Hospitel และ

โรงพยาบาลเฉพาะกิจรองรับผูปวยติดเชื้อ 

COVID – 19 เพ� อบรรเทาปญหาขาดแคลน

เตียงผูปวย

โครงการลาสุด ไดรวมมือกับกระทรวง

เกษตรและสหกรณ กรุงเทพมหานครฯ เขต

บางกอกนอย การยางแหงประเทศไทย และ

พันธมิตร ใหบริการฉีดวัคซีนไฟเซอรเข็ม 3 

โดยไมมีคาใชจาย เน� องจากขอมูลจากองคการ

อนามัยโลกระบุวา วัคซีน COVID - 19 เข็มกระตุน

เปนทางเลือกท่ีไดผลมากท่ีสุด จนกวาองคการ

อนามัยโลกจะประกาศวาการระบาดของ 

COVID - 19 ยุติลงแลว

นพ.ศิริพงศ เหลืองวารินกุล ผูอํานวยการ 

โรงพยาบาลธนบุรี กลาววา 

โรงพยาบาลมีหนาที่ ใน

การดูแลชุมชนที่อยู ใกล

กับโรงพยาบาลให ไดรับ

วัคซีนปองกัน COVID – 19 

เพื่ อสร้ างภูมิคุ้ มกันหมู่  

กอนหนาท่ีจะมี COVID – 19 

โรงพยาบาลมีความรวม

มือกับชุมชนขางเคียงทั้ง

สวนราชการ โรงเรียน 

และวัดอยูแลว เม� อมีโรค

ระบาดโรงพยาบาลไดลง

พ้ืนท่ีฉีดวัคซีนโควิดใหกับชุมชนรอบๆ โรงพยาบาล

นับหม� นโดส โรงพยาบาลพรอมเปนสวนหนึ่ง

ของชุมชนในการรับผิดชอบตอสุขภาพของพ่ี

นองชาวบางกอกนอย บางพลัด และพ้ืนท่ีใกลเคียง

นอกจากน้ี โรงพยาบาลยังใหความสําคัญ

กับผูสู งอายุติดเตียงให ไดรับวัคซีนเชน

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร (Thammasat School of 

Engineering หรือ TSE) ขอเชิญชวนคน

รุนใหมที่สนใจการเรียนตอดานวิศวกรรม 

อินเตอร และหลักใชภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร 

ในโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สองสถาบัน (Twinning Engineering Programmes) 

หรือ TEP และ โครงการหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ คณะ

วิศวกรรมศาสตร (Thammasat English 

Programme of Engineering) หรือ TEPE 

พรอมโอกาสที่ออกแบบได อาทิ การเรียนตอ

กับมหาวิทยาลัยชั้นนําระดับโลก การฝกงาน

ในตางประเทศ และการรับทุนการศึกษา

อีกมากมาย โดยโครงการพิเศษ หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ (TEP-TEPE) เปดรับสมัคร

นักศึกษาใหมในระดับปริญญาตรีแลวตั้งแต

วันนี้เปนตนไป ผูสนใจติดตามรายละเอียด

การรับสมัครในโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

(TEP-TEPE) ของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ไดที่ www.engr.tu.ac.th และ 

Facebook Fanpage ของ TSE ที่ www.

facebook.com/ENGR.THAMMASAT

หองอาหารจีนหยก โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด 

จัดเมนูราคาพิเศษกับ “เปดปกกิ่ง” เพียง 999 

บาทถวน (จากปกติ 1,742 บาท) เสิรฟพรอม

แผนแปงท่ีนุมกําลังดีสําหรับหอ (สูตรดิเอมเมอรัลด)  

แตงกวา  หอม และซอสราด  ทานกับสวนหนังเปด

ที่กรอบ หอมกรุนจากเตายาง สวนเนื้อเปด

สามารถสั่งทําเมนูได 1 อยาง ตั้งแตวันนี้-31 

มีนาคม สํารองโตะลวงหนาไดที่โทร.0-2276-

4567 ตอ 8429 หรือ ไลน @theemeraldhotel 

หรือ www.facebook.com/yoktheemerald

เม� อชวงปลายปท่ีผานมา คุณเอ-นนทกานต 

ทัพพะรังสี อึง เดินทางไปลอนดอน ประเทศ

อังกฤษ ครั้งนี้ ไปอยูนานนับเดือน แมเวลา

สวนใหญจะหมดไปกับการดูแลลูกสาว ลูกชาย  

แตก็ยังทํางานขามประเทศแบบไมมีหยุด 

โดยเฉพาะกับโปรเจ็กตลาสุด ในการพัฒนา

เว็บไซตเมซอง แบรเช ของประเทศไทยโฉมใหม 

เพ� ออํานวยความสะดวกใหแฟนคลับไดชอป

อยางเพลิดเพลิน ไมตางจากบินตรงไปชอป

ที่ปารีส แตขอกระซิบวาบุคคลที่อยูเบื้องหลัง

คือ มืออาชีพดานไอทีอยางคุณสามีนี่เอง ที่

คอยชวยไมหางในบรรยากาศแสนโรแมนติก 

จนโปรเจ็กตลุลวงกอนวาเลนไทนพอดี แฟน

คลับตามไปใหกําลังใจกันไดที่ www.maison-

bergerthailand.com

ศูนยการคาจังซีลอน ปาตอง ภูเก็ต 

ชวนส่งต่อความรักผ่านเครื่องดื่มเมนูพิเศษ 

“P.S. I love You” จากราน คาเฟ อเมซอน 

(Cafe Amazon) กับ 2 เมนูเคร� องด� ม “Iced 

Strawberry White Mocha” กาแฟเขมขน

แบบฉบับคาเฟ อเมซอน ผสมกลิ่นหวาน

กลมกลอมของไวทช็อกโกแลต ตัดดวยความ

เปรี้ยวอมหวานของสตรอวเบอรรีสควอซ 

ทําใหไดเมนูกาแฟรสชาติไมเหมือนใคร และ

เมนู “Iced Dark Choc Strawberry Fudge” 

ดารกช็อกโกแลตสุดเขมของคาเฟ อเมซอน 

จับคูกับครีมสตรอวเบอรรีนุมละมุนลิ้น ให

รสชาติเขมขน ตามดวยรสเปรี้ยวอมหวาน ที่

ใครไดชิมแลวก็ตางตกหลุมรัก ในราคาพิเศษ

แกวละ 65 บาท มาเติมความหวานเพิ่ม

ความฟนกับเคร� องด� มเมนูพิเศษ “P.S. I love 

You” ไดแลววันนี้ -31 มีนาคม ที่รานคาเฟอ

เมซอน (Cafe Amazon) ทุกสาขาและสาขา

ปาตอง จังหวัดภูเก็ต ที่ชั้นG โซนชิโนภูเก็ต 

ศูนยการคาจังซีลอน ปาตอง ภูเก็ต สามารถ

ติดตามหรือสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่

นรานคาภายในศูนยการคาเพิ่มเติมไดที่ Line 

Official Account: @Jungceylon และ Face-

book Fan Page: Jungceylon

ซีคอนสแควร ชวนคนไมมีคูมาคึกคัก

ในงาน “โดนเทแตยังเทอยู”  ในชวงเทศกาล

แหงความรัก  พบกับกิจกรรมโดนใจมากมาย 

อาทิ ระบายอารมณกับคนรักเกา วาดรูป

แฟนเกาพรอมเปนเปา, ไมแครพรอมเปดใจ

โปรโมทตัวเอง ขึ้นจอ LED, อานคําปลอบใจ 

สายเศราที่ยังไมมูฟออน, ที่พึ่งทางใจกับ 8 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สําหรับขอพรความรัก ฯลฯ 

เพลิดเพลินกับการฟงดนตรีสด บรรเลง

บทเพลงแหงรักสุดโดนใจ ไมมีคูก็มีความสุข

สนุกได ในงาน “โดนเทแตยังเทอยู”  ระหวาง

วันที่ 11 - 20 กุมภาพันธ ณ ลานน้ําพุ ชั้น1 

ศูนยสรรพสินคา ซีคอนสแควร ศรีนครินทร   

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

เดียวกัน โดยไดจัดหน�วยฉีดวัคซีนเคล� อนที่ 

โดยใชรถฉุกเฉิน หรือรถ Ambulance เพ� อ

ออกไปฉีดวัคซีนใหกับผูสู งอายุติดเตียง 

เน� องจากคนกลุมน้ีไมสะดวกในการเดินทางไป

ฉีดวัคซีนตามสถานท่ีตางๆ และหากติด COVID 

– 19 จะมีโอกาสเปนปอดบวมซ่ึงเปนอันตราย

ถึงชีวิตได โดยญาติสามารถแจงความประสงค

มาท่ีรพ.เพ� อนัดวันและเวลาในการฉีดได

นายเฉลิมชัย ศรีออน รมว.กระทรวง

เกษตรและสหกรณ กลาววา โครงการ

ฉีดไฟเซอรเข็มสามที่ทางกระทรวงฯ และ

หน�วยงานภาครัฐไดจับมือกับบริษัท ธนบุรี 

เฮลทแครฯ เพ� อฉีดวัคซีนใหกับประชาชน

ในละแวกดังกลาว โดยใชการยางแหงประเทศไทย

เปนสถานที่ฉีด เพ� อรณรงคใหพี่นองคนไทย

ลดอัตราการเสียชีวิต และการฉีดวัคซีนครบ

ทุกคนจะชวยใหเกิดภูมิคุมกันหมูไมวาสาย

พันธุใดก็สามารถปองกันได จึงอยากเชิญชวน

ใหประชาชนในละแวกดังกลาวลงทะเบียน

ล่วงหน้าผ่านผู้นําชุมชนเพื่อจองฉีดวัคซีน 

หรือจะ Walk-in เขามาก็ไดเชนกัน

SKECHERS (สเก็ตเชอรส) แบรนด

กีฬาและไลฟสไตลชั้นนําสัญชาติอเมริกัน 

เปดตัวคอลเลคชั่นลาสุด Varsity Pack ที่

ไดรับแรงบันดาลใจจากหนุมสาววัยไฮสคูล

ที่เต็มไปดวยความสดใสกับการใชชีวิตใน

คอลเลจ โดดเดนดวยสีสันแบบคัลเลอรบล็อค 

พรอมกับดีไซนท่ีสวมใสสบาย ใหความสปอรต

ลําลองมีกลิ่นอายของความเปนสตรีทแฟชั่น 

แมตชกับไอเทมชิ้นอ� นไดไมยาก หรือใสเขา

กับชุดยูนิฟอรมแบบตางๆก็ลงตัว

Skechers Varsity Pack จัดวาเปนการ

ตอยอดความสําเร็จของ Skechers D’Lites 

4.0 สนีกเกอรรุนสุดฮอตท่ีนําไปสรางสรรคเปน

คอลเลกชั่นพิเศษเปดตัวคูกับ พัค ซอจุน 

แบรนดแอมบาสเดอรระดับภูมิภาค ซึ่ง

ไดการตอบรับอยางลนหลาม สําหรับ

คอลเลกชั่นนี้จึงมาในดีไซนที่แตกตาง

ไปจากเดิม ตั้งแตวัสดุดานนอกสวน 

upper ทําจากหนัง มีสีใหเลือกทั้งแดง 

น้ําเงิน เขียว และยังใหความนุมสบาย

ดวย Air-Cooled Memory Foam ที่เปน

สวนพื้นรองดานใน (insole) ชวยรองรับ

แรงกระแทกไดดีในทุกยางกาว คอลเลกช่ัน 

Skechers Varsity Pack มีใหเลือกทั้งรุน 

D’Lites และ Stamina V2  สําหรับผูชาย 5 

แบบ และสําหรับผูหญิง 2 แบบ

จากสไตลการออกแบบที่ผสานกับ

ความสบายในการสวมใส เปนการตอกย้ํา

ใหแบรนดสเก็ตเชอรส ครองความเปนผูนํา

รองเทาไลฟสไตลระดับโลกที่มาพรอมกับ 

“เทคโนโลยีแหงความสบายในการสวมใส” ที่

คนรุนใหมใหความนิยมสูงสุด 

พบกับคอลเลกชั่น Skechers Varsity 

Pack ท่ีมากับความสปอรตแบบลําลองในแนว

แอธลีเชอร มีใหเลือกหลากหลายสไตล พรอม

วางจําหน�ายแลวที่รานสเก็ตเชอรส และ 

ทาง www.skechers.co.th

ไทยประกันชีวิต มอบปฏิทินเกาเพ� อจัดทําหนังสือเบรลล    ทีมจิตอาสา บริษัท ไทยประกันชีวิต 

จํากัด (มหาชน) จากสํานักงานใหญ สาขารัตนาธิเบศร สาขาบางนา และสาขาธนบุรี มอบ

ปฏิทินเกาจากการจัดกิจกรรม Calendar for Life จํานวนรวม 1,800 กิโลกรัม แก ชนิดาภา 

เพ็ชรรักษ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีการศึกษาเพ� อคนตาบอด เพ� อนําไปผลิตหนังสืออักษร

เบรลล สําหรับใชเปนส� อการเรียนการสอนใหกับโรงเรียนสอนคนตาบอดทั่วประเทศ โดยไทย

ประกันชีวิตริเริ่มกิจกรรมดังกลาวตั้งแตป 2560 ถึงปจจุบัน โดยสงมอบปฏิทินเการวมทั้งสิ้น 

7,105  กิโลกรัม ณ ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาเพ� อคนตาบอด

สเก็ตเชอรส เปดตัว คอลเลคชั่น Varsity 

สนีกเกอรแนวแอธลีเชอรสุดเท รับความสดใสสไตล ไฮสคูล

โรงแรมชาเทรียม ริเวอรไซด กรุงเทพฯ 

โดดเดนอยูในอันดับท่ี 4 ของโรงแรมท่ีนําเสนอ

อาหารเชาท่ีดีท่ีสุดในโลก แนะนําโดย Mornings.

co.uk. และ Travel + Leisure อางอิงจาก

ขอมูลของ TripAdvisor ที่ผูเขา

พักไดแนะนําและแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับอาหารเชาของ

โรงแรม ทําใหเรารูสึกยินดีและ

มั่นใจไดวาเรากําลังนําเสนอสิ่ง

ที่ดีแกทุกทานที่มาใชบริการ

มีคนกลาววามื้อเชาเปน

มื้อที่สําคัญที่สุดของวัน เราจึง

พยายามนําเสนอสิ่งที่ดีเพื่อให้

ทุกทานไดเริ่มตนวันใหมอยาง

ยอดเยี่ยมที่สุด ดวยการเลือก

รับประทานอาหารเชาจากบุฟเฟตของเราที่

หองอาหารริเวอร บารจ ที่มีใหเลือกอยาง

อยางหลากหลาย รวมไปถึงไลฟ สเตชั่น ปรุง

อาหารที่สดใหม และเมนูอาหารทั้งตะวันตก

และเอเชียที่เหมาะสําหรับเพิ่มพลังในตอน

เชาหรือมื้อเบา ๆ ในวันพักผอนของทุกคน

อาหารรสเลิศที่มาคูกับบรรยากาศ

อันน�าหลงใหลของแมน้ําเจาพระยา อากาศ

ยามเชาและอาหารเชาแบบบุฟเฟตจึงเปน

ประสบการณที่ไมควรพลาดเม� อมาเยือนหอง

อาหารริเวอรบารจ เราขอขอบคุณและขอ

เชิญทุกทานมารวมเฉลิมฉลองความสําเร็จ

อันยิ่งใหญนี้ของเรา

อยาลืมมาลิ้มลองอาหารเชาที่หอง

อาหารริเวอรบารจเม� อมาเขาพักที่โรงแรมชา

เทรียม ริเวอรไซด กรุงเทพฯ ในครั้งตอไป 

เราเช� อวาจะเปนมื้อที่ดีที่สุดของคุณ

สอบถามเพิ่มเติม ติดตอ 0-2307-

8888, อีเมล: info.chrb@chatrium.com, หรือ

เยี่ยมชมเว็บไซต www.chatrium.com 

โรงแรมชาเทรียม ริเวอร ไซด กรุงเทพฯ 

ติด TOP 5 อาหารเชาโรงแรมที่ดีที่สุดในโลก

ประกาศศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๓

เร� อง ประกาศใหบุคคลภายนอกย� นคํารองคัดคานเขามาในคดี

ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙

....................................................................................

  

 ดวยเม� อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ อัยการสูงสุด ผูรอง ไดย� นคํารองเปนคดีแพง

หมายเลขดําที่ พท ๑/๒๕๖๕ ของศาลนี้ วา นายธาริต  เพ็งดิษฐ  ซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐ 

ผูถูกกลาวหา มีพฤติการณร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติเพ� อขอใหศาลสั่ง

ใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต พุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา ๘๐(๔) พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พุทธศักราช ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๒ 

วรรคหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีมติวาผูถูกกลาวหา  

มีทรัพยสินที่ร่ํารวยผิดปกติ จํานวน ๑๔ รายการ 

 ๑.เงินคาใชจายในการเตรียมตัววางแผนมีบุตร การฝากครรภ การคลอดบุตร วันที่ 

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ รวมเปนเงิน ๓๓๑,๖๗๐ บาท นางสาวสุทธิมา 

จันดาคูณ และเด็กหญิงอภิชยา เพ็งดิษฐ  เปนผูครอบครอง

 ๒. เงินฝากในบัญชีธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล งามวงศวาน 

เลขท่ีบัญชี ๐๘๘-๐–๖๓๔๑๐-๐ ช� อบัญชีเด็กหญิงอภิชยา เพ็งดิษฐ โดยนางสาวสุทธิมา จันดาคูณ 

รวมเปนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

 ๓. เงินฝากในบัญชีธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 

อาคาร A เลขที่บัญชี ๙๔๓-๐-๐๒๖๘๔-๐ ช� อบัญชีนางสาวสุทธิมา จันดาคูณ จํานวน 

๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเปดและปดบัญชีในวันเดียวกัน คือ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘

 ๔. ที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๓๑๑๕๒ เลขที่ดิน ๒๙๔ พรอมบานเดี่ยว ๒ ชั้น เลขที่ ๓๕/๒๒ 

โครงการปริญญาดา สามัคคี ซอยสามัคคี ๕๘/๒๐ ตําบลทาทราย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด

นนทบุรี ราคา ๔,๖๒๐,๐๐๐ บาท นางสาวสุทธิมา จันดาคูณ เปนผูถือกรรมสิทธ์ิ ตอมาเม� อวันท่ี ๒๘ 

มกราคม ๒๕๕๘ ไดขายใหนางนัฎฐินี  เตชะรุงนิรันทร, นายพิทยา เตชะรุงนิรันทร และนางนัฎฐินี 

เตชะรุงนิรันทร,นายพิทยา เตชะรุงนิรันทร ไดจดทะเบียนจํานองกับธนาคารกรุงเทพ

 ๕. ที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๓๖๘๑๔ เลขที่ดิน ๑๓๐๒ พรอมทาวนเฮาส ๒ ชั้น เลขที่ 

๓๔/๕๐ โครงการซิตี้เซนส ประชาช� น ตําบลทาทราย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ราคา 

๓,๑๔๐,๐๐๐ บาท กับคาบํารุงบริการสาธารณะ จํานวน ๒๒,๑๗๖ บาท รวมเปนเงิน ๓,๑๖๒,๑๗๖ บาท 

โดยนางสาวสุทธิมา จันดาคูณ เปนผูครอบครองหรือมีช� อถือกรรมสิทธ์ิ

 ๖. หองชุด เลขที่ ๑๑๓/๔๘ ชั้น ๔ อาคารเลขที่ ๒๓ บานเอื้ออาทรประชานิเวศน 

ตําบลทาทราย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ราคา ๒๘๐,๕๐๐ บาท โดยนางสาวสุทธิมา 

จันดาคูณ เปนผูครอบครองหรือมีช� อถือกรรมสิทธิ์

 ๗. หองชุด เลขที่ ๑๑๓/๕๐ ชั้น ๔ อาคารเลขที่ ๒๓ บานเอื้ออาทรประชานิเวศน 

ตําบลทาทราย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ราคา ๒๒๕,๐๐๐ บาท โดยนางสาวสุทธิมา 

จันดาคูณ เปนผูครอบครองหรือมีช� อถือกรรมสิทธิ์

 ๘. ที่ดินโฉนดเลขที่ ๔๗๒๙๘ เลขที่ดิน ๓๔๖ พรอมบานเดี่ยว ๒ ชั้น เลขที่ ๘๘/๒๒๙ 

The Plant Prestige แจงวัฒนะ ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ราคา 

๘,๕๕๐,๐๐๐ บาท โดยนางทองหลอ จันดาคูณ มารดานางสาวสุทธิมา จันดาคูณ เปนผูมีช� อ

ถือกรรมสิทธ์ิ ตอมาขายใหนางสาวณัฏฐกฤตาหรือสุวิมล สีคต และนางสาวณัฏฐกฤตาหรือสุวิมล 

ขายตอใหนางสาวจารุณี ตันติดํารงคุณ เปนผูครอบครองหรือมีช� อถือกรรมสิทธิ์ 

 ๙. รถยนตยี่หอ โตโยตา รุน VELLFIRE ทะเบียน ธพ ๒๘ กรุงเทพมหานคร 

ราคา ๑,๙๘๐,๐๐๐ บาท มีการดําเนินการทางทะเบียนเปล่ียนแปลงผูถือกรรมสิทธ์ิ มีนายอํานาจ 

สมมาตร เปนผูรับโอนรายลาสุดท่ีมีช� อถือกรรมสิทธ์ิ โดยนางสาวสุทธิมา จันดาคูณ เปนผูครอบครอง

 ๑๐. รถยนตยี่หอ ฮอนดา รุน แอคคอรด ทะเบียน ฆญ ๒๙๓๑ กรุงเทพมหานคร 

ราคา ๑,๖๙๗,๐๐๐ บาท โดยนางสาวสุทธิมา จันดาคูณ เปนผูครอบครองหรือมีช� อถือกรรมสิทธิ์

 ๑๑. รถยนตยี่หอ BMW รุน ๕๒๓i ทะเบียน ๔ กศ – ๑๑๗๓ กรุงเทพมหานคร 

ราคา ๓,๗๐๙,๐๐๐ บาท โดยนางสาวสุทธิมา จันดาคูณ เปนผูครอบครองหรือมีช� อถือกรรมสิทธิ์

 ๑๒. ทองคําแทง น้ําหนักทองคํารวม ๔๐๐ บาท คิดเปนเงิน ๘,๐๗๖,๗๕๐ บาท 

โดยนางวรรษมล เพ็งดิษฐ ภริยาโดยชอบดวยกฎหมายของผูถูกกลาวหา ใชช� อนางวันทนา 

พิพัฒน ไชยศิริ และนายปยฤกษ อรรถกานตรัตน ในการซื้อทองคําแทงจํานวนดังกลาวจาก

บริษัท ออสสิริส จํากัด

 ๑๓. เงินฝากในบัญชีธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาสรงประภา เลขที่

บัญชี  ๒๘๔ - ๖ - ๐๒๖๙๐ - ๗ ช� อบัญชี นางสาวธัญธร ดานวิบูลย ซึ่งมีรายการเงินฝากเขา

ระหวางวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘  เฉพาะรายการเงินฝากเขา

ลําดับที่ ๒,ที่ ๓,ที่ ๔,ที่ ๖, ที่ ๘  รวม ๕ รายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑๓.๑ รายการเงินฝากเขารายการลําดับท่ี ๒ ฝากเงินสดเม� อวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม 

๒๕๕๘ จํานวนเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๓.๒ รายการเงินฝากเขารายการลําดับท่ี ๓ ฝากเงินโอนเม� อวันท่ี ๒ กรกฎาคม 

๒๕๕๘ จํานวนเงิน ๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๓.๓ รายการเงินฝากเขารายการลําดับท่ี ๔ ฝากเงินโอนเม� อวันท่ี ๒ กรกฎาคม 

๒๕๕๘ จํานวนเงิน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๓.๔ รายการเงินฝากเขารายการลําดับท่ี ๖ ฝากเงินโอนเม� อวันท่ี ๗ กรกฎาคม 

๒๕๕๘ จํานวนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๓.๕ รายการเงินฝากเขารายการลําดับท่ี ๘ ฝากเงินสดเม� อวันท่ี ๗ กรกฎาคม 

๒๕๕๘ จํานวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๑๔. หองชุดเลขท่ี ๖/๑๙, ๖/๑๐๐ อาคารชุดเดอะซีเครต หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

รวม ๒ หอง ราคา ๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท และที่ดินโฉนดเลขที่ ๔๕๙๑๕ ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมือง

มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ราคา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมราคาทรัพยสินท้ังส้ิน ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท 

มีพันตํารวจโทอิทธิพล บุญพินิจ เปนผูครอบครองหรือมีช� อถือกรรมสิทธิ์

 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๓ นัดพรอมเพ� อกําหนดวันนัดไตสวน 

ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐ นาฬ�กา 

 ฉะนั้น จึงประกาศใหบุคคลซึ่งอางวาเปนเจาของทรัพยสิน ซึ่งมีความประสงค

จะคัดคาน คํารองของอัยการสูงสุด ที่ขอใหทรัพยสินดังกลาวขางตนตกเปนของแผนดิน 

ย� นคํารองคัดคานภายใน ๑๕ วัน นับแตวันประกาศ ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริต

และประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๓๖ โดยขอดูคํารองไดที่ผูอํานวยการสํานักงานประจํา

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๓
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14 บทความ-ต่างประเทศ

น้ำ�ท่วม-ดินถล่มเมืองใกล้นครรี โอคร่� 34 ศพ

รีโอเดจ�เนโร • เอเอฟพีรายงานการแถลงของแผนกดับ

เพลิงรัฐรีโอเดจาเนโรของบราซิลเมื่อวันอังคารท่ี 15 กุมภา 

พันธ์ว่า ฝนตกหนักทำาให้เกิดดินถล่มและน้ำาท่วมเมืองเปโตร

โปลิส เมืองท่องเท่ียวท่ีต้ังอยู่บนเนินเขา ห่างทางเหนือจาก

นครรีโอเดจาเนโร 68 กิโลเมตร มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 18 

ศพ พนักงานดับเพลิงมากกว่า 180 คน และเจ้าหน้าที่กู้ภัย

หน่วยอื่น ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยดินถล่มและน้ำาท่วมใน

เมืองนี้ เทศบาลเมืองประกาศภาวะฉุกเฉินภัยพิบัติเมืองนี้

แล้ว ด้านสำานักนายกเทศมนตรีเมืองเปโตรโปลิสแถลงยอดผู้

เสียชีวิตน้ำาท่วมและดินถล่มเมื่อเช้าวันพุธอยู่ที่ 34 ศพ มีการ

เผยแพร่ภาพทางโซเชียลมีเดียบ้านเรือนที่ถูกทำาลายและ

รถยนต์ที่ถูกกระแสน้ำาพัดหายไป ร้านค้าจำานวนมากโดนน้ำา

ท่วมเกือบมิดร้าน และน้ำาไหลบ่าไปตามถนนต่างๆ ในเมือง 

กรมอุตุนิยมวิทยาบราซิลเผยบางพื้นที่ในเมืองเปโตรโปลิส 

ปริมาณฝนมากถึง 260 มิลลิเมตร ในเวลาไม่ถึง 6 ชั่วโมง 

เท่ากับปริมาณฝนที่ตกทั้งเดือนกุมภาพันธ์ เมืองแห่งนี้เป็น

เมืองท่องเที่ยวและเมืองทางประวัติศาสตร์ เป็นที่ฝังพระศพ

ของจักรพรรดิเปดรูที่ 2 จักรพรรดิองค์สุดท้ายของบราซิล

รัฐในอินเดียเปิดเรียนหลังขัดแย้งคลุมฮิญ�บ

อูดูพี • เอเอฟพีรายงานว่า โรงเรียนในรัฐกรณาฏกะทางใต้

ของอินเดียกลับมาเปิดเรียนแล้วเมื่อวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 

โดยมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตามโรงเรียน

ต่างๆ หลังรัฐบาลของรัฐแห่งนี้มีคำาสั่งห้ามประชาชนรวมตัว

กันชุมนุม จากที่นักศึกษาหญิงมุสลิมออกมาประท้วงคำาสั่ง

ห้ามสวมฮิญาบในห้องเรียนและปะทะกับกลุ่มนักศึกษาชาว

ฮินดู ทำาให้รัฐบาลรัฐกรณาฏกะปิดโรงเรียนและวิทยาลัย ขณะ

ที่ศาลสูงของรัฐมีคำาสั่งห้ามชั่วคราวการสวมสัญลักษณ์ของ

ทุกศาสนาในโรงเรียนและวิทยาลัย ซึ่งรวมถึงการสวมฮิญาบ 

ความตึงเครียดในรัฐกรณาฏกะเกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้ว หลัง

จากนักเรียนอย่างน้อย 4 คนถูกห้ามสวมฮิญาบในโรงเรียน

จนเกิดการประท้วงไปทั่วประเทศอินเดีย โรงเรียนในรัฐแห่ง

นี้กลับมาเปิดอีกครั้งในวันอังคารและวันพุธ โดยมีตำารวจถือ

ไม้กระบองรักษาความปลอดภัยด้านหน้าหลายโรงเรียน เจ้า

หน้าที่ประกาศใช้กฎหมายมาตรา 144 ในหลายเมืองในรัฐ

นี้ ซึ่งห้ามการรวมตัวของประชาชนเกิน 4 คน สื่อท้องถิ่น

รายงานเมื่อวันจันทร์ว่า นักเรียนมุสลิมระบุว่าถ้าโดนห้าม

คลุมฮิญาบ ก็จะไม่ไปโรงเรียนหรือไปสอบ

ดัตช์เลิกม�ตรก�รคุมโควิดส่วนใหญ่ศุกร์นี้

อัมสเตอร์ดัม • รอยเตอร์รายงานการแถลงของแอ็นสท์ ไค

เปอร์ส รัฐมนตรีสาธารณสุขเนเธอร์แลนด์ เมื่อวันอังคารท่ี 15 

กุมภาพันธ์ว่า จะยกเลิกมาตรการควบคุมโควิด-19 เกือบท้ังหมด

ในวันศุกร์น้ี ระบุเราจะเปิดประเทศอีกคร้ัง ต้ังแต่วันศุกร์น้ีบาร์

และร้านอาหารอนุญาตให้เปิดถึง 01.00 น. จากเวลาเดิมท่ีให้

เปิดได้ถึง 22.00 น. และให้เปิดบริการได้ตามเวลาปกติในวันท่ี 25 

กุมภาพันธ์ ส่วนการสวมหน้ากากไม่บังคับ แต่ยังแนะนำาให้สวม.

‘ฟินแลนด์โมเดล’ จะใช้กับยูเครน

เพื่อเลี่ยงสงครามกับรัสเซียได้ไหม?

นึ่งในข้อเสนอท�งออกสำ�หรับยูเครนเพื่อไม่ให้

ต้องกลายเป็น “หอกข้างแคร่” สำาหรับรัสเซีย

และยุโรปตะวันตก คือการใช้ “สูตรฟินแลนด์”

หรือที่เรียกว่า Finlandisation of Ukraine

หมายถึงการทำาให้ยูเครนเดินตามแนวทาง “เป็น 

กลาง” ที่ไม่ถูกมองว่าฝักใฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

ระหว่างเดินทางไปพบกับประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิ

มีร์ ปูติน ในกรุงมอสโก เอ็มมานูเอล มาครง ถูกถามว่ามี

แนวทางแก้ปัญหาที่ยั่งยืนสำาหรับยูเครนอย่างไร

ผู้นำาฝรั่งเศสตอบว่า หนึ่งในทางเลือกคือ 

Finlandisation เป็นการอ้างถึงสถานะเป็นกลางอย่างเป็น

ทางการของฟินแลนด์ในช่วงสงครามเย็น 

มาครงยอมรับแม้ว่าจะเป็นแนวคิดที่ไม่เกิดขึ้นได้ง่ายๆ 

แต่ก็ยืนยันว่านักการทูตจะต้องคิดค้นสิ่งใหม่เพื่อแก้วิกฤตที่

ปรับเปลี่ยนได้เสมอ

ข้อเสนอนี้ ไม่ได้ทำาให้คนฟินแลนด์หรือยูเครนมีความ

รู้สึกดีเท่าไหร่นัก

เพราะฟินแลนด์ถือว่าสูตรของตนไม่อาจจะนำาไปใช้

กับใครต่อใครก็ได้

อีกทั้งสถานการณ์ช่วงสงครามเย็นกับตอนนี้ก็แตกต่าง

กันมากมาย คนยูเครนก็คงไม่เข้าใจว่าผู้นำาฝรั่งเศสต้องการ

จะสื่ออะไร

เพราะในความเป็นจริงนั้นจะให้ยูเครนเป็นเหมือน

ฟินแลนด์คงเป็นไปไม่ได้

แต่ละประเทศก็มีความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของ

ตน การบอกให้ไปลอกเลียนแบบของประเทศอื่นอาจจะถูก

ตีความว่ามาครงดูถูกเหยียดหยามปัญญาของคนยูเครนก็ได้

แต่ก็มีคนถามต่อว่า “สูตรฟินแลนด์” ที่ว่านี้มันเป็น

อย่างไร และหาก

จะทำาจริงในทาง

ปฏิบัติมันจะมีหน้า

ตาอย่างไร

ในยุค

สงครามเย็น

นั้น ยุโรปที่นำา

โดยสหรัฐฯ ยืน

อยู่คนละข้างกับ

สหภาพโซเวียต 

ฟินแลนด์ในยาม

นั้นมีสถานะที่ไม่

เหมือนใคร

แม้ว่าฟิน 

แลนด์จะต่อต้านการ

รุกรานของโซเวียต

อย่างเต็มรูปแบบใน

ช่วงสงครามโลกคร้ัง

ท่ี 2 แต่ก็ถูกบังคับ

ให้ต้องยกดินแดน

ผืนใหญ่ ต้องจ่ายค่า

ชดเชย และทำาให้พรรคคอมมิวนิสต์ฟินแลนด์ถูกกฎหมาย 

ในช่วงหลังสงครามนั้น ฟินแลนด์มีความโยงใยกับตะวัน

ตกไม่มาก แต่มีความเสี่ยงที่ถูกคุกคามโดยเพื่อนบ้านยักษ์ใหญ่

ทางทิศตะวันออก 

สนธิสัญญาท่ีลงนามกับสหภาพโซเวียตในปี 1948 ได้กลาย

เป็นพ้ืนฐานสำาหรับฟินแลนด์จะคงอำานาจอธิปไตยของตนไว้ และ

ยังรักษาสถานะเป็นกลางในการแข่งขันระดับมหาอำานาจ 

ฟินแลนด์ไม่เข้าร่วมกับทั้ง NATO และสนธิสัญญา

วอร์ซอ ในทางปฏิบัติ ฟินแลนด์ต้องยอมอยู่กับอิทธิพลของ

สหภาพโซเวียต ซึ่งก็ถูกแปรไปใช้เป็นแนวทางของประเทศนั้น

ในช่วงสงครามเย็น 

นั่นคือมีความเป็นมิตรกับสหภาพโซเวียตเป็นรากฐานที่

สำาคัญของการรักษาอธิปไตยของประเทศ

การแต่งตั้งบุคคลในตำาแหน่งการเมืองที่สำาคัญ ผู้นำา

ฟินแลนด์ช่วงนั้นก็จะหลีกเลี่ยงคนที่ผู้นำาโซเวียตไม่ยอมรับ

นั่นคือเหตุผลหนึ่งที่พรรคแนวอนุรักษนิยมหลัก คือ แนว

ร่วมแห่งชาติถูกกีดกันออกจากรัฐบาลผสม แม้จะชนะที่นั่ง

ในรัฐสภามากเป็นอันดับ 2 หรือ 3 ในการเลือกตั้ง 5 ครั้ง 

ระหว่างปี 1966 ถึง 1987

ในช่วงนั้นสื่อของฟินแลนด์มักเซ็นเซอร์ตัวเองเมื่อพูดถึง

เรื่องที่มองว่าจะเข้าข่ายวิพากษ์วิจารณ์ โซเวียต 

สำานักพิมพ์แห่งหนึ่งถูกกดดันในปี 1974 ไม่ให้เผยแพร่

หนังสือแปล “The Gulag Archipelago” ในภาษาฟินแลนด์

หนังสือกึ่งนวนิยายเรื่องนี้เขียนโดย Alexander 

Solzhenitsyn ผู้นำาฝ่ายค้านของโซเวียต 

แต่ในที่สุดหนังสือเล่มนี้จะได้รับการตีพิมพ์ในฟินแลนด์

ในอีกไม่กี่ปีต่อมา

แต่นโยบาย “เป็นกลาง” ก็ไม่ได้ทำาให้ฟินแลนด์ปลอดจาก

อิทธิพลของโซเวียต 

เพื่อเอาใจมอสโกหลังจากท่ีได้ลงนามในข้อตกลงในปี 

1972 กับประชาคมเศรษฐกิจยุโรป ซ่ึงเป็นกลไกก่อนการก่อ

เกิดของสหภาพยุโรป ฟินแลนด์ก็เข้าร่วม Comecon ซ่ึงเป็น 

กลุ่มที่นำาโดยโซเวียตในฐานะ “ผู้สังเกตการณ์” ในปี 1973 

ผู้นำาฟินแลนด์พยายามหลีกเลี่ยงและละเว้นจากการ

วิพากษ์วิจารณ์นโยบายภายในประเทศหรือต่างประเทศของ

สหภาพโซเวียตในที่สาธารณะ

ผู้นำาฟินแลนด์ไม่ได้แสดงจุดยืนในทางตรงกันข้าม

กับมอสโก แม้ระหว่างการแทรกแซงทางทหารของสหภาพ

โซเวียตในฮังการีในปี 1956 เชโกสโลวะเกียในปี 19681 

และอัฟกานิสถานในปี 1979

แม้ต้องเจอกับข้อจำากัดไม่น้อย แต่ฟินแลนด์ก็เดิน

หน้าสร้างความแข็งแกร่งทางการเมืองแบบเสรีนิยมและ

เศรษฐกิจของตนได้พอสมควร

พอสิ้นสุดสงครามเย็น ประเทศนี้ก็สามารถดำาเนินตาม

นโยบายต่างประเทศที่เป็นอิสระ

และในปี 1994 ฟินแลนด์ได้เข้าร่วม Partnership for 

Peace ของ NATO ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือด้านการ

ป้องกันประเทศที่รวมตัวกันอย่างหลวมๆ และในปี 1995 

ก็ได้เข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป 

วันนี้เมื่อเจอกับจุดยืนที่แข็งกร้าวของรัสเซียในยูเครน 

ผู้นำาฟินแลนด์ก็ขยับมาใกล้ชิดกับตะวันตกมากขึ้น

ในเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ฟินแลนด์สั่งซื้อเครื่องบินขับ

ไล่ F-35 ที่ผลิตในอเมริกาเป็นเครื่องบินรบฝูงใหม่

ประธานาธิบดี Sauli Niinisto ย้ำาว่าฟินแลนด์มีอิสระ

ในการเลือกเดินนโยบายทางทหารของตน นั่นรวมถึงสิทธิที่

จะเลือกเข้าร่วมกับ NATO หรือไม่ในวันข้างหน้า

คนยูเครนไม่ได้ปลื้มนักกับการที่ผู้นำาฝรั่งเศสเสนอว่า

ยูเครนควรจะเป็นอย่างฟินแลนด์

แม้ว่าฟินแลนด์จะไม่ใช่สมาชิก NATO อย่างเป็น

ทางการ แต่ก็มีความสัมพันธ์หลวมๆ และเชื่อว่าจะได้รับ

การสนับสนุนหากโดนคุกคาม

ตามข้อตกลง Minks รัสเซียยืนยันว่ายูเครนต้องกระจาย

อำานาจไปยังภูมิภาคท่ีฝ่ายกบฏยึดครองในยูเครนตะวันออก

นั่นทำาให้รัสเซียมีอิทธิพลเหนือรัฐบาลกลางยูเครน

ผ่านกลุ่มแยกดินแดน Donbass ทางตะวันออกของยูเครนที่

มีพรมแดนประชิดรัสเซีย

แม้ว่ายูเครนจะได้รับการสนับสนุนทางการทูต

และวัสดุจากตะวันตกอย่างมีนัยสำาคัญ แต่ในด้านอื่นๆ 

สถานภาพของยูเครนยังดูจะอ่อนแอกว่าฟินแลนด์

นั่นแปลว่าหากยูเครนใช้ “สูตรฟินแลนด์” อาจจะ

หลีกเลี่ยงสงครามกับรัสเซีย

แต่นั่นไม่ได้แปลว่าจะหลุดพ้นจากอิทธิพลของรัสเซีย

อย่างแน่นอน.

ห

ปรินซ์แอนดรูว์จ่ายปิดคดีจุฟเฟร
นิวยอร์ก • ร�ชวงศ์อังกฤษโล่งอก เจ้�ช�ยแอนดรูว์ทรงตกลงไกล่

เกลี่ยคดีกับ “เวอร์จิเนีย จุฟเฟร” ได้สำ�เร็จ โดยเจ้�ช�ยยอมจ่�ยเงิน

ชดเชยที่สื่อผู้ดีระบุว่�สูงถึง 526 ล้�นบ�ท แลกกับก�รไม่ต้องขึ้น

ศ�ลสหรัฐเพื่อให้ก�รคดีที่พระองค์ถูกกล่�วห�ว่�ขืนใจเธอขณะเป็น

ผู้เย�ว์ ที่อ�จนำ�คว�มเสื่อมเสียม�สู่ร�ชวงศ์อังกฤษ

รายงานของเอเอฟพีและ                                                         

รอยเตอร์เมื่อวันพุธท่ี 16 กุมภา 

พันธ์ 2565 กล่าวว่า ข้อตกลง

ระงับคดีระหว่างเจ้าชายแอนดรูว์                                             

พระราชโอรสองค์ท่ี 2 ในสมเด็จ

พระราชินีนาถเอลิซาเบธท่ี 2 แห่ง                                        

อังกฤษ และเวอร์จิเนีย จุฟเฟร 

เปิดเผยในเอกสารท่ียื่นต่อศาลรัฐ 

บาลกลางสหรัฐในนครแมนฮัตตัน                                 

เมื่อวันอังคารท่ีผ่านมา ท่ีซ่ึงจุฟเฟร

ซ่ึงปัจจุบันอายุ 38 ปี ยื่นฟ้อง     

ดยุคแห่งยอร์กท่ีมีพระชันษา 61 

ปี เมื่อเดือนสิงหาคมปีท่ีแล้ว โดย

กล่าวหาว่าเจ้าชายล่วงละเมิดทาง

เพศเธอหลายคร้ัง ขณะท่ีเธอยัง

เป็นผู้เยาว์อายุ 17 ปี

คำาฟ้องคดีแพ่งคดีน้ีมุ่งเน้น                                                           

ท่ีความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าชาย                                                           

อังกฤษ กับเจฟฟรีย์ เอปสตีน 

นักการเงินชาวอเมริกันผู้กระทำา

ความผิดคดีทางเพศ ท่ีจุฟเฟรกล่าว 

หาว่าล่วงละเมิดทางเพศเธอด้วย

เอปสตีนวัย 66 ปี เสียชีวิตในเรือน

จำาแมนฮัตตันเม่ือเดือนสิงหาคม 

2562 

ในหนังสือท่ีส่งถึงผู้พิพาก 

ษานิวยอร์กในนามของท้ัง 2 ฝ่าย                                              

เดวิด บอยส์ ทนายความของจุฟ 

เฟร เขียนไว้ว่า พวกเขาบรรลุ

ข้อตกลงกันได้นอกศาล แต่ไม่ได้                                              

กล่าวถึงจำานวนเงินของการไกล่

เกล่ียคดี เพียงระบุว่า ส่วนหน่ึงของ

ข้อตกลง เจ้าชายจะทรงบริจาค

เงินจำานวนมากแก่องค์กรการกุศล

ท่ีจุฟเฟรต้ังข้ึนเพ่ือสนับสนุนสิทธิ

เหยื่อการค้าบริการทางเพศ 

เอกสารข้อตกลงไม่ได้กล่าว

ถึงจำานวนเงิน แต่เอเอฟพีอ้างราย                                               

งานของเดลีเทเลกราฟว่า เจ้า

ชายต้องจ่ายเงิน 10 ล้านปอนด์ 

(438.65 ล้านบาท) ให้แก่จุฟเฟร 

และต้องบริจาคอีก 2 ล้านปอนด์ 

(87.73 ล้านบาท) ให้มูลนิธิของ

เธอ ข้อตกลงยอมความนี้ก่อคำา 

ถามว่าใครจะเป็นผู้จ่ายเงินแทน

เจ้าชาย ซึ่งมีปัญหาทางการเงิน

มายาวนาน แต่เทเลกราฟกล่าวว่า

เงินเหล่าน้ีจะมาจากทรัพย์สินส่วน

พระองค์ของสมเด็จพระราชินี

การทำาข้อตกลงในคดีแพ่ง                                                      

น้ีจะทำาให้เจ้าชายไม่ต้องข้ึนศาล

สหรัฐท่ีคาดว่าจะเร่ิมข้ึนในปีน้ี เพื่อ                      

ให้การภายใต้คำาสาบานต่อหน้า

คณะลูกขุน ซ่ึงเส่ียงต่อการเปิด                         

เผยข้อมูลท่ีอาจสร้างความเส่ือม

เสียต่อราชวงศ์เจ้าชาย ไม่ได้ถูกต้ัง                                              

ข้อหาคดีอาญา และจะไม่มีการดำา 

เนินคดีอาญาสืบเนื่องจากคำาฟ้องของ

จุฟเฟร เพราะเธอฟ้องเป็นคดีแพ่ง

บอยส์กล่าวในเอกสารว่า คู่

ความท้ัง 2 ฝ่ายจะยื่นข้อกำาหนด

เงื่อนไขเพื่อยกฟ้องคดีภายใน 30 

วัน เมื่อได้รับในส่ิงท่ีตกลงกันไว้                                       

แต่เอกสารน้ีไม่ได้กล่าวถึงคำากล่าว

หาของจุฟเฟร และไม่มีการยอม                                                

รับการกระทำาความผิดในพระนาม

ของเจ้าชายหรือการอ้างถึงการปฏิ 

เสธซ้ำาหลายคร้ังของพระองค์ 

อย่างไรก็ดี เอกสารกล่าว

ว่า เจ้าชายทรงเสียพระทัยท่ีทรง

คบหากับเอปสตีน และทรงชมเชย

ความกล้าหาญของจุฟเฟรและผู้ท่ี

อยู่รอดคนอื่นๆ ท่ียืนหยัดเพื่อพวก

เขาเองและบุคคลอื่น เจ้าชายแอน

ดรูว์ไม่เคยมีพระประสงค์จะกล่าว

ร้ายจุฟเฟร พระองค์ทรงยอมรับว่า 

จุฟเฟรต้องทุกข์ทรมานท้ังจากการ

ตกเป็นเหยื่อการล่วงละเมิด และ

การโจมตีโดยสาธารณชนอย่างไม่

เป็นธรรม

เมื่อเดือนมกราคม สมเด็จ

พระราชินีทรงถอดยศทางทหาร

ทั้งหมดและทรงริบหน่วยงานใน

พระอุปถัมภ์ของเจ้าชายทั้งหมด 

และให้เลิกใช้สถานะ “เจ้าฟ้า” ด้วย 

หลังจากผู้พิพากษาศาลสหรัฐปฏิ 

เสธคำาร้องของพระองค์เพื่อให้ยก 

ฟ้องคดีของจุฟเฟร.

บ.ปืนชดใช้ครอบครัวเหยื่อกร�ดยิง2,300ล้�น

นิวยอร์ก • เรมิงตัน บริษัทผลิต                                             

ปืนของสหรัฐ ยอมจ่ายชดเชย 73                                            

ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 2,358 

ล้านบาทให้กับครอบครัวของเหยื่อ 

9 รายท่ีโดนกราดยิงเสียชีวิตท่ีโรง 

เรียนประถมศึกษาแซนดีฮุกในรัฐ

คอนเนตทิคัตเมื่อปี 2555

เอเอฟพีและรอยเตอร์ราย                                              

งานเมื่อวันอังคารที่ 15 กุมภา                                    

พันธ์ ทีมทนายความของครอบ                                    

ครัวของเด็ก 5 คน และผู้ใหญ่                                                

4 คนที่เสียชีวิตจากเหตุกราดยิง

ท่ีโรงเรียนประถมศึกษาแซนดีฮุก 

เมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม 2555 แถลง

ว่า บริษัทเรมิงตันอาร์มส์จะจ่ายชด                                                        

เชย 73 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

หรือราว 2,358 ล้านบาท ให้กับ

ครอบครัวของเหยื่อท่ีเสียชีวิต 9                          

รายที่ยื่นฟ้อง และบริษัทจะเปิด                          

เผยข้อมูลหลักฐานต่างๆ ให้สา 

ธารณชนทราบ เงินชดเชยน้ีจะ                       

จ่ายผ่านทางนโยบายประกันภัย

ทีมทนายความของโจทก์

ระบุว่า เป็นข้อตกลงยุติคดีครั้ง                                                  

แรกที่บริษัทผลิตปืนแสดงความ                                                        

รับผิดชอบต่อเหตุกราดยิงสังหาร

หมู่ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา 

อดัม แลนซา วัย 20 ปี ใช้

ปืนไรเฟิลเรมิงตัน บุชมาสเตอร์ 

เออาร์-15 กราดยิงที่โรงเรียน

ประถมศึกษาแซนดีฮุก รัฐคอน

เนตทิคัต ทำาให้นักเรียนเสียชีวิต 

20 คน และผู้ใหญ่ตาย 6 คน 

ก่อนเข้ามากราดยิงในโรงเรียน 

เขายิงแม่ของตัวเองเสียชีวิต 

ด้วยปืนท่ีแม่ซ้ือให้เขาเมื่อกว่า 2 

ปีก่อน หลังก่อเหตุเขายิงตัวตาย 

มือปืนรายน้ีเป็นผู้บกพร่องทาง

สติปัญญา เป็นเหตุกราดยิงใน                                       

โรงเรียนท่ีมีผู้เสียชีวิตมากท่ีสุด

อันดับ 2 ในประวัติศาสตร์สหรัฐ

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน                                

กล่าวในแถลงการณ์ว่า การที่                                        

บริษัทผลิตปืนยอมจ่ายชดเชย

ให้กับครอบครัวของเหย่ือกราด

ยิง เป็นการเร่ิมต้นแสดงความรับ

ผิดชอบของบริษัทผลิตปืน บริษัท

ผลิตปืนและผู้ค้าปืนต้องเปล่ียน

โมเดลการทำาธุรกิจของตน มิเช่น

น้ันจะต้องยอมสูญเสียเงินใน

ฐานะผู้ร่วมกระทำาความผิดใน

การฟ้องร้องคดีนี้กล่าวหาบริษัท

เรมิงตันและจำาเลยอีก 2 คนว่ามี

พฤติกรรมท่ีน่าประณาม เพราะ

ว่าพวกเขารู้ดีว่าการทำาการตลาด

อาวุธปืนแบบเดียวกับที่ทหารใช้ 

เป็นสิ่งที่ ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งที่

จะนำาปืนแบบนี้มาให้พลเรือนใช้ 

จนทำาให้ปืนไรเฟิลชนิดนี้เป็นปืน

ที่ ใช้มากที่สุดในเหตุยิงสังหาร

หมู่ในสหรัฐ 

ปืนไรเฟิลเออาร์-15 เป็น

ปืนที่ผู้ก่อเหตุสังหารหมู่ในลาส

เวกัสใช้กราดยิงเมื่อปี 2560 มี

ผู้เสียชีวิต 58 ราย และเป็นปืน

ที่มือปืนใช้กราดยิงในโรงเรียน

ที่เมืองปาร์กแลนด์ รัฐฟลอริดา 

ในปี 2561 มีผู้เสียชีวิต 17 ราย.

ดินถล่ม • ทีมกู้ภัยของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงบราซิลและสุนัขดมกลิ่น ค้นหาผู้รอดชีวิตจากซากบ้านเรือนในเมืองเปโตรโปลิส เมื่อวันที่ 16 

กุมภาพันธ์ หลังฝนตกหนักทำาให้เกิดน้ำาท่วมและดินถล่ม มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 34 ศพ
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15ภูมิภาค-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ขาว

12

สาวใหญ่ไปทำาบุญรถตกเขาหวิดดับ

เพชรบุรี • เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16 ก.พ.65  ตำารวจ สภ.ชะอำา 

จ.เพชรบุรี ได้รับแจ้งเกิดเหตุรถยนต์อเนกประสงค์พุ่งตกเขา 

ภายในสำานักสงฆ์เขาหนอกวัว ม.หุบกะพง ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำา 

จ.เพชรบุรี จึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ ซึ่งเป็นลานจอดรถภายใน

สำานักสงฆ์เขาหนอกวัว พบพระและประชาชนที่มาทำาบุญเนื่อง

ในวันมาฆบูชายืนมุงดู ราวเหล็กและเสาปูนบริเวณที่จอดรถถูก

ชนได้รับความเสียหาย ใกล้กันพบรถยนต์อเนกประสงค์ ยี่ห้อโตโยต้า 

สีขาว ป้ายทะเบียน กจ-5355 จ.เพชรบุรี ในสภาพพุ่งตกลงไป

ในหน้าผาลึกประมาณ 5-6 เมตร ชนกับต้นไม้ด้านหน้ารถพัง

เสียหาย โชคดีคนขับไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด นางมะที บัว

โค้ง อายุ 55 ปี เจ้าของรถ เปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุได้ขับรถมา

ทำาบุญที่สำานักสงฆ์ พอมาถึงที่เกิดเหตุได้เหยียบเบรกแต่ขาพลาด

ไปเหยียบคันเร่ง จนรถพุ่งชนราวเหล็กและตกลงไปได้รับความ

เสียหาย โชคดีที่ ไม่ได้รับบาดเจ็บ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ ได้ประสาน

รถยกมาทำาการช่วยเหลือ ก่อนเจ้าของรถจะรับผิดชอบจ่ายค่าเสีย

หายให้สำานักสงฆ์ต่อไป

นอภ.แม่ออนเร่งแก้ ไฟป่าฝุ่นควัน 

เชียงใหม่  • วันที่ 16 ก.พ.65 นายชลิต ทิพย์คำา นอภ.แม่ออน   

จ.เชียงใหม่  เปิดเผยว่า  เกิดไฟป่าในพื้นที่หลายวันติดต่อกัน และ

ตนเพิ่งเข้ารับตำาแหน่งในสัปดาห์ นี้จึงได้เรียกประชุม กับทุกภาค

ส่วนที่เกี่ยวข้อง  ภายใต้การทำางานของศูนย์อำานวยการป้องกันแก้ไข

ปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อำาเภอแม่ออน  เพื่อเร่ง

แก้ปัญหา และรับมือกับสถานการณ์ ในปีนี้ เพราะถือเป็นพื้นที่เสี่ยงมี

เหตุวิกฤตทุกปี  เบื้องต้นให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งปกครอง  

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ดอยสะเก็ด หน่วยป้องกันรักษาป่า

ที่ ชม.9 (ดอยสะเก็ด) อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ สถานีควบคุม

ไฟป่าแม่ตะไคร้ ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกตำาบล กำานันทุกตำาบล และหน่วยงานอื่นๆ 

ใน อ.แม่ออน บูรณาการ ประสานข้อมูล ทำางานพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งการ

รณรงค์ ป้องกัน  เผชิญ เหตุ และสร้างการมีส่วนร่วม  และยังเป็นครั้ง

แรกหลังจากที่ อ.แม่ออน โดยเฉพาะในพื้นที่ตำาบลห้วยทรายและ

ตำาบลบ้านสหกรณ์ เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ออน เกิดเหตุไฟป่า

ลุกลามหลายจุดในพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 12-15 ก.พ.ที่ผ่านมา และยัง

พบว่ามีแนวโน้ม จะเกิดในหลายจุดเสี่ยงเพราะอากาศ เริ่มแห้ง  จึง

ได้จัดกำาลังเป็นสองชุดเพื่อเข้าดับและทำาแนวกันไฟ  จุดแรก พิกัด  

47Q 523441 UTM 2074080 มีพื้นที่เสียหายประมาณ 10 ไร่ จุด

ที่ 2 พิกัด 47Q 523711 UTM 207420 ฝ่ายปกครอง ม.1 ต.บ้าน

สหกรณ์, ชุดเหยี่ยวไฟ, ทหาร ชป.แม่ลายได้เข้าดำาเนินการดับไฟ

และทำาแนวกันไฟ โดยสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงชันและป่าหนามรก

ทึบยากแก่การเข้าถึงจุดเกิดไฟ ชุดปฏิบัติการจึงได้ทำาแนวกันไฟ

เพื่อป้องกันการลุกลามขยายวงกว้าง ซึ่ง ต้องจัดกำาลังลาดตระเวน 

เฝ้าระวัง ต่อเนื่อง เพราะยังมีกลุ่มควันกระจายอยู่

ตีปี๊บถอนทหาร

เผยแพร่ภาพที่ทหารหลายหน่วยข้ามสะพาน

เชื่อมระหว่างคาบสมุทรที่รัสเซียยึดครอง

จากยูเครนเมื่อปี 2557 กลับสู่แผ่นดินใหญ่ 

คำาแถลงเผยด้วยว่า รถถัง, ยานทหารราบ 

และปืนใหญ่ กำาลังเคลื่อนออกจากไครเมีย

ทางรถไฟ

วันก่อนหน้านี้ รัสเซียก็ประกาศและ

เผยภาพวิดีโอของการถอนทหารและรถถัง

บางหน่วยที่อยู่ใกล้ชายแดนรัสเซีย โดย

อ้างว่าการฝึกเสร็จสิ้นลงแล้ว 

บรรดาผู้นำาโลกตะวันตกยังคงวิตก

ว่ารัสเซียอาจเปิดฉากโจมตียูเครนได้ทุก

เวลาจากกำาลังพลที่มีอยู่ นักวิเคราะห์ทาง

ทหารกล่าวกันว่า สิ่งบ่งชี้สำาคัญถึงการถอน

กำาลังอย่างมีนัยสำาคัญคือ หน่วยทหารจาก

ตะวันออกไกลของรัสเซีย ซึ่งเข้าร่วมการ

ฝึกในเบลารุสสัปดาห์นี้ กลับฐานที่ตั้งที่อยู่

ไกลออกไปหลายพันกิโลเมตรหรือไม่

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ซึ่งสั่งให้ปิด

สถานทูตสหรัฐประจำากรุงเคียฟและขอให้

พลเมืองอเมริกันออกจากยูเครน เรียกร้อง

ให้รัสเซียพิสูจน์ให้เห็นถึงเจตนาอันดีด้วย

การถอนทหารที่สามารถยืนยันความจริง

ได้ โดยกล่าวว่าขณะนี้สหรัฐยังไม่พิสูจน์

ยืนยันว่ามีการถอนทหารออกไป 

“การวิเคราะห์ของเราบ่งชี้ว่า พวก

เขายังอยู่ในสถานะที่คุกคามอย่างมาก” 

ผู้นำาสหรัฐกล่าวเมื่อวันอังคาร โดยอ้างว่า 

ทหารรัสเซียมากกว่า 150,000 นายยังคง

รวมกำาลังกันอยู่ใกล้ชายแดนของยูเครน 

“สหรัฐเตรียมพร้อมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น 

เราเตรียมพร้อมกับการทูต” 

เบน วอลเลซ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหมของอังกฤษ กล่าวกับ

ไทมส์เรดิโอในวันพุธว่า อังกฤษยังไม่เห็น

หลักฐานการถอนกำาลังทหารในตอนนี้ เขา

ยังบอกกับบีบีซีด้วยว่า การสังเกตการณ์

ทางกายภาพที่เห็นในตอนนี้แสดงสิ่งที่ตรง

กันข้ามกับวาทกรรมจากเครมลิน 

เยนส์ สโตลเทนเบิร์ก เลขาธิการ

องค์การนาโต กล่าวระหว่างการประชุม

รัฐมนตรีกลาโหมนาโตที่กรุงบรัสเซลส์ว่า 

นาโตยังไม่เห็นว่ารัสเซียถอนกำาลังทหาร

จริง แต่สิ่งที่เราเห็นคือพวกเขาเพิ่มจำานวน

ทหารและมีทหารกำาลังถูกส่งมาเพิ่มเติม 

รัสเซียเยาะเย้ยคำาเตือนของโลก

ตะวันตกเรื่องการรุกรานยูเครนว่าเป็น

โฆษณาชวนเชื่อสงครามแบบโรคจิต

ประสาทหวาดผวา และในวันพุธ ทำาเนียบ 

เครมลินกล่าวอีกว่า นาโตผิดพลาดที่บอก

ว่าไม่มีหลักฐานของการถอนทหาร และ

ว่า ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ย้ำาความ

ปรารถนาของเขาที่ต้องการเจรจา 

ปูตินเพิ่งพูดคุยกับนายกฯ โอลาฟ 

ชอลซ์ ของเยอรมนีที่กรุงมอสโกเมื่อวัน

อังคาร โดยปูตินบอกว่า โลกตะวันตกเพิก

เฉยต่อความต้องการหลักของรัสเซีย แต่

รัฐบาลของเขาก็พร้อมจะเจรจาในประเด็น

ความมั่นคง

ที่ยูเครน ประชาชนพร้อมใจกัน

ประดับธงชาติและเปิดเพลงชาติเพื่อแสดง

ความเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกันในวันพุธ ตาม

คำาขอของประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลน

สกี ซึ่งประกาศให้วันพุธ ที่ โลกตะวันตก

เชื่อว่าจะเป็นวันที่รัสเซียเปิดฉากโจมตี 

เป็นวันเอกภาพของชาวยูเครน 

 อีกด้านหนึ่ง เว็บไซต์ของกระทรวง

กลาโหมของยูเครนและสถาบันการเงิน

ขนาดใหญ่ 2 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออส

ชาดแบงก์ และพริวัต โดนโจมตีไซเบอร์

ด้วยการปฏิเสธการให้บริการ (ดีดอส) เมื่อ

วันอังคาร แต่ในวันพุธ บริการของธนาคาร 

2 แห่งกู้คืนมาได้แล้ว แต่เว็บไซต์ของ

กระทรวงกลาโหมยังกู้คืนไม่สำาเร็จ

รัฐบาลยูเครนไม่ได้ระบุโดยตรงว่า

เป็นฝีมือของใคร แต่แถลงการณ์ของศูนย์

เพื่อการสื่อสารทางยุทธศาสตร์และความ

ปลอดภัยทางข้อมูลของยูเครน กล่าวโทษ

กลายๆ ว่าเป็นกลสกปรกของรัสเซีย

ทำาเนียบเครมลินปฏิเสธว่าไม่ได้อยู่

เบื้องหลังการโจมตีดีดอสในยูเครน โดย

ดมิตรี เปสคอฟ โฆษกกระทรวง กล่าวกับ

ผู้สื่อข่าวในวันพุธว่า เราไม่รู้เรื่อง แต่เป็น

อย่างที่คาด ยูเครนยังคงกล่าวโทษรัสเซีย

สำาหรับทุกสิ่ง.

‘แรมโบ้’

ให้เข้ามาช่วยในการเลือกตั้ง ดังนั้นไม่ควร

ที่จะเอาตนเองไปเปรียบเทียบกับสุนัขที่

บ้านว่าไม่รู้จักบุญคุณคน

เขาบอกว่า ตั้งแต่ทำางานร่วมกับนาย

โทนี่และครอบครัวชินวัตรเป็นเวลากว่า  

20 ปี ต้องยอมรับว่าผิดหวัง เพราะคิดว่า

นายโทนี่เป็นหัวหน้า คนที่จะมาบริหาร

ประเทศเป็นคนดี ทุ่มเททำางานเพื่อชาติ

บ้านเมือง ไม่แสวงหาประโยชน์ ซื่อสัตย์ 

แต่เวลาผ่านไป กลับพบว่าตนเองอยู่กับ

หัวหน้าโจรที่ทุจริตคอร์รัปชัน มีแต่ญาตพิี่

น้องเข้ามาครอบงำาในเรื่องของงบประมาณ 

ซึ่งคนในพรรคทราบเรื่องนี้ดี

ส่วนที่นายโทนี่กล่าวหาตนเองเป็น

กิ้งกือไส้เดือน หรือเล่าเรื่องสุนัขที่บ้านชื่อ

แม็กซ์ ชอบมากัดเจ้าของตลอด มีลักษณะ

เปรียบเทียบเป็นตนเองนั้น นายเสกสกล

ชี้แจงว่า หากเจ้าของหมาเป็นคนดี ประวัติ

ดี ไม่เป็นหัวหน้าโจร เจ้าแม็กซ์ เป็นสุนัข

ฉลาดก็คงไม่กัด

“ผมต้องขอยกย่องชื่นชมเจ้าแม็กซ์

สุนัขตัวนี้ด้วยซ้ำา ที่มันฉลาดรู้ว่าเจ้าของ

เป็นคนขี้โกง และนายโทนี่ไม่ควรที่จะด้อย

ค่า ส.ส.ในเครือข่ายของตัวเองเปรียบเทียบ

เป็นสุนัขที่เลี้ยงไว้ของคุณโทนี่เช่นเดียวกัน 

และบรรดา ส.ส.พรรคเพื่อไทย หรือคนใน

พรรคน่าจะคิดได้แล้วว่าถูกมองอย่างไร้ค่า 

ส.ส.จะยอมเสียศักดิ์ศรีให้กับคนที่มาดูถูก

ดูแคลนเช่นนี้ ได้อย่างไร ซึ่งผมอายแทนพี่

น้องประชาชน”

นายเสกสกลเผยว่า ในขณะที่ตน

อยู่พรรคไทยรักไทย ได้เห็นพฤติกรรมของ

นายโทนี่เป็นหัวหน้าโจร เอาครอบครัว

มาแสวงหาผลประโยชน์ ในประมาณ

ปี 2546-2547 มีตัวแทนภาคประชาชน

มาร้องเรียนกับตัวเอง ซึ่งขณะนั้นเป็น 

ส.ส.ด้วย ถึงความไม่ชอบมาพากลโครงการ

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อาจ

จะมีการทุจริตเสียหายต่อรัฐประมาณ 

500 ล้านบาท ตนจึงเข้าพบนายทักษิณ

สมัยนั้นเป็นนายกฯ ชี้แจงเรื่องราวต่างๆ 

พร้อมเอกสาร แต่นายทักษิณกลับบอกให้

เลขาฯ ส่วนตัวรับไปจัดการเรื่องนี้ สุดท้าย

โครงการก็ผ่านไปได้ โดยที่ ไม่มีการตรวจ

สอบ และยังให้เลขาฯ ส่วนตัวโทร.มาบอก

ตนว่าอย่าเข้าไปยุ่ง ปล่อยไปให้เขาทำาไป

นอกจากนี้ ยังมีโครงการมูลค่า 2.2 

ล้านล้านบาท ในสมัย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีเสี่ย ป. เดินทางไป

พบนายโทนี่ ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่ตนไปพบ

นายโทนี่พูดคุยเรื่องงานบ้านเมือง แต่ปรากฏ

ว่าตนไม่ได้คุยเรื่องงานเลย นายโทนี่ ไม่มี

เวลาให้ เพราะนายโทนี่มีแต่เวลาคุยเรื่อง

ผลประโยชน์ใต้ โต๊ะกับเจ้าของบริษัทต่างๆ 

หลายบริษัท ขากลับตนมีโอกาสเดินทางกลับ

มาพร้อมเสี่ย ป. โดยเครื่องบินส่วนตัวของ

เสี่ย ป. และเสี่ย ป. ได้เล่าข้อมูลให้ฟังว่า

ไปพบนายทักษิณ พูดคุยเรื่องผลประโยชน์ 

ส่วนแบ่ง ค่าคอมมิชชั่น และเรื่องนี้คนที่รู้ดี

ที่สุดอีกคนคือเพื่อนรักนายทักษิณ ที่มีอักษร 

ย่อ ช. อยู่ปักกิ่ง เป็นคนวางแผนเดินเกมให้

นายทักษิณในการจัดการเรื่องเงินทอน

ป้องบิ๊กตู่ฉะทักษิณ

นายเสกสกลยังระบุถึงกรณีที่นาย 

โทนี่ กล่าวหาว่านายกฯ ประยุทธ์ให้ตนเอง

ไปตั้งพรรคการเมือง และบอกว่านายกฯ

ประยุทธ์ทำาตัวเหมือนพญาหงส์ ไม่กล้าลง

หนองน้ำาเล็ก ปล่อยให้กิ้งกือไส้เดือนอย่าง

ตนเองไป ยืนยันว่าการไปตั้งพรรครวมไทย

สร้างชาติ นายกฯ ประยุทธ์ไม่ได้เป็นผู้สั่ง

การ เป็นการคิดและดำาเนินการด้วยตนเอง 

ตนเห็นว่าชื่อพรรคดี มีความหมายดี  ตน

จึงสนับสนุนพรรคนี้ ไม่เกี่ยวอะไรเลยกับ

นายกฯ เพราะท่านนายกฯ ไม่ได้ยุ่งเกี่ยว

สั่งการตนกับเรื่องพรรคนี้

เขากล่าวว่า ไม่เหมือนในอดีตที่

นายทักษิณได้เป็น ส.ส. และเป็นหัวหน้า

พรรคพลังธรรมเพราะ พล.ต.จำาลอง 

ศรีเมือง และตอนหลังตามกระทืบตาม

กัด พล.ต.จำาลองแบบเอาเป็นเอาตาย จน 

พล.ต.จำาลองต้องเอามวลชนมาขับไล่ คน

ที่เนรคุณ พล.ต.จำาลอง ที่อุตส่าห์สนับสนุน

ให้ลงสู่ถนนการเมืองแบบนี้ใช้ได้หรือไม่ 

ตัวอย่างผู้นำาที่เนรคุณผู้มีพระคุณ ทำากับ

พล.ต.จำาลองเช่นนี้ใช้ได้หรือไม่ ทั้งนี้ ตน

ยังมีข้อมูลของนายทักษิณอีกมากมายที่ยัง

ไม่อยากเอามาพูดในตอนนี้

“อย่ามากล่าวหาว่าผมเป็นกิ้งกือ 

ไส้เดือน เพราะกิ้งกือไส้เดือนคนนี้แหละ

ที่เคยทำาให้นายทักษิณได้เป็น ส.ส. เป็น 

นายกฯ มาแล้ว และหากตัวเองจะเปรียบ

เปรยนายโทนี่บ้าง ก็คงจะเปรียบเป็นตัว

เงินตัวทองก็ได้ เพราะกินแต่ของสกปรก 

ซากปลาตายในน้ำาไม่ได้มีประโยชน์อะไร 

แตกต่างกับกิ้งกือไส้เดือนที่ยังเป็นประโยชน์

กับดินไว้ปลูกพืช”

นายเสกสกลกล่าวอีกว่า นายโทนี่

ต้องย้อนกลับไปดูว่าที่ร่ำารวยเพราะอะไร 

ทุกคนรู้ว่าวิ่งไปมุดกราบตีนบิ๊กทหารคน

หนึ่งในยุค รสช. จนได้สัมปทานดาวเทียม

ไทยคม และเอาผลประโยชน์ของคนไทย

ไปออกกฎหมายขายในยุคที่นายทักษิณ

เป็นนายกฯ จนทำาให้ลูกน้องที่เป็นรัฐมนตรี

ติดคุกมาแล้ว ทำาไมลืมง่ายจัง

“นายโทนี่รู้ดีทุกเรื่องในจักรวาลใบนี้ 

รู้กระทั่ง ส.ส.เพื่อไทยคนไหนกำาลังจะรับ

เงินขายตัวคนละ 20-30 ล้านบาทมาอยู่ขั้ว

รัฐบาล แต่นายโทนี่ไม่รู้อยู่เรื่องเดียวว่าตัว

เองจะได้กลับมาติดคุกคดีโกงเมื่อไร และ

จะได้กลับบ้านเมื่อไร” นายเสกสกล กล่าว

ด้าน นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้า

พรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊ก Warong  

Dechgitvigrom ระบุว่า นายทักษิณออก

มาพูดว่า “…วันนี้หยุดทรมานคนไทยด้วย

เศรษฐกิจเฮงซวยได้แล้ว…” แต่ผมคิดว่า 

“…..คนโกงชาติแล้วหนี ยังกล้าออกมาสอนคน

นั้นคนนี้แบบไม่สำานึก เฮงซวยมากกว่า…..”

ขณะที่นายประเสริฐ จันทรรวงทอง 

ส.ส.นครราชสีมา และเลขาธิการพรรคเพื่อ

ไทย กล่าวถึงกรณีที่นายทักษิณระบุมีการ

ฉีดวัคซีนให้ ส.ส.ฝ่ายค้านว่า ข้อเท็จจริงเป็น

อย่างไร เชื่อว่าเจ้าตัวรู้ดีอยู่แก่ใจ ไม่ขอไป

วิพากษ์วิจารณ์ใคร แต่เชื่อว่า ส.ส.ทุกคน

อยากกลับเข้ามาสภาในการเลือกตั้งครั้งต่อ

ไป ดังนั้นจึงมั่นใจว่าถึงที่สุดแล้วไม่มีใครกล้า

หันหลังให้กับพรรคเพื่อไทยที่ประชาชนเขา

คาดหวังให้เข้ามาแก้วิกฤตที่รัฐบาลนี้ทำาไว้

นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม 

พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะ

กรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน 

กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นข่าวมาโดยตลอด แต่

จำานวนเงินเท่าไหร่ ไม่มั่นใจ แต่พฤติกรรม

ที่ฝ่ายค้านไปร่วมรัฐบาลมีตลอด เมื่อก่อน

เราเรียกงูเห่า ส่วนจะเป็นใครหรือไม่

อย่างไร ตนไม่ทราบ แต่มีหลายรายที่ทาง

พรรคได้ตักเตือนและลงโทษไปก่อนหน้านี้ 

และเชื่อว่าคงไม่ได้มีแต่ในส่วนของพรรค

เพื่อไทย อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้หาหลักฐาน

ยาก เพราะเต็มใจกันทั้งผู้รับผู้ให้ แต่หาก

เรามีข้อมูล ต้องใช้กระบวนการสอบสวน

ตามระบบของพรรค แต่ที่สุดแล้วถ้าใคร

อุดมการณ์เปลี่ยนแปลงไปตามอำานาจเงิน 

การเลือกตั้งครั้งต่อไปเราก็ไม่ส่งลงสมัคร

เท่านั้นเอง และเชื่อว่าประชาชนจะตัดสิน

คนเหล่านี้ในการเลือกตั้งในที่สุด

ปชป.เมืองคอนเดือด!

วันเดียวกัน นายชัยชนะ เดชเดโช 

ส.ส.นครศรีธรรมราช และรองเลขาธิการ

พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่นาย

สุนทร รักษ์รงค์ เลขาธิการสภาเครือข่าย

เกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย 

(สคยท.) ได้ประกาศตัวและขึ้นป้ายโฆษณา

แนะนำาตัวทั่วพื้นที่อำาเภอชะอวด, จุฬา 

ภรณ์, ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ว่า

เป็นผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์

ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปว่า ต้องขอขอบคุณ

ที่นายสุนทรมีความสนใจที่จะร่วมอุดม 

การณ์กับพรรคประชาธิปัตย์ แต่ขณะ

นี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้

ประกาศเพียงแค่ว่า ในการเลือกตั้งครั้ง

ต่อไป จ.นครศรีธรรมราชจะมีเขตเลือกตั้ง

ทั้งหมด 9 เขต ซึ่งยังไม่ทราบว่าจะมอบ

หมายให้ กกต.จังหวัดแบ่งเขตการเลือกตั้ง

เมื่อใด เพราะฉะนั้นเขตการเลือกตั้งก็อาจ

จะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ 

รวมทั้งหากมีการแบ่งพื้นที่ เสร็จ

เรียบร้อยแล้ว ทางคณะกรรมการสรรหา

ผู้สมัครของพรรค จะส่งรายชื่อให้สมาชิก

พรรคพิจารณาว่าใครจะลงสมัครใน

เขตเลือกตั้งไหน และนำาเสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารพรรค ตามหลักการที่

พรรคทำามาตลอดว่า ‘ส่งเสริมคนใหม่ ใส่ใจ

คนเดิม’ ดังนั้น การที่นายสุนทรประกาศตัว

ไปล่วงหน้าแบบนี้ อาจจะทำาให้ชาวบ้านใน

เขตพื้นที่มีความสับสนและสงสัย อีกทั้ง

ถือเป็นการไม่เคารพต่อสมาชิกรายอื่นๆ ที่

ยังไม่ได้รับการพิจารณาจากพรรคให้เป็นผู้

สมัคร ส.ส. อย่างเป็นทางการอีกด้วย 

นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำาแพงเพชร พรรค

เศรษฐกิจไทย กล่าวถึงกรณี 3 ส.ส.ที่แยกตัว

จากกลุ่ม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา 

ไม่ตามไปอยู่พรรคเศรษฐกิจไทยด้วย แต่

ย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทยแล้วว่า ไม่

เกินความคาดหมาย ได้ยินมาตลอด รู้นาน

แล้วว่าเขาจะไปอยู่ที่พรรคภูมิใจไทย แต่ไม่

คิดว่าเขาจะไปตอนนี้ อย่างไรก็ตามก็อยู่ที่

อุดมการณ์มากกว่า เรื่องนี้ ร.อ.ธรรมนัส 

พรหมเผ่า ไม่ได้พูดอะไร

ส่วนกระแสข่าวว่ามี ส.ส. 5 คนใน

กลุ่มที่ย้ายไปอยู่พรรคเศรษฐกิจไทย อยาก

กลับมาพรรคพลังประชารัฐนั้น นายไผ่ 

กล่าวว่า เรื่องนี้คงไม่มีหรอก เป็นการตีกิน

ทางการเมืองมากกว่า ถามว่าถ้าทั้ง 5 คน

อยากกลับไปจริง แล้ววันนั้นเขาจะออกมา

พร้อมกับพวกเราทำาไม ยืนยันว่าทุกคนออก

มาด้วยความเต็มใจ ทุกคนต่างบอกว่ารู้สึก

สบายใจขึ้น มีอิสระมากขึ้น ที่บอกว่า 5 คน

นั้น ตนว่าอย่าว่าถึง 5 คนเลย ขอแค่คน

เดียวก่อนดีกว่า เอาชื่อคนที่ว่านั้นมาเปิด

เผยให้ดูก่อนดีกว่า และเห็นว่าทางพรรค

พลังประชารัฐก็อยากมาพรรคเศรษฐกิจ

ไทยเยอะเหมือนกัน ขอให้รอดู

ที่ อ.เมืองฯ จ.ยโสธร คุณหญิงสุดา

รัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้าง

ไทย เปิดตัวนางสุภาพร สลับศรี, นายวรา

ยุทธ จงอักษร และนายสรวิศ เดชเสน เป็น

ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ยโสธร พรรคไทยสร้างไทย 

โดยนางสุภาพรเป็นว่าที่ผู้สมัครในเขตเลือก

ตั้งที่ 1 อดีตเคยเป็นประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดยโสธร มีประสบการณ์

ด้านสาธารณสุข เคยเป็นพยาบาลวิชาชีพ

มายาวนานถึง 20 ปี นายวรายุทธเป็นว่าที่

ผู้สมัครในเขตเลือกตั้งที่ 2 จบการศึกษาด้าน

วิทยาศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ก่อนเข้าสู่ถนนการเมืองเคยทำางานในภาค

เอกชน ประสบความสำาเร็จด้านการนำาเข้า

สินค้าเคมีภัณฑ์ เมื่อเห็นความเหลื่อมล้ำา

ในบ้านเกิด จึงตัดสินใจร่วมงานกับพรรค

ไทยสร้างไทย เพื่อแก้ปัญหาให้คนในท้อง

ถิ่น ทั้งราคาพืชผลทางการเกษตร การแก้

ปัญหาระบบชลประทาน โดยเฉพาะปัญหา

น้ำาทำาการเกษตร ส่วนนายสรวิศ เดชเสน 

ทายาทนายวิสันต์ เดชเสน อดีต ส.ส. 8 สมัย 

ได้รับมอบหมายจากพรรคให้เป็นว่าที่ผู้

สมัครเขต 3 เคยเป็นวิศวกรด้านซอฟต์แวร์ 

ซึ่งถือว่าประสบความสำาเร็จในระดับสูง 

โดยเฉพาะการพัฒนา App K Plus.

พังงา • ชาวบ้าน 3 หมู่บ้านใน 

ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 

ลงมติไม่ให้สร้างโรงบรรจุแก๊ส

ในชุมชน หลังนายทุนไม่เข้าร่วม

ทำาประชาคมอ้างติดโควิด-19

จากเหตุการณ์ที่ชาวบ้าน 

ม.6 บ้านหินสามก้อน ม.2  บ้าน

ถ้ำา และ ม.8 บ้านจีน ใน ต.กระ

โสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา  รวมตัว

กันคัดค้านการก่อสร้างเพิ่มเติม

โรงบรรจุแก๊สในพื้นที่ เนื่องจาก

ปัจจุบันมีอยู่แล้ว 1 โรง และ

สร้างปัญหาให้ชุมชนไม่ว่าจะ

เป็นเรื่องกลิ่น เรื่องรถบรรทุกวิ่ง

เข้าออก เรื่องสุขภาพจิต และยัง

เกิดความกลัวเรื่องอุบัติเหตุจาก

แก๊สระเบิดอีกด้วย

ทั้งนี้ ชาวบ้านแปลกใจทั้ง

ที่เป็นหมู่บ้านชุมชนเกษตรและ

การท่องเที่ยวพื้นที่สีเขียว แต่

ทำาไมภาครัฐถึงได้กำาหนดให้เป็น

พื้นที่สร้างโรงงานได้ จึงได้รวม

ตัวกันแสดงพลังเดินทางไปยื่น

หนังสือคัดค้านต่อนายอำาเภอ

ตะกั่วทุ่ง, ผู้ว่าราชการจังหวัด

พังงา และ ส.ส.พังงา ต่อมา

มติปชช.ไม่ให้สร้างโรงบรรจุแก๊ส

อำาเภอได้เรียกผู้แทนหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยผู้ประกอบ

การและผู้นำ าชุมชน ให้จัด

ทำาประชาคมกับชุมชนในวัน

ที่ 28 ม.ค.65 หากประชาชน

ไม่เห็นด้วยก็จะไม่อนุญาตให้

ก่อสร้าง แต่ต่อมาด้วยเหตุผล

ทางระเบียบกฎหมายได้เลื่อนไป

เป็นวันที่ 15  ก.พ.65

ล่าสุดเมื่อวันที่ 15 ก.พ.ที่

ผ่านมา ที่ศาลาหมู่บ้าน ม.6  บ้าน

หินสามก้อน นายเอกสิทธิ์ สอง

เมือง นอภ.ตะกั่วทุ่ง พร้อมด้วย

นายสุวัช ศรีเพชรพูล นายก 

อบต.กระโสม ผู้นำาท้องที่และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เปิดเวที

ประชาคมให้มีการรับฟังความคิด

เห็นพร้อมลงมติจากประชาชนผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียจาก 3 หมู่บ้าน 

โดยมีชาวบ้านเข้าร่วมกว่า 500 

คน ส่วนผู้ประกอบการไม่ส่งตัว

แทนเข้าร่วม อ้างว่าผู้บริหารติด

โควิด-19 ทำาให้กลุ่มชาวบ้านต่าง

ไม่พอใจเพราะมองว่าเป็นการ

เตะถ่วงยื้อเวลาออกไปเรื่อยๆ 

แต่ นอภ.ตะกั่วทุ่งได้เปิด

โอกาสให้ประชาชนแสดงความ

คิดเห็นและลงมติว่าจะให้มี

การก่อสร้างโรงบรรจุแก๊สใน

พื้นที่หรือไม่ ซึ่งที่ประชุมได้

เสนอให้นายสุวัชเป็นประธาน

ในการจัดออกเสียงประชามติ 

โดยประชาชนที่มาร่วมประชุม

ทั้งหมดยกมือไม่ให้มีการก่อสร้าง

โรงบรรจุแก๊สในพื้นที่ ม.6 ต.กระ

โสม จากนั้น อบต.กระโสมจะทำา

รายงานส่งไปยัง นอภ.ตะกั่วทุ่ง 

เพื่อทำาความเห็นไปยัง ผวจ.ให้

พิจารณาไม่ออกใบอนุญาตจัดตั้ง

โรงบรรจุแก๊สในพื้นที่ต่อไป 

ขณะที่ผู้แทนจากสำานัก 

งานพลังงานจังหวัดพังงากล่าว

ต่อที่ประชุมว่า เมื่อได้รับราย 

งานแล้วจะส่งเรื่องการขอใบ

อนุญาตกลับไปให้ผู้ประกอบการ

หาสถานที่อื่นต่อไป ทำาให้ได้รับ

เสียงปรบมือจากที่ประชุม และ

ชาวบ้านได้กล่าวขอบคุณทุกภาค

ส่วนที่เห็นความสำาคัญของเสียง

เรียกร้องประชาชนเจ้าของพื้นที่.

ยะลา • เมื่อวันที่ 16 ก.พ.65 

สถานประกอบการในพื้นที่  

อ.เบตง จ.ยะลา ต่างเตรียมพร้อม

เปิดประเทศตามนโยบายรัฐบาล 

ซึ่งคาดว่าจะสามารถกระตุ้น

เศรษฐกิจในพื้นที่ ได้ พร้อมกับ

กำาหนดมาตรการสาธารณสุข

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโค

วิด-19 ควบคู่ไปด้วย โดยในพื้นที่

เบตงมีประชากรฉีดวัคซีนครบ  

2 เข็มแล้วไม่น้อยกว่า 75%

นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา 

นายอำาเภอเบตง เปิดเผยว่า  

ได้สร้างความเข้าใจกับสถาน

ประกอบการต่างๆ ในพื้นที่  

เช่น  โรงแรม ร้านอาหาร ร้าน

ค้า ว่าต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  

SHA (มาตรฐานความปลอดภัย

ด้านสุขอนามัยสำาหรับกิจการ

ด้านการท่องเที่ยว) หรือ Thai 

Stop Covid  Plus (การประเมิน

มาตรฐานความปลอดภัย ป้อง 

กันโรค COVID-19 รองรับ

สุขภาพดีวิถีใหม่) หรือ Covid   

Free Setting (มาตรการปลอดภัย

สำาหรับองค์กรหรือองค์กรปลอด

โควิด) เพื่อสร้างความเชื่อมั่น

ให้ประชาชนในพื้นที่และนัก

ท่องเที่ยวต่อการยกระดับการ

ป้องกันโควิด ซึ่งขณะนี้มีสถาน 

ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตร 

ฐาน Thai  Stop Covid Plus 

จำานวน 187 ราย และมาตรฐาน  

SHA จำานวน 59 ราย และ 

SHA+ จำานวน 15 ราย

เจ้าของร้านอาหารราย

หนึ่งเปิดเผยว่า หากเปิดด่าน

พรมแดนไทย-มาเลเซียคาด

ว่าจะสามารถสร้างรายได้ ใน

ท้องถิ่นได้มาก ทั้งร้านอาหาร 

ร้านนวดแผนโบราณ โรงแรม  

รีสอร์ต และสถานประกอบ 

การอื่นๆ เนื่องจากต้องอาศัย

นักท่องเที่ยวจากประเทศเหล่า

นี้ โดยที่ร้านให้พนักงานฉีดวัคซีน 

ครบ 2 เข็มทุกคน และได้รับ

มาตรฐานของ SHA รวมทั้ง 

ตั้งจุดคัดกรองลูกค้า เมื่อเปิด

ประเทศสามารถกระตุ้นเศรษฐ 

กิจของเบตงได้ เนื่องจากจะ

มีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย, 

สิ งคโปร์ เข้ ามาเที่ ยวทุกวัน

เหมือนก่อนปิดประเทศ และ

ช่วงปิดประเทศเศรษฐกิจใน

เบตงแย่ลงไปมาก นักท่องเที่ยว

ก็น้อยลง ส่วนคนในพื้นที่ก็ไม่

ออกจากบ้านเพราะกลัวติดเชื้อ

โควิด-19 แต่อย่างไรก็ตามก็

อยากให้เปิดประเทศเร็วๆ เพื่อ

ที่จะสามารถทำามาหากินได้.

เบตงพร้อมเปิดรับนทท.ผ่านชายแดน

ตาก • จากกรณีกลุ่มคนร้ายร่วม

กันปล้นร้านทองกรุงเทพ 4 ใน

พื้นที่ ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 

โดยขับรถกระบะมาจอดหน้า

ร้าน แล้วลงมาใช้อาวุธปืนพกสั้น

กระหน่ำายิงประตูกระจก ก่อนใช้

ค้อนทุบแล้วบุกเข้าไปกวาดทองคำา

รูปพรรณในตู้ โชว์ น้ำาหนักกว่า 

200 บาท ก่อนหลบหนีไป ซึ่งมี

ลูกค้าถูกยิงบาดเจ็บสาหัสและไป

เสียชีวิตที่ รพ. 1 ราย เหตุเกิดเมื่อ

ช่วงบ่ายวันที่ 12 ก.พ.ที่ผ่านมา 

ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 16 

ก.พ.65 ล่าสุดศาลอนุมัติหมายจับ 

4 คนร้าย คือ 1.นายวรพงษ์ แซ่ท้าว 

2.นายเต้อ แซ่ท้าว 3.นายคึ แซ่ท้าว 

4.นายวิชัย แซ่ว่าง ข้อหาร่วมกัน

ปล้นทรัพย์ โดยใช้ยานพาหนะ เพื่อ

กระทำาความผิดหรือพาทรัพย์นั้น

ไป โดยมีอาวุธปืนและใช้อาวุธ

ปืน, ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่อง

กระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่

ได้รับอนุญาต, พาอาวุธปืนติดตัวไป

ในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ 

โดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืน

ติดตัว, ยิงปีนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่

เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมนุมชน

ข้อมูลทางการสืบสวนของ

ตำารวจพบว่า คนร้ายในคดีมีทั้ง 

หมด 4 คน โดยคนร้าย 3 คน

ลงมือก่อเหตุ และคนร้ายอีก 1 คน

เป็นคนเก็บปืนและเอาปืนมาให้

คนร้าย 3 คนในวันปล้น รวมทั้ง

เป็นคนที่มารับรถกระบะสีขาวที่

จอดทิ้งไว้แนวพรมแดนก่อนเอา

ไปซ่อน ซึ่งตำารวจเชื่อว่าทุกคนได้

ส่วนแบ่งจากการปล้นทองในครั้งนี้

โดย พล.ต.อ.สุชาติ ธีระ

สวัสดิ์ รอง ผบ.ตร. พร้อมชุดสืบ 

สวนยังคงประชุมทีมงานอย่างต่อ

เนื่องเพื่อเร่งจับตัวคนร้ายทั้งหมด

มาดำาเนินคดี ส่วนประเด็นที่มี

ลูกค้าเสียชีวิตภายในร้านทองนั้น 

ตำารวจจะดำาเนินการทุกอย่างตาม

ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น.

ออกหมายจับแล้ว

4คนร้ายปล้นทอง

ตำารวจตามไล่ล่า
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COVID-19 แจงวา ในวันที่ 17 ก.พ.2565 

ศบค.งดแถลงสถานการณ ซึง่กอนหนานี ้ศบค.

กําหนดแถลงสถานการณทุกวันจันทรและวัน

พฤหัสดีของสัปดาห

ดานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

(สธ.) จดัประชมุหารอืมาตรการยกระดบัความ

ปลอดภัยเปดเรียน On-Site (ออนไซต) กรณีมี

ผูติดเชื้อโควิด-19 ในสถานศึกษา ผานระบบ

ซูม โดยมี ดร.สุภัทร จําปาทอง ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) เปนประธาน พรอม

ดวย รศ.(พเิศษ) นพ.ทว ีโชตพิทิยสนุนท นายก

สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแหงประเทศไทย, 

รศ.พล.ต.หญงิฤดวีไิล สามโกเศศ รองประธาน

ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย, 

ดร.เกศทิพย ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ., 

วาที่รอยตรีธนุ วงษจินดา รองเลขาธิการ 

กพฐ., นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรม

อนามัย และภาคสวนที่เกี่ยวของ รวมประชุม

โดยมีการพิจารณาแนวทางใน 3 ประ 

เด็นหลัก คือ 1.การจัดการเรียนการสอนแบบ 

On-site กรณีมีนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 

และเสี่ยงสูง 2.การจัดการสอบสําหรับนัก

เรียนติดเชื้อโควิด-19 ที่สนามสอบ และ 

3.การบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 สําหรับ

ครูและนักเรียนอายุ 5-18 ป ซึ่งเปนประเด็น                    

ที่นายกรัฐมนตรีมีความกังวลและหวงใย 

ทั้งนี้ ผลสรุปจากการประชุมครั้งนี้ จะ

ไดเตรียมการนําเสนอเขา ศปก.ศบค. ในวันที่ 

17 ก.พ.2565 

ขณะที่ นายธนกร วั งบุญคงชนะ 

โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กลาววา 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม หวงสถานการณ โควิด-

19 ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล รวมทั้งใน

จังหวัดที่มีการรายงานยอดผูติดเชื้อเพิ่มสูง

ขึ้นในชวงสัปดาหที่ผานมา เชน ชลบุรี ภูเก็ต 

นครศรีธรรมราช เปนตน จึงกําชับหน�วยงาน

ที่เกี่ยวของดําเนินมาตรการควบคุมการแพร

ระบาดอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง รวมทั้งให้เร่ง

ฉีดวัคซีนประชาชนทุกกลุมใหครบตามเกณฑ 

อยางนอย 2 เข็ม รวมทั้งเข็มกระตุน โดย

เฉพาะกลุมผูสูงอายุ  

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครไดเปด

ศนูยพกัคอยเพ� อสงตอเพิม่เตมิจาํนวน 50 เขต 

ในกรณทีีศ่นูยพกัคอยเดมิมจีาํนวนผูปวยครอง

เตียงมากกวารอยละ 80 รวมทั้งใหหน�วยงาน

ชี้แจงทําความเขาใจกับประชาชน ถึงแม โค

วิดสายพันธุ โอมิครอนที่กําลังระบาดอยูขณะ

นี้จะมีอันตรายนอย แตสามารถแพรกระจาย

ไดอยางรวดเร็ว ขอใชชีวิตอยางปลอดภัย ไม

ประมาทและปองกันตนเองอยูเสมอ

“นายกฯ ยังสั่งใหเรงแกไขปญหาที่เกิด

จากการเขาลงทะเบียนในระบบ Thailand 

Pass ใหนําขอผิดพลาดมาปรับปรุงระบบ 

และพัฒนาระบบอยางตอเน� อง เพ� ออํานวย

ความสะดวกใหกับนักทองเที่ยวเดินหนาฟนฟู

เศรษฐกิจประเทศ” โฆษกประจําสํานักนา

ยกฯ กลาว

ที่ศูนยพักคอยเพ� อสงตอ วัดสะพาน 

เขตคลองเตย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู

วาฯ กทม. ลงพื้นที่ตรวจดูความพรอมของ

ศูนยดังกลาว ซึ่งเปดรองรับผูติดเชื้อโควิด-19 

มาตั้งแตมีการระบาดใหมๆ หรือเกือบ 2 ป มี

เตียงรองรับผูปวยทั้งหมด 500 เตียง ขณะนี้มี

ผูครองเตียงไปแลว 400 เตียง 

พล.ต.อ.อัศวินไดสั่งทุกพื้นที่เตรียมเพิ่ม

ศูนยพักคอยขึ้นมารองรับประชาชนผูติดเชื้อ

อีก 1,000 เตียง โดยใหกระจายครอบคลุม

ทั้ง 13 จุด ซึ่งปจจุบันกรุงเทพมหานครมี

ศูนยพักคอยสงตอรวม 3,500 เตียง แตมีผู

ครองเตียงไปแลวเกือบครึ่ง หรือรอยละ 45 

หากเพิ่มจํานวนเตียงขึ้นมาอีกตามเปาหมาย 

1,000 เตียง จะสามารถรองรับผูติดเชื้อไดไม

ตกหลนแน�นอน 

วันเดียวกัน ผศ.ภญ.ดร.ยุพดี ศิริสิน 

สุข รองเลขาธิการสํานักงานหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ (สปสช.) กลาววา  สปสช.

จัดทําระบบการดูแลผูติดเชื้อโควิด-19 ที่บาน 

(Home Isolation : HI) ในการจับคูหน�วย

บริการดูแล และขณะนี้ยังคงใหบริการอยาง

ตอเน� อง ซึ่งเม� อประชาชนตรวจ ATK ดวย

ตนเองและมีผลติดเชื้อโควิด-19 สามารถลง

ทะเบียนระบบ HI โดย กทม. โทร.เบอรสาย

ดวนของแตละเขต หรอืสายดวนศนูยเอราวณั 

1669 ตางจงัหวดัโทรคอลเซน็เตอรของจงัหวดั

หรืออําเภอ 

“นโยบายของรัฐบาลใหผูติดเชื้อโควิด-

19 เขาสูการรักษาที่บาน หากสภาพบานไม

พรอม จะเขาสูการรักษาในระบบชุมชน แต

ถาหากอาการรุนแรงขึ้น คนไขจะถูกสงตอ

เขาโรงพยาบาลตามความเรงดวนของคนไข

แตละราย หลงัจากผูตดิเชือ้โควดิ-19 โทร.แจง

ตามระบบแลว จะมีเจาหนาที่โทร.กลับ เพ� อ

ประเมนิอาการภายใน 6 ชัว่โมง หากภายใน 6 

ชัว่โมงยงัไมมกีารตดิตอกลบั ให โทร.แจงทีส่าย

ดวน สปสช. 1330 อีกครั้ง” รองเลขาธิการ 

สปสช.กลาว

ผศ.ภญ.ดร.ยุพดีกลาวตอวา ขณะนี้มี

ขอมูลจากทีมเครือขายจิตอาสาที่มารวมดูแล

ผูตดิเชือ้โควดิ-19 แจงวามปีระชาชนสวนหนึง่

เกดิเขาใจผดิวา เม� อลงทะเบยีน HI แลวจะเสยี

สิทธิการจองเตียงเขารักษาในโรงพยาบาล ขอ

ชี้แจงวาระบบ HI เปนการติดตามและดูแลผู

ปวยโควิด-19 เฉพาะกลุมผูปวยสีเขียว เพ� อ

แยกผูปวยสีเหลืองและแดงเขารักษาที่ โรง

พยาบาล ชวยลดความแออัดและใหมีเตียง

เพียงพอรองรับผูปวยอาการหนักและจําเปน 

ซึ่งในระหวางการดูแลในระบบ HI หากผูปวย

มอีาการแยลง กจ็ะมกีารสงตอผูปวยเขารกัษา

ในโรงพยาบาล ไมไดเสียสิทธิการเขารักษาใน

โรงพยาบาลแตอยางใด.

เปดฉากขยี้

ไมตางอะไรกับการสอบคัดเลือก สอบแขงขัน

เลยคือ จากที่พรรคไดเวลามาประมาณ 5 

ชัว่โมงแลวมี ส.ส.จะอภิปรายประมาณ 17-18 

คนเฉลี่ยแลว ส.ส.คนหนึ่งพรรคตกลงกันวา

จะใหอภิปรายประมาณ 15 นาที โดยพรรค

ก็มีการให ส.ส.ท่ีจะอภิปรายมาคุยกัน ซ่ึงดูแลว

หากประเดน็เนือ้หาของคนใดทีจ่ะขึน้อภปิราย

ถาเนือ้หาการอภปิรายคอนขางด ีพรรคกเ็กลีย่

เวลาใหมากขึ้น แลวไปหัก ส.ส.คนอ� น เพ� อ

เกลีย่เวลาใหอยูในกรอบทีพ่รรคไดเวลามาจาก

พรรครวมฝายคาน

นายสุรเชษฐกลาวดวยวา ความเห็น

สวนตัวมองวาไฮไลตหลักๆ ในการอภิปราย

ครั้งนี้ของพรรคกาวไกล ภาพรวมเลยคือ

จะอภิปรายเพื่อชี้ ให้เห็นถึงความผิดพลาด

บกพรองของรัฐบาลในการบริหารจัดการดาน

ตางๆ จนทําใหประชาชนไดรับผลกระทบ โดย

เฉพาะเร� องคาครองชีพ ที่เกิดจากการบริหาร

จัดการที่ลมเหลวของรัฐบาล จนประชาชน

เดือดรอน และรัฐบาลไมไดทําตามที่เคยให

สัญญาไวกับประชาชน เชน การขึ้นคาแรง

ขั้นต่ํา ทั้งหมดพรรคจะชี้ใหเห็นวารัฐบาลผิด

พลาดบกพรองอยางไร ทําใหคุณภาพชีวิต

ประชาชนเดือดรอนอยางไร จากนั้นพรรค

ก็จะอภิปรายเสนอขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ

ตอรัฐบาลดวยตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา 152 

บัญญัติไว คือเราจะไมไดมาดารัฐบาลอยาง

เดยีว แตจะใหขอเสนอแนะดวยวารฐับาลควร

ตองทําอยางไร สวนเร� องรถไฟฟาสายสีเขียว

ของกระทรวงมหาดไทย มองวาพรรคคงไมได

อภิปรายเร� องนี้เปนประเด็นหลักมากนัก แต

อาจแคแตะๆ เทานัน้ เพราะกอนหนานีต้นเอง

ไดเคยอภิปรายเร� องนี้มาแลวตอนอภิปรายไม

ไววางใจเม� อป 2564 ทีถ่งึตอนนีก้ย็งัไมมขีอมลู

อะไรใหมไปจากเดิมที่เคยอภิปรายไวแลววา  

3 ป. ทาํใหรถไฟฟาราคาแพง จงึคงไมอภปิราย

เร� องนี้ ยืนยันวาพรรคกาวไกลจัดหนักตลอด 

เราเต็มที่กับทุกแมตช

โวจบซักฟอกมีอาฟเตอรช็อก

ขณะทีพ่รรคเพ� อไทย แกนนาํพรรคฝาย

คาน นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม 

พรรคเพ� อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการ

ประสานงานพรรครวมฝายคาน (วิปฝายคาน) 

กลาววา พรรครวมฝายคานมีความพรอม

เต็มที่ โดยในสวนของพรรคเพ� อไทย มีการ

นัดประชุมเพ� อเตรียมความพรอมผูอภิปราย 

โดยจะมีการซอมตามสคริปตใหแมนยํา จาก

นั้นจะมีการตัดตัวผูอภิปรายในรอบสุดทาย

เพ� อใหเกิดความกระชับที่สุด คาดวาจะเหลือ

ผูอภิปรายประมาณ 29 คน สําหรับเนื้อหา

สาระที่จะใชอภิปรายนั้น จะมีทั้งประเด็นเกา

ที่มีรายละเอียดลึกกวาเดิม และประเด็นใหม

ที่เพิ่งเกิดสดๆ โดยเฉพาะความลมเหลวใน

การบริหารดานเศรษฐกิจ ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี ตอบไมไดแน� 

ปญหาการจัดการการแพรระบาดของโควิด-

19 ที่ลมเหลวอยางสิ้นเชิง ปญหาการทุจริต

คอรรัปชันที่มีอยางตอเน� อง เม� อสังคมไดรับ

ฟงเนื้อหาแลวจะตะลึงถึงความผิดพลาดและ

ความยอหยอนของรัฐบาลอยางชัดเจน

ประธานวิปฝายคานมั่นใจวา ผลที่ ได                                                              

จากการอภิปรายในครั้งนี้ จะเกิดการเปลี่ยน                                                             

แปลงในทางที่ดีขึ้น เปนประโยชนกับประชา 

ชน จะเกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับการ

บริหาร เปลี่ยนแปลงในระดับรัฐมนตรี และ

อาจจะถึงขั้นเปลี่ยนแปลงผูนํา เพราะเกิด

วิกฤตศรัทธาขั้นรุนแรง หลังจากนี้มีอาฟเตอร

ช็อกแน�นอน สวนที่ พล.อ.ประยุทธบอกวาไม

หนักใจ ไมใหราคานั้น อาจเปนเพราะไมมีการ

ลงมติ ทานเลยเบาใจ ไมตองเข็นกลวยออก

จากสวน แตอยาลมืวามอืในสภาไมเทาศรทัธา

ของประชาชน ซึง่การไมลงมตใินครัง้นีถ้อืวาดี

กับฝายคานมากกวา เพราะไมไดมีขอบงชี้วา

ใครแพใครชนะ แตทุกครั้งหลังการอภิปราย

จะมีการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน 

ซึ่งฝายคานจะไดคะแนนดีกวามาตลอด สวน

รัฐบาลจะสอบตก

นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.พรรคเพ� อไทย 

และรองประธานวิปฝายคาน กลาวเชนกัน

วา พรรคเพ� อไทยมีการติว ส.ส.ที่จะอภิปราย 

เบื้องตนไดมีการแยกประเด็นติว แบงเปน 4 

กลุม เตรียมพรอมเต็มอัตราศึก โดยพรรคได

รับกรอบเวลา 760 นาที พรรคเนนเร� องทั่วไป

อย่าง เรื่องข้าวของราคาแพง ราคาพืชผล

ทางการเกษตร ซึ่งบางเร� องไดตั้งกระทูถาม

แลว แตเราตองการความชัดเจนขึ้น นอกจาก

นี้ยังมีเร� องของรถไฟฟาสายสีเขียว สายสีสม 

และเร� องเหมืองทองอัคราดวย ฝายคานจะ

อภิปรายตามญัตติที่ไดเสนอ ไมออกนอกญัตติ

เมื่อถามกรณีที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองนายกฯ ระบุวาการอภิปรายทั่วไป

ครั้งนี้เหมือนกับตอบกระทูถามสด นายสมคิด

กลาววา แลวแต พล.อ.ประวิตรจะมอง แต

เรามองวาเราพูดความจริงใหประชาชนรับ

ทราบวารัฐบาลทําอะไรไว และรัฐบาลทําให

ประชาชนเดือดรอน

เม� อถามวา คาดวาการอภิปรายทั่วไป

ครั้งนี้จะเปนการเปดแผลของรัฐบาลให ไป    

นอ็กในรอบการอภิปรายไมไววางใจหรือไม นาย

สมคิดกลาววา ถูกตอง เหมือนเราซอมแย็บไว

กอนจะตอยในการอภิปรายไมไววางใจ ม.151 

อันนี้เปนการอภิปราย ม.152 มันเปนประเด็น

สอบถามเปนประเดน็เสนอแนะ ไมใชอภปิราย

ยิงตรงประเด็นเลย ซึ่งเราก็จะมีการเก็บไวไป

ปลอยตอนอภิปราย ม.151

ขณะที่ นายจิรายุ หวงทรัพย ส.ส.กทม. 

พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ในฐานะหนึ่งใน

ผู้อภิปรายของพรรคเพื่อไทย นอกจากจะ

อภิปราย พล.อ.ประยุทธ นายกรัฐมนตรี ที่

บรหิารงบประมาณผดิพลาด ปลอยปละละเลย 

อาจกอใหเกิดการทุจริตคอรรัปชันแลว ยังจะ

อภิปรายเกี่ยวพันไปถึง 3 กระทรวงดวยกัน 

ไมวาจะเปนกรณีทอน้ํามันรั่วไหลลงทะเลที่ 

จ.ระยองถึง 2 ครั้ง ทอกาซระเบิด จ.สมุทร 

ปราการ 

“ทราบมาวามีความพยายามจะเปาคดี 

กรณีกองทุนพัฒนาการกีฬา ที่ใชเงินจํานวน

มาก แตกลับไมคอยมีการจัดแขงกีฬาสักเทา

ไหร เร� องนี้ก็เกี่ยวพันไปถึงหลังบานบางคน 

และสุดท้ายเรื่องความไม่ชอบมาพากลใน

กระทรวงทรัพย แตขอยังไมลงรายละเอียด 

สวนวันเวลาอภิปรายของตน ยังไมแน�ชัดจะ

ไดอภิปรายในวันที่ 17 ก.พ.หรือ 18 ก.พ. คง

ตองใหทางวิปฝายคานจัดสรรเวลาอีกครั้ง แต

รบัรองวา เร� องอะไรทีจ่ริายพุดู ฮอืฮาแน�นอน” 

ส.ส.เพ� อไทยกลาว 

สวนนายประเสริฐ จันทรรวงทอง 

เลขาธิการพรรคเพ� อไทย บอกวา ประเด็นการ

อภิปรายครั้งนี้อาจจะไมเหมือนการอภิปราย

ไมไววางใจตามมาตรา 151 ที่มีการลงมติ แต

ในสถานการณที่รัฐบาลไมเปนเอกภาพเชนนี้ 

เช� อวาจะสามารถสั่นคลอนรัฐบาลได รัฐบาล

อยาทาํใจดสีูเสอื ทีน่ายกฯ บอกจะตอบคาํถาม

ทุกคําถามของฝายคานนั้น ขอใหรักษาคําพูด 

เพราะอาจมีบางคําถามที่รัฐบาลไมกลาตอบ

ก็เปนได

ตั้งทีมทวงอภิปรายนอกกรอบ

สวนทาทีจากทางรัฐบาลนั้น นาย

นิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค พรรคพลัง

ประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะประธานวิปรัฐ

บาล กลาววา เราจะเปดใหฝายคานอภิปราย

เต็มที่ รัฐบาลใจกวางให 22 ชั่วโมงเต็มๆ แต

ถาอภปิรายนอกประเดน็เรามทีมีฝายกฎหมาย

ของแตละพรรครวมรัฐบาล โดยเฉพาะพรรค 

พปชร. จะคอยทักทวงใหอภิปรายอยูในกรอบ

มาตรา 152 เพ� อใหประชาชนไดประโยชน

อยางเต็มที่ แตจะไมมีการทักทวงจนทําให

อภิปรายสะดุดไมไหลล� น ขอเพียงใหฝายคาน

อภิปรายหรือซักถามอยู ในประเด็นเทานั้น 

เพราะคณะรฐัมนตร ี(ครม.) พรอมตอบอยูแลว 

และยงัถอืเปนโอกาสใหรฐับาลชีแ้จงผลงานให

ประชาชนรับทราบดวยวาสิ่งที่ฝายคานพูดมัน

มเีนือ้หาสาระหรอืไม ขณะเดยีวกนั ยอมรบัวา

ขณะนีฝ้ายคานพยายามส� อใหประชาชนเขาใจ

ผดิวาการอภปิรายครัง้นีเ้ปนการอภปิรายไมไว

วางใจ ทั้งที่มันไมใช

สําหรับทีมกฎหมายของพรรค พปชร. 

และพรรครวมรัฐบาล ไมไดตั้งขึ้นมาเพ� อจะ

ฟองเอาผิดใครทางกฎหมาย แตเปนทีมที่รู

เร� องขอบังคับการประชุม รัฐธรรมนูญ เพ� อ

คอยทกัทวงใหฝายคานอภปิรายใหอยูในกรอบ 

ไมมีการดาทอกัน อยางไรก็ตาม คาดหวังวา 

วันแรกของการอภิปรายฝายคานจะอภิปราย

แบบซักถามข้อเท็จจริง ถามในเรื่องที่เป็น

จริง เปนเร� องเกี่ยวกับการบริหารงาน อยาใช

วาทกรรม ไมใชอภิปรายในสิ่งที่ ไมใชขอเท็จ

จริง หรือกระแนะกระแหน อยากใหเปลี่ยน

ภาพพจนการเมืองใหม อภิปรายใหรูเร� องเพ� อ

ใหชาวบานเขาใจ จะซักถามอะไร จะแนะนํา

อะไร ใหอยูบนขอเท็จจริง

ประธานวิปรัฐบาลเปดเผยวา สําหรับ

ทีมกฎหมายและทีมวิชาการของ พปชร. ที่

จะคอยทักทวงหากฝายคานอภิปรายนอกประ

กรอบมาตรา 152 นั้น อาทิ นายไพบูลย นิติ

ตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรค 

พปชร. ซึ่งเปนประธานฝายกฎหมายและ

ขอบังคับพรรค พปชร., นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิ                                                              

วรรักษ ส.ส.บัญชีรายช� อ นายทะเบียนพรรค 

พปชร., นายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายช� อ                                                 

รองประธานวิปรัฐบาล, นายอัครวัฒน อัศวเหม                                                       

ส.ส.สมุทรปราการ, นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ                                                                 

ส.ส.ยะลา, นายสัญญา นิลสุพรรณ ส.ส.นคร 

สวรรค, พ.ต.ท.ฐนภทัร กติตวิงศา ส.ส.จนัทบรุ,ี 

นายสายัณห ยุติธรรม ส.ส.นครศรีธรรมราช 

และ ส.ส.ใหมอีกหลายคน

ดานนายไผ ลิกค ส.ส.กําแพงเพชร 

พรรคเศรษฐกิจไทย กลุม ร.อ.ธรรมนัส พรหม

เผา บอกเชนกนัวา ในสวนของพรรคเศรษฐกจิ

ไทยคงจะรับฟงขอมูลไปปกติธรรมดา และ

ไมมกีารลกุขึน้อภปิราย สาํหรบัจดุยนืของพรรค

ที่หลายฝายใหความสนใจนั้น คิดวารอติดตาม

จาก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา ส.ส.พะเยา  

พรรคเศรษฐกิจไทยจะดีที่สุด ซึ่งจากจุดยืนที่

ผานมาหากอะไรที่ถูกตองเปนประโยชนกับ

ประชาชน เราจะดําเนินตามนั้น โดยแมวา

กลุมเราจะออกมาจากพรรคพลังประชารัฐ

แลว แตขอบอกตรงนี้วาพวกเราทุกคนยัง

นับถือ พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ มากที่สุด 

เพราะดูแลเรามาอยางดี เปนผู ใหญที่น�ารัก 

ซึ่งทุกคนก็เปนเพ� อนกันทั้งนั้น ออกมาเราก็

มีอิสระมากขึ้น สามารถพูดอะไรไดเยอะขึ้น.

ในหลวง

เจริญพระพุทธมนต จบแลว ทรงโปรยดอก

มะลิที่ธรรมาสนศิลา และทรงจุดเทียนดูหนัง 

สือเทศนพระราชทานใหเจาพนักงานพระราช

พิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสนศิลา  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี ทรงจุด

ธูปเทียนเคร� องทรงธรรม ทรงศีล พระเทพ

วชริมนุ ีวดับวรนเิวศวหิาร ถวายศลีและถวาย

พระธรรมเทศนา จบแลว ทรงหลั่งทักษิโณทก 

แลวเสด็จพระราชดําเนินไปทรงประเคน

จตุปจจัยไทยธรรมบูชากัณฑเทศน และทรง

ยืนประเคนจตุปจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ

ที่เจริญพระพุทธมนต พระสงฆถวายอดิเรก 

จบแลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ

สมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนิ ีทรงกราบ

ที่หนาเคร� องนมัสการ ทรงรับการถวายความ

เคารพของผูมาเฝาทลูละอองธลุพีระบาท แลว

เสด็จฯ ออกจากพระอุโบสถ ประทับรถยนต

พระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินกลับพระที่นั่ง

อัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชาชนจาก

ทั่วสารทิศตางพรอมใจสวมเสื้อสีเหลืองและ

หนากากอนามัยเดินทางมาปกหลักเฝาฯ  รับ

เสด็จตั้งแตเที่ยง โดยกอนเขาภายในพื้นที่ จะ

ตองผานจุดคัดกรอง รับการตรวจวัดอุณหภูมิ 

ตดิสตกิเกอรสแกนควิอาร โคดลงทะเบยีนผาน

แอปพลเิคชนัไทยชนะ  ทัง้นี ้สาํนกัพระราชวงั

ไดปเูส� ออาํนวยความสะดวกใหแกประชาชนที่

มาเฝาฯ รับเสด็จดวย

ที่บริเวณถนนราชดําเนิน หนาวัดพระ

มหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช เม� อ

เวลา 06.30 น. นายไกรศร วิศิษฎวงศ ผูวา

ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  พรอมดวย

นายกเหลากาชาดจังหวัด รองผูวาราชการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหนาสวนราชการ 

และพทุธศาสนกิชนจาํนวนมาก รวมกนัทาํบญุ

ตักบาตรขาวสารอาหารแหงแดพระสงฆ เพ� อ

ถวายเปนพุทธบูชาและความเปนสิริมงคลใน

การดําเนินชีวิต เน� องในวันมาฆบูชา ประจํา

ป 2565 โดยมีพระราชวิสุทธิกวี เจาคณะภาค 

16 (ธรรมยตุ)/ผูชวยเจาอาวาสวดัพระมหาธาตุ

วรมหาวิหาร เปนประธานสงฆ ไดกลาว

สัมโมทนียกถาใหพรแกพุทธศาสนิกชนที่รวม

พิธี ภายใตมาตรการปองกันการแพรระบาด

ของโรคโควิด-19 พรอมกันนี้พุทธศาสนิกชน

และนักทองเที่ยวจํานวนมากไดรวมสืบสาน

ประเพณีแหผ าขึ้นธาตุ ในงานประเพณี

มาฆบูชาแหผาขึ้นธาตุ ประจําป 2565 

ที่วัดเลียบ อ.เมืองฯ จ.สงขลา ประชา 

ชนไดนําอาหารหวานคาวขาวสารอาหารแหง

มารวมในพิธีทําบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ 

เพ� อถวายเปนพุทธบูชา เน� องในวันมาฆบูชา 

และถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระ 

บรมราชินี

ที่วัดกะพังสุรินทร พระอารามหลวง 

อ.เมืองฯ จ.ตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู

วาราชการจังหวัดตรัง นําเหลาขาราชการ

ทหาร ตํารวจ ฝายปกครอง สวนราชการ และ

พุทธศาสนิกชนในจังหวัดตรัง รวมพิธีทําบุญ

ตักบาตรเน� องในวันมาฆบูชา โดยกอนที่จะมี

พิธีทําบุญตักบาตร พระพรหมจริยาจารย เจา

คณะใหญหนใต กลาวสัมโมทนียกถาถึงความ

เปนมาของวันมาฆบูชาใหผูเขารวมพิธีไดฟง 

หลังจากนั้นไดรวมกันทําบุญตักบาตรขาวสาร

อาหารแหงพระภิกษุสงฆที่มารอรับบิณฑบาต

ที่วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง 

อ.เบตง จ.ยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา 

นายอําเภอเบตง พรอมดวยนายสกุล เล็ง

ลัคนกุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง นํา

พุทธศาสนิกชน รวมพิธีทําบุญตักบาตรเน� อง

ในวันมาฆบูชา และกิจกรรมสวดมนต ฟง

เทศน ปฏิบัติธรรม ถวายอาหาร/ผลไม ณ 

ศาลาการเปรียญ ทั้งนี้ เพ� อเปนการสงเสริม

ทํานุบํารุงอนุรักษ ประพฤติปฏิบัติตนบําเพ็ญ

กุศลรักษาศีล ละเวนอบายมุขทั้งปวง สืบสาน

วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา ใหคงอยูกับ

ชาติไทยสืบไป ภายใตมาตรการปองกันการ

แพรระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

โดยวัดและสถานที่จัดกิจกรรมไดปฏิบัติตาม

ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข มาตรการ

ปองกันของทางจังหวัดอยางเครงครัด.

โอมิครอน

มีโรคเรื้อรัง 5 ราย ทําใหมียอดผูเสียชีวิต

สะสม 22,516 ราย 

สวนยอดผูไดรบัวคัซีนของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. มีการฉีดวัคซีนเพิ่มเติม 

303,584 โดส รวมยอดฉีดวัคซีนสะสมตั้งแต

วันที่ 28 ก.พ.64 ทั้งสิ้น 120,520,771 โดส 

ขณะที่สถานการณ โลก มียอดผูติดเชื้อสะสม 

415,934,477 ราย เสียชีวิตสะสม 5,856,490 

ราย  

สําหรับ 10 จังหวัดที่มีผูติดเชื้อสูงสุด

วันที่ 16 ก.พ. ไดแก กทม. 2,891 ราย, สมุทร 

ปราการ 994 ราย, ชลบุรี 805 ราย, นนทบุรี  

661 ราย,  ภูเก็ต 496 ราย,  สมุทรสาคร  460 

ราย,  นครราชสมีา  547 ราย, นครศรธีรรมราช 

402  ราย, ปทุมธานี  382 ราย และราชบุรี 

371 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจศูนย์ข้อมูล 

คิกออฟลดอุบัติเหตุทางขามถนน

กรุงเทพฯ • พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะ

ประธานกรรมการและผูอํานวยการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน เปด

เผยวา จากกรณีเกิดเหตุรถจักรยานยนตชนคนเดินขามถนน เปนเหตุใหมีผูเสีย

ชีวิตบริเวณทางขาม เม� อชวงปลายเดือนมกราคม 2565 ที่ผานมา จึงไดสั่งการไป

ยังผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด จัดกิจกรรมสัปดาหการรณรงค ภายใตช� อ “การ

รณรงคเพ� อลดอุบัติเหตุบริเวณทางขาม” ในระหวางวันที่ 21-25 ก.พ. ดวยการบังคับ

ใชกฎหมายอยางเขมงวด ผูฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมายใหไดรับโทษสูงสุด และ 

รณรงคสรางจิตสํานึกใหผูขับขี่ลดความเร็วในเขตชุมชน สถานศึกษา สถานพยาบาล 

ดวยการชะลอความเร็วในที่คับขันที่มีการจราจรพลุกพลาน หรือมีสิ่งกีดขวาง ทาง

รวม ทางแยก ทางขามหรือทางมาลาย ทั้งนี้ ใหมีการจัดกิจกรรมรณรงคอยางตอ

เน� องทุกเดือน โดยกําหนดใหวันที่ 21 ของทุกเดือน เปนเปาหมายในการรณรงค

แอมเนสตี้ย้ําถอน กม.คุม NGO

กรุงเทพฯ • ไคลด วอรด รองเลขาธิการแอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล เผยวา ใน

ฐานะที่เปนขบวนการของคนธรรมดาที่เคล� อนไหวรณรงคเพ� อสงเสริมและปกปอง

สิทธิมนุษยชนทั่วโลก เราตางมีภารกิจเดียวกันคือ การปองกัน ตรวจสอบ และ

กระตุ้นให้รัฐ บรรษัท และหน่วยงานหรือบุคคลอื่นต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ

มิชอบดานสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายระหวางประเทศ การรณรงคตอตานแอม                                           

เนสตี้เกิดขึ้นในชวงเวลาเดียวกับที่ทางการกําลังดําเนินงานเพ� อประกาศใชกฎหมาย

ที่กําลังถูกจับตามอง เพ� อควบคุมกํากับหน�วยงานไมแสวงหากําไรในประเทศ ราง

พระราชบัญญัติการดําเนินกิจกรรมขององคกรไมแสวงหากําไร พ.ศ..... ฉบับนี้อาจสง 

ผลอยางรายแรงตอภาคประชาสังคมทุกสวนในประเทศไทย และท่ีผานมาแอมเนสต้ี                                                                                                        

ไดเรียกรองเพ� อใหรัฐบาลถอนรางกฎหมายนี้ และใหเปดรับฟงความเห็นเพิ่มเติม 

‘เอ สุชัชวีร’ ฟุงเช� อม ‘รถ-ราง-เรือ’ 

กรุงเทพฯ • เม� อวันพุธ นายสุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ ผูสมัครผูวาฯ กทม. พรรค

ประชาธิปตย ลงพื้นที่ไปพบปะประชาชนชุมชนริมคลอง เอกชัย 101 พรอมกับเสนอ

แนวทางแกปญหารถติดในพื้นที่ โดยระบุวา หากตนไดมีโอกาสเปนผูวาฯ กทม. จะ

เปดเสนทางใหมที่บริเวณเอกชัย 101 ใหพี่นองประชาชน บางบอน เขตหนองแขม 

บางแค สามารถใชเสนทางดังกลาวเขามาออกกําลังกายที่สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ได

ทันที นอกจากนี้ เสนทางดังกลาวจะชวยบรรเทาปญหาจราจรได เพราะจะเปนการ

เช� อมถนนเอกชัยกับถนนพระราม 2 ผานคลองบางบอน และสถานีรถไฟรางโพธิ์เขา

ดวยกันได ซึ่งจะเปนการเช� อม “ระบบรถ-ราง-เรือ” ได โดยการเปดเสนทางใหมดัง

กลาวก็สามารถจัดใหมีรถสาธารณะที่ใชพลังงานไฟฟาวิ่งใหบริการไดดวย ถือวาการ

เปดพื้นที่ดังกลาวนอกจากสามารถแกปญหาจราจรแลว ยังทําใหพี่นองประชาชนเขา

ถึงพื้นที่สาธารณะ และยังเปนการยกระดับรายไดให ปชช.ดวย

บิ๊กตูหนุนผูหญิงทํางานชายแดนใต

กรุงเทพฯ • น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะ

กรรมการผูแทนพิเศษของรัฐบาลในการแกปญหาจังหวัดชายแดนใต ดานประสาน

การมีสวนรวม เปดเผยวา นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา เนนย้ํา

การทํางานของภาครัฐตองใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม โดยเฉพาะการกําหนด

ยุทธศาสตรของสตรี ซึ่งเปนรูปแบบเฉพาะของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต เพ� อสง

เสริมใหผูหญิงเปนพลังในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยางสูงสุด ภายใตแนวทางที่

สอดคลองกับวิถีวัฒนธรรมของพื้นที่ และตอบโจทยความตองการของประชาชนทั้ง

พุทธและมุสลิมในทุกๆ มิติ นอกจากนี้  พล.อ.ประยุทธยังใหนโยบายในการขับเคล� อน

งานดานสตรี นอกจากสงเสริมการสรางรายได สุขภาวะผูหญิง ความเทาเทียม

ระหวางเพศแลว ยังตองจัดสรรงบประมาณที่เนนการพัฒนาศักยภาพผูหญิง เพ� อ

เพิ่มโอกาสในการมีสวนรวมทางการเมือง การบริหารและการตัดสินใจในทุกระดับ 

จี้รัฐยกเลิกเก็บภาษีน้ํามัน 1 ป

กรุงเทพฯ • คุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธุ ประธานพรรคไทยสรางไทย โพสต                   

เฟซบุกสวนตัว ระบุใจความวา ถาจํากันไดกอนที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติเห็นชอบให

ลดภาษีสรรพสามิต จากเดิมที่เก็บจากน้ํามันดีเซลลิตรละ 5.99 บาท เปนไมเกินลิตร

ละ 3 บาท เปนเวลา 3 เดือนนั้น ดิฉันไดเรียกรองใหรัฐบาลยกเลิกการจัดเก็บภาษี

สรรพสามิตจากน้ํามันทุกชนิดเปนเวลา 1 ป เพ� อลดภาระคาใชจายของประชาชนใน

สถานการณวิกฤตเศรษฐกิจ รัฐบาลมีรายไดจากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตที่มาจาก

น้ํามันถึงปละ 200,000 ลานบาทเศษ แตในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่ประชาชนยาก

ลําบากรัฐบาลจะตองเลือกทางที่ทําใหประชาชนอยูรอด เพราะประชาชนคือผูที่ตอง

ชําระหนี้ เม� อประชาชนรอดและกลับมาแข็งแรงรัฐบาลก็จะไดภาษีในรูปแบบอ� นคืน

มา ดวยเหตุผลดังกลาว ดิฉันจึงเรียกรองใหรัฐบาลไดทบทวนการลดอัตราการจัดเก็บ

ภาษีสรรพสามิตจากน้ํามันทุกประเภทเปนเวลาอยางนอย 1 ป เพราะน้ํามันทุกชนิด

เปนตนทุนของคนไทยทุกคน ทั้งนี้ เพ� อเปนการลดภาระและเพิ่มอํานาจการแขงขัน

ใหกับประชาชนที่จะตองเปนผูชําระหนี้ที่รัฐบาลกอขึ้น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานเพลิงศพ

 นาวาโทนายแพทย์เดชา สุขารมณ์ 
ม.ป.ช., ม.ว.ม. 

ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ 
วัดเทพศิรินทราวาสวรวิหาร

 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 

วันอาทิตยที่ ๒๐ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น.


